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เตือน‘เสือดุ’รบ.ถูกน็อก

ยกบ๊ิกปอมบุคคลแหงป!

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 2,532 ราย  

ดับ เพิ่ม 22  คน โอมิครอนโผลอีกหลาย

จังหวัด! เชียงใหมเจอ 2 รายนักทองเที่ยว

เยอรมัน-อังกฤษ จ.เลยอีก 2 คน ผัวเมีย

กลับจากฝรั่งเศส สวนคลัสเตอรกาฬสินธุ

ลามเพิ่ม 38 ราย พุงรวม 66 คน นายกฯ

ย้ําโควิดทุกสายพันธุปองกันได วอนทุกคน

เครงครัดมาตรการ สธ.นัดแถลง 3 ฉาก

ทัศนรับมือโอมิครอนระบาดหลังปใหม กรม

ศาสนาเปลี่ยนจัดสวดมนตขามปออนไลน

ทั้งหมด 

เม� อวันที่ 26 ธันวาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานวา มีผูติดเชื้อรายใหม 2,532 ราย 

ติดเชื้อภายในประเทศ 2,449 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและบริการ 2,412 ราย คน 

หาเชิงรุกในชุมชน 37 ราย ติดเชื้อในเรือน

จํา 23 ราย จากตางประเทศ 60 ราย หาย

ปวยเพิ่มเติม 3,771 ราย อยูระหวางการ

รักษา 35,862 ราย อาการหนัก 813 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 206 ราย เสียชีวิต

เพิ่มเติม 22 ราย เปนชาย 11 ราย หญิง 

11 ราย เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป 15 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 7 ราย เสียชีวิตมากที่สุด ที่ 

จ.นครศรีธรรมราช 3 คน ทําใหมีผูติดเชื้อ

สะสมตั้งแตป 2563 ทั้งสิ้น 2,209,970 

ราย หายปวยสะสม 2,152,528 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 21,580 ทั้งนี้ ยอดผูฉีดวัคซีนใน

ประเทศเพิ่มเม� อวันที่ 25 ธ.ค. 389,218 โดส 

ทําใหมียอดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 ทั้ง

สิ้น 102,561,331 โดส ขณะที่สถานการณ

โลกมีผูติดเชื้อสะสม 279,830,073 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 5,413,120 คน

ขณะที่จังหวัดที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด 

ไดแก กทม. 414 ราย, ชลบุรี 179 ราย,  

นครศรีธรรมราช 144 ราย, สมุทรปราการ 

79 ราย, ประจวบคีรีขันธ 73 ราย, เชียง 

ใหม 66 ราย, สุราษฎรธานี 60 ราย, กาฬ 

สินธุ 55 ราย, ตรัง 54 ราย, ปทุมธานี 51 

ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                     

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

กรุงเทพฯ • นับถอยหลังเขาสูการเมืองป

เสือดุ 2565 “โหร ส.ว.วันชัย” เตือนระวัง 

เสือหิว-เสือซุม จองรุมขย้ําจน รบ.ถูกน็อก                                                       

กลางปหนา นิดาโพลเผยผลสํารวจสิ้นป 

“บิ๊กตู” ยังนําแคนดิเดตนายกฯ อึ้งเลย ลุง

ปอมไดบุคคลแหงป! ฝายคานแนะหาก กม.                                                               

ลูกสองฉบับยังไมคลอด เกิดอุบัติเหตุการเมือง 

ใหออกเปน พ.ร.ก.ผาทางตัน ครป.กะซวก

ประยุทธ ลมเหลวปกปองสถาบันพระมหา

กษัตริย 

เม� อวันที่ 26 ธ.ค.2564 ศูนยสํารวจ

ความคิดเห็นนิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ

ของประชาชนเร� อง การสํารวจคะแนนนิยม

ทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 

ทําการสํารวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป

ทั่วประเทศ รวม 2,504 หน�วยตัวอยาง โดย

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุน

ใหเปนนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบวา อันดับ 

1 รอยละ 36.54 ระบุวายังหาคนที่เหมาะ

สมไมได, อันดับ 2 รอยละ 16.93 ระบุวา

เปน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เพราะเปน

คนมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

ปเสือ...กับภาวะ ‘เสือลําบาก’

คนดีศรีสภา

รวบตัวใหญใต

ขนแรงงานเถ� อน

ไทยสงออก

ผักผลไมจีนปง

ไทยโพสต • นายกฯ กําชับกระทรวงพาณิชย-

สคบ. คุมราคาสินคาชวงปใหม ปองกันฉวย

โอกาสขึ้นราคา ดูแลประชาชนใชจายเต็มที่ 

กระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น ดานตํารวจแนะ

วิธีขับรถปลอดภัย และไมโพสต โซเชียลฯ 

ทิ้งบานปองกันถูกยกเคา   

เม� อวันที่ 26 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ติดตามสถานการณการจับจายใชสอยของ

ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 2565 โดย

คาดการณวาจะมีการใชจายมากขึ้นอยาง

ตอเน� องตั้งแต 2 สัปดาหสุดทายของเดือน 

ธ.ค. ไปจนถึงชวงหลังปใหม จึงไดกําชับให

หน�วยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชย สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

เกียกกาย • งามหนา! ฉายาสภาประจํา

ป 2564 สภาผูแทนราษฎรเปนสภาอับปาง 

สะทอนการทํางานของทั่นผูทรงเกียรติที่ ไม

ยึดประโยชนประชาชนและประเทศเปนที่

ตั้ง สวนสภาสูงเปนผูเฒาเฝามรดก คสช. 

ผูนําฝายคานไดฉายา “สมพงษตกสวรรค” 

ชลน�านควาดาวเดน อ้ึง! ยกเลิกตําแหน�งคนดี

ศรีสภาเพราะไมมีคนคูควร

เม� อวันอาทิตยที่ 26 ธ.ค. ผูส� อขาว

ประจํารัฐสภาไดเปดเผยฉายาของรัฐสภา

ประจําป 2564 เพ� อสะทอนการทํางานของ

ฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย ฉายาสภาผู

แทนราษฎร วาเปนสภาอับปาง  เน� องจาก

สภาเปรียบเสมือนเรือขนาดใหญ ที่บรรทุก

ความรับผิดชอบชีวิตของประชาชนและ

งานบริหารราชการแผนดิน  แตพบวาเรือ

สภาลํานี้ในรอบป 2564 กลับประสบปญหา

สภาลม อับปาง โดยเริ่มตั้งแตปลายสมัย

ประชุมสามัญของรัฐสภา สมัยแรก และ

หนักขอขึ้นตลอดเดือน พ.ย.และ ธ.ค. ซึ่ง

ตามปกติปญหาสภาลมไมใชเร� องปกติ แต

สภาชุดน้ีกลับทําใหเห็นอยูบอยคร้ัง จนกลาย

เปนความซ้ําซาก เพราะ ส.ส.ฝงรัฐบาลไม                                                    

ตระหนักถึงหนาที่ของ ส.ส. ประกอบกับ

ตายใจวาตนเองเปนเสียงขางมาก จึงเขารวม

ประชุมสภานอย ขณะเดียวกัน ส.ส.ฝายคาน

มัวแตจองเลนเกมการเมือง ฉะน้ันการท่ีสภา

อับปางบอยกวาเรือลม จึงเปนการสะทอน

วา ส.ส.ท้ังสองฝายไมไดยึดถือประโยชนประ 

เทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง

สําหรับฉายาวุฒิสภานั้นคือ ผูเฒา

เฝามรดก (คสช.) เพราะ ส.ว.สวนใหญเปน

ผูสูงอายุที่ถูกมองวาคอยทําหนาที่ปกปอง

เฝารักษามรดกที่เปนโครงสรางและกลไก

สืบทอดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหง

ชาติ (คสช.) อยางเหนียวแน�น โดยเฉพาะ

การแกรัฐธรรมนูญหลายครั้งที่ถูก ส.ว.โหวต

คว่ํา ใครที่คิดจะทําหรือแกไขกฎหมายที่มี

ผลกระทบตอกลไกอํานาจของ คสช. จะถูก

ผูเฒา ส.ว.ตอตานขัดขวางไปหมด เหมือน

กับคอยพิทักษมรดกของ คสช.ใหอยูสืบตอ

ไป สวนฉายานายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผูแทนราษฎร คือ ชวนพลังทอม ซึ่ง

ไดมาจากการติดตามการทํางานของนาย

ชวน ทั้งการนั่งเปนประธานบนบัลลังกใน

การประชุมสภา และการประชุมรัฐสภาที่                                                   

น่ังควบคุมการประชุมไดอยางยาวนาน และ

หลังเสร็จจากงานประธานก็ปฏิบัติภารกิจ                                                         

อ� นๆอีกมากมาย ราวกับคนเคี้ยวใบกระทอม

ที่จะมีเรี่ยวแรง อึด ถึก และทนมากเปน

พิเศษ 

สวนฉายานายพรเพชร วิชิตชลชัย

ไทยโพสต • “จุรินทร” นําทีมรณรงคหา

เสียงเลือกตั้งซอม เขต 6 สงขลา โวคน

สงขลาและทั้งภาคใตกลับมาใหความนิยม

และเช� อมั่น ปชป.มากขึ้น “กรณ” ใหกําลัง

ใจ “ผูกํากับหนุย” ลงเลือกตั้งซอมชุมพร 

เผย ปชช.ตองการเปล่ียนแปลง “ผูการแตม” 

ควงนักการเมืองหญิง ปชป.ปลุกพลังบวก

คนหลักสี่-จตุจักร “หมอวรงค” เปดตัว 

“พันธุเทพ ฉัตรนะรัชต” ลงสู ลั่นคนกรุง

เบ� อผูแทนทําสภาลม กุย กราง โกง ชังชาติ  

“พท.” ไลบี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

เม� อวันท่ี 26 ธันวาคม นายจุรินทร                          

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.                                                         

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) พรอมดวยนายนิพนธ บุญญามณี 

รมว.มหาดไทย, นายเดชอิศม ขาวทอง รอง

หัวหนาพรรค ปชป. ที่ดูแลภาคใต, นาย

อภิชาต ศักดิเศรษฐ, นายสุรเชษฐ มาศดิตถ 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และผูสมัคร ส.ส.                                                                 

เขต 6 จ.สงขลา เบอร 1 น.ส.สุภาพร กําเนิด

ผล รวมกันพบปะคณะครูและประชาชนใน                                                             

การหาเสียงเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 6 ที่โรง                                                             

เรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

หลังจากน้ัน นายจุรินทรใหสัมภาษณ                                                             

ถึงการลงพ้ืนท่ีรณรงคหาเสียงวา ชาวสงขลา

หันมาตอบรับกระแสพรรคประชาธิปตย

มากขึ้น และเห็นไดชัดเจนจากการที่มีคน

เดินทางมาฟงการปราศรัยในคืนที่ผานมา 

ซึ่งถือวาเยอะมาก 4,000-5,000 คน เดี๋ยว

นี้ โอกาสที่จะเห็นคนเยอะขนาดนี้มีไมบอย                                 

นัก เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไป แตปรากฏ 

การณที่เกิดขึ้นเม� อคืน ไดสะทอนใหเห็น
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ประยุทธ’กําชับ

คุมราคา‘สินคา’

ชวงงานเทศกาล

‘เลือกตั้ง’สุดคึก

พาเหรดหาเสียง

เกาอี้ผูวาฯ-ส.ส.
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เหตุไรผูทรงเกียรติคูควร

อนาถ!ฉายา‘สภาอับปาง’

ยุบท้ิง‘คนดีศรีสภา’



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

“นักข่าวตั้งฉายาสภาอับปาง โดยเหตุที่ทำาให้สภาล่ม

อยู่บ่อยๆ คือองค์ประชุมไม่ครบ เนื่องจาก ส.ส.รัฐบาลมาไม่

ถึงครึ่ง ขณะที่เหตุการณ์แห่งปีคือ แผนกบฏล้มเก้าอี้นายกฯ 

เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันปี 65 เปิดประชุมสภา

มาฝ่ายค้านก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 

ได้ ก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ได้อีก และจะส่งผลประดัง

ประเดไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ที่จะยุบสภาในปีหน้า ซึ่งผมประเมินว่าปี 65 

เป็นปีแห่งการเลือกตั้ง”.

ลุ้น! สธ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำาชับ

ไปถึงทุกส่วนราชการท้ังส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และขอความร่วม

มือส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหาร

ส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วน

ตำาบล ท่ีให้บริการประชาชน ยก

ระดับการดูแลสถานที่ตามข้อ

กำาหนดของ ศบค. จัดสรรจำานวน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ลดความเส่ียงของบุคลากรใน

การแพร่/รับเช้ือไวรัส โดยให้นำา

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานบริการ 

ลดการ สัม ผัสระห ว่าง บุคคล  

ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา

ราชการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

การทำางานและสร้างความมั่น 

ใจให้กับประชาชนที่ เข้ามาใช้

บริการด้วย 

“นายกฯ ยังฝากเตือนว่า 

สงครามโรคยังไม่สิ้นสุด จึงขอ

ทุกฝ่ายถือเป็นวาระแห่งชาติใน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดและมาตรการ

สาธารณสุข  เพราะไวรัสโควิด-

19 สามารถป้องกันได้ หากทุก

คนร่วมมือ ร่วมใจ รับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม” โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ ระบุ

เปิดฉากทัศน์รับมือโอมิครอน

ทางด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์                                                            

รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวถึงสถานการณ์การติดเช้ือ                                                   

โควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนใน                                                  

ไทยว่า ช่วงเช้าวันที่ 27 ธ.ค. ใน                                             

การประชุ มอี โ อซี ก ระทรวง

สาธารณสุข จะมีการหารือถึงประ                                                    

เด็นต่างๆ รวมถึงมาตรการรับ                                                  

มือโควิด-19 และช่วงบ่ายจะมีการแถลง

ข่าวอัปเดตฉากทัศน์ของการระบาดโค

วิด-19 หลังปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการคาด                                                   

การณ์ตัว เลข ผู้ติด เ ช้ือ เ ทียบกับการ

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีแตกต่างกันออก                                                  

ไป มีทั้ง 1.สถานการณ์แย่ที่สุด 2.ฉาก 

ทัศน์ท่ีเป็นไปได้ และ 3.ฉากทัศน์ท่ีดีท่ีสุด 

เพื่อดูต้องทำาอะไรบ้าง 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะ

น้ีทางกรมวิทย์กำาลังรวบรวมข้อมูลการ

ถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสของสัปดาห์

ล่าสุด ซ่ึงจะอัปเดตตัวเลขผู้ติดเช้ือสาย

พันธ์ุโอมิครอนและคลัสเตอร์ต่างๆ ท่ีเกิด

ข้ึนในวันท่ี 27 ธ.ค. พร้อมกับการแถลงฉาก

ทัศน์ ท้ังน้ี ย้ำาว่าสถานการณ์ล่าสุดข้อมูล

จากประเทศอังกฤษท่ีติดโอมิครอนเป็น

แสนคน แต่อัตราเสียชีวิตไม่มาก ข้อสรุป

เบ้ืองต้นคือแพร่เร็วแน่นอน ส่วนคนท่ีเคย

ติดเช้ืออื่นหรือได้รับวัคซีนป้องกันมาแล้วก็

แพร่ได้ แต่วัคซีนช่วยไม่ให้อาการรุนแรงได้

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ในช่วงปีใหม่

ประชาชนเดินทางกันมากขึ้น มีการเข้า

ร่วมกิจกรรมมากข้ึน ดังน้ัน คำาแนะนำาท่ี

สำาคัญคือ การคัดกรองตัวเองด้วยชุดตรวจ 

ATK สร้างความปลอดภัยได้ระดับหน่ึง แต่

ก็มีข้อจำากัดในตัวเอง หากตรวจไม่ถูกวิธี 

ตรวจในวันแรกเช้ืออาจน้อย อาจจะหาไม่

เจอ ยังต้องระวังและส่ิงสำาคัญ คือ การ

เก็บตัวอย่างตรวจ ต้องป่ันให้ถูกวิธี ป่ันจมูก

ข้างละ 5 รอบ ให้ติดน้ำามูกท่ีอยู่ตรงเพดาน

จมูก และการตรวจควรตรวจก่อนทำากิจ 

กรรม และหลังทำากิจกรรมเสมอ หากมี

ความเส่ียงควรตรวจทุกๆ 3 วัน 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 

อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จาก

ที่ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคคณะ

สงฆ์ วัด องค์กรเครือข่าย และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำาเนินการจัด

กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล

ทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 

2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565” เนื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

สายพันธุ์ โอมิครอนแพร่กระจายไปอย่าง

รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยง กรมการศาสนาจึงการปรับเปลี่ยน

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นแบบ

ออนไลน์ทั้งหมด โดยประชาชนจะยัง

สามารถเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ผ่าน

ทางสื่อและช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

ศูนย์อำานวยการต้านโควิด-19 

จ.กาฬสินธ์ุ รายงานว่า พบมีผู้ป่วยราย

ใหม่ 57 ราย ซ่ึงในจำานวนน้ีเป็นคลัสเตอร์

เช่ือมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่าง

ประเทศ และตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ 38 ราย และคลัสเตอร์งานแสดง

ดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์ 12 ราย 

หลังผู้ติดเช้ือเชื่อมโยงกับตลาดโรงสีไปร่วม

งาน ส่วนท่ีเหลือพบในพ้ืนท่ี อ.ยางตลาด 

อ.นามน และ อ.ท่าคันโท ทำาให้ยอดผู้ติด

เช้ือสะสมอยู่ท่ี 10,510 ราย หายป่วยแล้ว 

10,227 ราย กำาลังรักษา 210 ราย และมีผู้

เสียชีวิตสะสมอยู่ท่ี 73 รายเท่าเดิม

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า 

สำาหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน 

66 รายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสามี

ภรรยาที่กลับจากประเทศเบลเยียม 2 

ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับร้าน

อาหารในตลาดโรงสีอีก 64 รายนั้น ผล

การตรวจเบื้องต้นของศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ จ.ขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเชื้อที่เข้ากับสายพันธุ์ โอมิครอน จึง

ต้องส่งทั้งหมดตรวจยืนยันสายพันธุ์แบบ 

100 เปอร์เซ็นต์ที่กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ว่าเป็นเชื้อโอมิครอนหรือไม่ และ

อยู่ระหว่างการยืนยันอย่างเป็นทางการ 

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงตลาดโรง

สีที่เพิ่งพบเพิ่ม 38 ราย และงานแสดง

ดนตรีอีก 12 รายนั้น อยู่ระหว่างการ

ส่งตรวจสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

จ.ขอนแก่น พร้อมกับเร่งสอบสวนโรคใน

กลุ่มเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด

เลยโผล่อีก 2 กลับจากฝรั่งเศส

ขณะท่ี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เขตสุขภาพท่ี 8 เปิดเผยว่า คลัสเตอร์ท่ี

เก่ียวข้องกับเช้ือโอมิครอนท่ีพบในเขต

สุขภาพท่ี 8 นอกจากคลัสเตอร์ท่ีเก่ียวข้อง

กับสามีภรรยา จ.กาฬสินธ์ุแล้ว ยังพบอีก

ครอบครัว เป็นชายชาวฝร่ังเศส ภรรยา

ชาว จ.เลย และลูกอายุ 2 ขวบ รวมเป็น 

3 คน เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค.2564 เดินทางถึง

ประเทศไทย ลงเครื่องท่ีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เข้าโรงแรมกักตัวในกรุงเทพ 

มหานคร ตรวจ RT-PCR วันท่ี 17 ธ.ค. 

ผลตรวจเป็นลบ หลังจากน้ัน ภรรยาจึง

ออกไปรับประทานอาหารร่วมกับเพ่ือน

ประมาณ 10 คน ในร้านอาหารแห่งหน่ึง

ของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงสามีและลูกรออยู่

ท่ีโรงแรม ต่อมา 19 ธ.ค. ครอบครัวดัง

กล่าวเดินทางโดยเคร่ืองบินกลับบ้านท่ี 

อ.เอราวัณ จ.เลย เพื่อไปเย่ียมแม่ และวัน

ท่ี 22 ธ.ค. พ่อและพ่ีชายเดินทางจาก อ.นา

วัง จ.หนองบัวลำาภู มาเย่ียมท่ีบ้าน

จากนั้น 23 ธ.ค. ภรรยาทราบว่า

เพื่อนที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

ที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อโควิด-19 หลังจาก

นั้น ตัวเอง สามี และลูก จึงไปตรวจหา

เช้ือ วันท่ี 24 ธ.ค. และผลออกมาว่าสามี

กับภรรยาติดเช้ือโควิด-19 แต่ลูกผลตรวจ

เป็นลบ ขณะน้ีกำาลังกักตัวเพื่อตรวจหาเช้ือ

ซ้ำา สำาหรับสองสามีภรรยา ล่าสุดผลการ

ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัส พบว่าเป็นเช้ือโอ

มิครอน อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันอีกคร้ัง 

ส่วนคลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม 

จ.บึงกาฬ พบติดเช้ือโควิดในกลุ่มพระสงฆ์

เกือบ 100 รูป ซ่ึงตอนแรกกังวลว่าจะเป็น

โอมิครอน แต่ได้ส่งตรวจสายพันธ์ุท่ีศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 8 จ.อุดรธานี 

พบว่าทุกคนเป็นเช้ือเดลตา ทางทีมสอบ 

สวนโรคได้แยกกักตัวผู้สัมผัสเส่ียงแล้ว อยู่

ระหว่างการรอตรวจเช้ือซ้ำา

ท่ีศูนย์บัญชาการสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่  

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วทัญญู จำานง

ประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงเสาวนีย์  

วิบุลสันติ ผู้อำานวยการ สำานักงานป้องกัน

และควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ ร่วมกันแถลง

ตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเช้ือโควิด-19  

สายพันธ์ุโอมิครอน  2 ราย และกำาลังเร่ง

ตรวจสอบควบคุมกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงท้ังหมด

แล้ว แต่ยังไม่พบผลเป็นบวกเพ่ิมและได้

กักตัวเฝ้าระวัง พร้อมประสานพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ท่ีผู้ป่วยได้เดินทางไปเท่ียวแล้ว 

นพ.วรัญญูเปิดเผยว่า วันท่ี 25 

ธ.ค. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง 

ใหม่ ได้รับแจ้งผลตรวจสายพันธ์ุของผู้ติด

เช้ือโควิด-19 ของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

เข้ามาผ่านระบบการคัดกรองแบบ Test 

& Go จำานวน 2 ราย ซ่ึงมีความเป็นไป

ได้สูงว่าจะเป็นสายพันธ์ุโอมิครอน ขณะ

น้ีอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันโดยกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าจะทราบ

ผลยืนยันในอีก 2 วัน โดยผู้ติดเช้ือราย

แรกเป็นชายชาวเยอรมัน อายุ 22 ปี เดิน

ทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน

วันท่ี 17 ธ.ค. ผลตรวจ RT-PCR ในวัน

แรกไม่พบเช้ือ ผู้ติดเช้ือรายน้ีอยู่กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันท่ี 17-20 ธ.ค. และได้เดินทาง

มายังจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 20 ธ.ค. ด้วย

สายการบินไลออนแอร์ SL510 ก่อนจะ

เข้าพักในคอนโดฯ ท่ีจองไว้ย่านช้างคลาน 

และได้เดินทางไปเท่ียวในอำาเภอแม่วาง

วันท่ี 21 ธ.ค. เร่ิมมีอาการผิดปกติ วันท่ี 

22 ธ.ค. จึงเข้ารับการตรวจท่ีโรงพยาบาล

เอกชน พบว่าติดเช้ือ จากผลการติดตาม

ผู้สัมผัสของผู้ติดเช้ือรายแรกพบผู้สัมผัส

เส่ียงสูง จำานวน 18 ราย เส่ียงต่ำา 7 ราย 

ขณะน้ีติดตามตัวได้ท้ังหมดแล้ว ซ่ึงผล

ตรวจรอบแรกเป็นลบ

ส่วนผู้ติดเช้ือรายท่ี 2 เป็นชาย

ชาวอังกฤษ อายุ 64 ปี เดินทางถึงท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิวันท่ี 18 ธ.ค. ผล

ตรวจ RT-PCR ในวันแรกไม่พบเช้ือ เดิน

ทางมาเชียงใหม่ วันท่ี 19 ธ.ค. ด้วยสาย

การบินไทยสไมล์  WE110 และเข้าพักท่ี

บ้านเช่าในอำาเภอสันทราย ผู้ติดเช้ือรายน้ีได้

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง วันท่ี 24 ธ.ค.  พบ

ผลบวก จึงเข้ารับการตรวจ RT-PCR ท่ีโรง

พยาบาลดอยสะเก็ด ก่อนจะทราบผลติดเช้ือ

ในเวลาต่อมา ขณะน้ีรักษาตัวในโรงพยาบาล

สันทราย จากผลการติดตามผู้สัมผัสของผู้ติด

เช้ือพบผู้สัมผัส ได้แก่ เพื่อนท่ีร่วมเดินทาง 3 

ราย ตรวจแล้วผลเป็นลบ 2 ราย อีก 1 ราย 

อยู่ระหว่างรอผลตรวจ, ผู้สัมผัสในเท่ียวบิน 

WE110 ท่ีน่ังอยู่ 2 แถวหน้า-หลัง และแถว

เดียวกัน ยังอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลจาก

สายการบิน และพนักงานขับรถแท็กซ่ี 1 

ราย อยู่ระหว่างการติดตาม. 

ยุบทิ้ง

ประธาน ส.ว.คือ ร่างทรง เพราะนาย

พรเพชรทำางานให้ คสช.มายาวนาน 

ต้ังแต่สมัยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จนมาถึง

ปัจจุบัน แต่บทบาทของนายพรเพชรกลับ

ไม่มีความโดดเด่น ทั้งที่เป็นถึงประมุข

สภาสูง และยังถูกมองว่าคอยสนองความ

ต้องการของรัฐบาลอย่างเดียว ตำาแหน่ง

ประมุขสภาสูงจึงเป็นเพียงหัวโขนทางการ

เมือง แต่ไม่มีอำานาจแท้จริง  ไม่ต่างจาก

ร่างทรงท่ีถูกฝ่ายกุมอำานาจกุมบังเหียน 

ผู้สื่อข่าวประจำารัฐสภายังได้ต้ังฉายา

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา ว่า

สมพงษ์ตกสวรรค์ แม้ปีน้ีมีการเปล่ียนแปลง

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา จากนายสมพงษ์เป็น 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านก็ตาม แต่ 

นพ.ชลน่านเพ่ิงเข้ามาและยังไม่ได้ โปรด

เกล้าฯ ซ่ึงนายสมพงษ์ได้ตำาแหน่งมาเพราะ

มีคนมอบให้ นอนมาแบบแบเบอร์ ไร้คู่แข่ง 

แต่คร้ันได้รับตำาแหน่งกลับไร้บทบาท ไม่โดด

เด่น มิหนำาซ้ำาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ยังพลาด 

เช่น ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายสมพงษ์ก็

เอ่ยชื่อ-นามสกุล พล.อ.ประยุทธ์ ผิดติดต่อ

กัน 2-3 คร้ัง และในการประชุมใหญ่สามัญ

พรรค พท. นายสมพงษ์ลาออกจากตำาแหน่ง

หัวหน้าพรรคแบบไม่มีป่ีมีขลุ่ย เท่ากับหลุด

จากตำาแหน่งผู้นำาฝ่ายค้านในสภาโดยปริยาย 

จึงเปรียบได้ว่าเป็นสมพงษ์ตกสวรรค์ 

ขณะท่ีดาวเด่นแห่งปีคือ นพ.ชลน่าน                                                                         

ซ่ึงมีบทบาทในวิปฝ่ายค้านมานาน แต่กลับ

พลาดตำาแหน่งสำาคัญๆ แต่สุดท้ายผลงาน

เข้าตาผู้ใหญ่ในพรรค พท.จนได้รับการ

ผลักดันให้เป็นหัวหน้าพรรค และข้ึนเป็น

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา ส่วนดาวดับ คือ นาย

วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตประธานวิป 

รัฐบาล ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาท สมาชิก

ท้ังฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างให้ความเช่ือ

ถือและความเกรงใจ แต่ปรากฏว่าบทบาท

นายวิรัชในฐานะประธานวิปรัฐบาลไม่

สามารถทำาหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธภาพ 

หลายคร้ังเกิดเหตุความขัดแย้งระหว่าง 

ส.ส.ภายในพรรค พปชร. รวมถึงความขัด

แย้งระหว่าง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และ

เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาเเหน่งทางการเมือง ส่ังให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ จากคดีทุจริตสนามฟุต

ซอลโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา สมัยเป็น 

ส.ส.สังกัดพรรค พท. ทำาให้เขาเป็นดาวดับ 

สำาหรับเหตุการณ์เด่นแห่งปีคือ 

แผนกบฏการเมืองล้มนายกฯ ช่วงปลาย

เดือน ส.ค.ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล ท่ีฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 6 รัฐมนตรี 

แต่ไฮไลต์กลับอยู่ที่นอกห้องประชุม เมื่อ

มีรายงานข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

สมัยน้ันเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดิน

สายล็อบบ้ี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ให้ลงมติไม่ไว้

วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ความลับถูกเปิด

เผยต่อสาธารณชน กลายเป็นข่าวใหญ่โต 

ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์

การเมืองไทยท่ีลูกพรรคเดินเกมล็อบบ้ี 

ส.ส.ในพรรคของตัวเอง เพื่อโค่นล้มนายกฯ 

และเหตุการณ์น้ีนำามาสู่ความขัดแย้งอย่าง

รุนแรงระหว่างนายกฯ กับ ร.อ.ธรรมนัส 

และหลังเหตุการณ์น้ันไม่นานมีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาปลด ร.อ.ธรรมนัส

ออกจากตำาแหน่ง รมช. และจนถึงทุกวันน้ี

ความรู้สึกกินแหนงแคลงใจก็ยังคงอยู่

ด้านวาทะแห่งปีคือ วัคซีนเต็มแขน 

ซ่ึงเป็นคำาช้ีแจงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข เก่ียว

กับวัคซีนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเม่ือ

เดือน ก.พ.2564 ว่า “ไตรมาส 3 วัคซีน                                                         

แอสตร้าเซนเนก้าท่ีผลิตในประเทศไทย อยู่

เต็มโรงพยาบาลแล้วครับ อยู่เต็มแขนของ

พ่ีน้องประชาชนคนไทยแล้ว” ภายหลังจาก

ท่ีช้ีแจงในสภาได้กลายเป็นไวรัลในสังคมท่ี

คุยว่าจะมีวัคซีนเต็มแขน แต่สุดท้ายวัคซีน

ไม่มาตามนัด เกิดการขาดแคลนวัคซีน 

ทำาให้ประชาชนต้องด้ินรนขวนขวายหา

วัคซีนกันเอง จนกระท่ังช่วงปลายปีวัคซีน

จึงเร่ิมเข้ามาตามกำาหนด 

อ่านต่อหน้า 15
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3บทความ-ในประเทศ

บทความ-ในประเทศ

ทีท่า‘พม่ายึดเมือง’

รุ่งนี้......	

“๒๘ ธันวาคม” วันคล้ายวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ถึงผมไม่บอก ก็เชื่อว่า “ฝังจำา” คนไทยทุกคนอยู่แล้ว 

แต่ก็อดนำามาย้ำาไม่ได้.....

ก็ด้วยจิตกตัญญูของลูกหลานไทยที่ผูกมั่นอยู่กับการกู้ชาติ

ของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” พระองค์นี้ 

ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ คือเมื่อ ๒๕๔ ปีที่แล้ว

แผ่นดินนี้ก็ “สิ้นแล้ว” ซึ่งคำาว่า “ราชอาณาจักรไทย”!

ก่อนๆ ในทุก ๒๘ ธันวา. ผมจะเวียนไปถวายเครื่องราชสักการะ

พระบรมรูป “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ตามสถานที่ต่างๆ 

แต่เมื่อสถานการณ์ โรคระบาดไม่อำานวย ถึง ๒๘ ธันวา. ก็

บริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แทน

อย่างปีนี้ บริจาคเข้ามูลนิธิ “โรงพยาบาลราชวิถี” ตามกำาลัง 

๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ขัดสน

ก็อยากให้ผู้ที่มีเงินทองพอแบ่งปันได้ ช่วยกันแบ่งปันเพื่อคน

เจ็บป่วยที่ลำาบากกว่าเรา ด้านค่ารักษาพยาบาล ตามโรงพยาบาล

ต่างๆ กันบ้าง

“เนื้อนาบุญ” น่ะ ไม่ได้เป็นเฉพาะกับพระ-กับวัด เท่านั้น 

การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ทั้งกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ก็เป็น “เนื้อ

นาบุญ” เช่นกัน!

ฉะนั้น การให้ การแบ่งปัน ไม่เพียงทรัพย์สินเงินทอง แม้

กระทั่งการให้ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ผูก

พยาบาท-จองเวร ต่อกัน 

นั่นก็เป็นการ “ให้” ที่มีอานิสงส์ “เป็นบุญ” ด้วยเช่นกัน

เพราะ “โลกหมุน” หรอก เราถึงอยู่กันได้ 

ฉันใด ก็ฉันนั้น เพราะมนุษย์มีการ “ให้” หมุนเวียนต่อกัน

หรอก “สังคมมนุษย์” จึงดำารงอยู่ได้

โรงพยาบาลหลวงน่ะ นับเป็น “ที่พึ่งอันประเสริฐ” ยามเจ็บ

ไข้ได้ป่วยของคนทั่วไป โดยเฉพาะระดับชาวบ้าน เมื่่อเจ็บป่วยขึ้น

มา มีเงิน-ไม่มีเงิน ก็ต้องไป

ฉะนั้น ท่านที่เหลือกิน-เหลือใช้ ไม่รู้จะเอาไปทำาอะไร ก็เจียด

แบ่ง เพื่อคนเจ็บป่วยที่ขัดสนตามโรงพยาบาลกันเหอะ

ผมไปราชวิถีปีละ ๓-๔ หน เห็นแล้วอึ้ง!

อึ้งในประเด็น ทำาไมคนเจ็บ-คนป่วยในแต่ละวันที่มาโรง

พยาบาล ช่างมากมายเหลือเกิน ทั้่งต่างจังหวัดและคน กทม.

แต่ประทับใจกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนของ

โรงพยาบาลนี้จริงๆ แม้กระทั่งกับ พนักงานดูแลห้องน้ำา 

แต่ละคน-แต่ละแผนก เป็นพ่อพระ-แม่พระกันดีเหลือเกิน 

เอาใจใส่คนป่วยมารักษาแบบเสมอหน้ากันหมด 

แก่รอสวัสดิการ” เราจะได้ยินคำาว่า “ผู้สูงอายุ”

และได้เห็นบริษัทประกัน แย่งกัน “หากินบนความตาย” ของคน

สูงอายุ ด้วยการสร้างรูปแบบจูงใจ “ดูดเงินประกัน”

ยิ่งสังคมยุคนี้ คนมีฐานะ มีการศึกษา แต่งงานไม่นิยมมีลูก ถึง

มี ก็มีไม่เกิน ๑-๒ คน 

ยิ่งน่าห่วง ทั้งอันตรายต่อศักยภาพและการดำารงอยู่ของชาติ

อย่างมีศักยภาพ เพราะคนไทยมีแต่รุ่นแก่รอตายมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน รุ่นที่จะเกิดเข้ามาทดแทน หรือเป็นรุ่นเพิ่ม

ประชากร มีน้อยมาก!

คุณอนุทิน ทำากัญชา “สิ่งต้องห้าม” เป็นร้อยปี ให้เป็น “สิ่งต้อง

ใช้” ในวงการแพทย์สำาเร็จได้วันนี้ นับเป็นผลงานรูปธรรมจับต้องได้

อย่างหนึ่ง

ลองหารือท่านนายกฯ หาทางแก้ปัญหาเรื่อง “ประชากรศาสตร์” 

แล้วผลักดันเข้าสู่ “ขั้นปฏิบัติการ” ตามแผน เสียตอนนี้อีกซักเรื่องเถอะ

ทำาคุณตอบแทนประเทศน่ะครับ

อย่าไปคิดหวังเสียงสรรเสริญเฉพาะหน้า เพราะมันจะไม่งอกให้

เห็นดอก-เห็นผลปุบปับ แต่มันจะเป็นผลให้เห็นในอนาคตอีก ๑๕-๒๐ 

ปีข้างหน้า 

“ไม้ล้มลุก” ปลูก “อวดดอก” เฉพาะหน้ากันเยอะแล้ว

ภูมิใจไทย ถ้าต้องการเป็น “พรรคยั่งยืน”

คุณอนุทินผลักดันแผน “เพาะประชากรศาสตร์” เป็น “ไม้

ยืนต้น” ให้ประเทศอีกซักต้นซีครับ 

การเมืองรอบ ๒๐ ปี แป๊บเดียวเอง

แต่ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอก........

เมื่อแผน “สร้างประชากร-สร้างชาติ” ของรัฐบาล บนการขับ

เคลื่อนด้วย “สาธารณสุข” ผสม เป็นจริง-เป็นจัง 

ผมเชื่อ ทุกฝ่ายจะยอมรับวิสัยทัศน์คุณอนุทินในระดับ “ผู้นำา” 

ทางบริหารประเทศ ด้วยเนื้องานรูปธรรม

จำา “ดาบวิชัย” ได้มั้ย? 

ดาบวิชัย หรือ “ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ” เมื่อปี ๒๕๓๐ ใครๆ เขาว่า

แกเป็นตำารวจบ้า เสร็จงาน ก็ขี่มอ’ไซค์ตระเวนปลูกต้นไม้

อำาเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ได้ชื่อว่าดินแดนแห้งแล้งที่สุดของ

ประเทศ

ดาบวิชัยปลูกต้นไม้ของแกไปเรื่อยคนเดียวตามริมถนนสอง

ข้างทาง วันละต้น-สองต้น ท่ามกลางเสียงหัวเราะ เยาะหยันของคน

พบเห็น 

รวมแล้วกว่า ๒ ล้านต้น ในระยะเวลา ๑๐ ปี!

วิกิพีเดีย บันทึกไว้ว่า..........

พ.ศ.2531 เป็นต้นมา ทุกเช้าและหลังเลิกงานของวัน ดาบวิชัย                                                                                       

จะขี่จักรยานยนต์ ตระเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆ ในอำาเภอ

ปรางค์กู่ 

ในระยะแรก ในสายตาชาวบ้าน เขาถูกมองว่าเป็นคนบ้า 

แม้ว่าจะถูกสังคมมองไปในทางเช่นนั้น เขาก็ยังคงปลูกต้นไม้อยู่

เรื่อยไป

“พ.ศ.2541 เป็นต้นมา สังคมเริ่มเห็นผลจากการปลูกต้นไม้

ของเขา เกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้น 

ได้แก่ รณรงค์ปลูกต้นยางนา เพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือน 

รณรงค์ปลูกต้นตาล ซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์ รณรงค์ปลูกต้นคูน 

ต้นไม้ประจำาภาคอีสานและประจำาชาติไทย 

และ รณรงค์ให้เปลี่ยนการทำานาปีเป็นไร่นาสวนผสม จน

อำาเภอปรางค์กู่ กลายเป็นอำาเภอที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งต้นไม้ที่เขา

ปลูกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำาเภอได้

พ.ศ.2543 ประชาคมอำาเภอปรางค์กู่ทั้ง 10 ตำาบล ได้พร้อมใจ

กันลงมติให้ใช้ 4 โครงการรณรงค์ดังกล่าว เป็นคำาขวัญของอำาเภอ

ปรางค์กู่ 

ที่ว่า “ปรางค์กู่อยู่ในป่ายางกลางดงตาล บานสะพรั่งดอกคูน 

บริบูรณ์ไร่นาสวนผสม”

“ดาบวิชัย” ที่ใครๆ ว่าแกบ้า เกษียณเมื่อปี ๒๕๔๙ แต่ก่อน

เกษียณ ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เป็น “ร้อยตำารวจตรี” 

จากการอุทิศตนต่อประเทศชาติ เมื่อปี ๒๕๔๘

เนี่ย เป็นตัวสะท้อน “คนสร้างชาติ” แท้จริง!

กรณี “วิกฤตประชากร” ของไทยขณะนี้ ชาติกำาลังต้องการ

คนอย่าง “ดาบวิชัย”

ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข ลองเป็น “ดาบอนุทิน” โลกอาจไม่

จำา แต่ถ้าสำาเร็จ “ไทยทั้งชาติ” จำาท่านได้แน่

เวลานี้ ไทยร้อง “ขาดแคลนแรงงาน” จนต้องอิมพอร์ต

แรงงานเข้ามา

เราเสียเอกราช “ศักยภาพประเทศ” ทางแรงงานให้เขมร-

พม่า “ยึดครอง” ไปเรียบร้อยแล้ว!

แต่แผนแก้ “ประชากรไทยขาดรุ่น” ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เป็นรูปเป็นร่าง

ฉะนั้น ถ้า “คุณอนุทิน” จะเป็น “ดาบวิชัย” ใช้การสาธารณสุข

บุกเบิกสร้างประชากร 

ไม่เกิน ๑๕ ปี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน....

โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จะเหมือนชาวบ้าน

ปรางค์กู่ ที่ “ขานรับ” ดาบวิชัย

เมื่อเห็นดอก-เห็นผล .......

จาก “คนบ้า” กลายเป็น “ผู้อุทิศตนต่อประเทศชาติ” กล่าว

ขานเป็นตำานานไทย-ตำานานโลกทุกวันนี้

เราต้องเปลี่ยนทัศนคติจาก “ลูกมากจะยากจน” ให้เป็น 

“ประชากรสมบูรณ์ เพิ่มพูนพัฒนาชาติ” ให้ได้ 

ไม่งั้น	“พม่ายึดเมือง”	แน่!

เอื้อเฟื้อ ดูแล พูดจาเพราะ มีน้ำาใจ ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย 

รำาคาญ กับคนป่วย ระดับชาวบ้านตาสี-ตาสาเลย

เห็นคนล้นโรงพยาบาลแต่มืด-แต่ดึก อดนึกไม่ได้ว่า ประเทศไทย 

ทำาไมจึงมีแต่คนป่วย?

ดูแล้ว การสาธารณสุขเรามัน “กลับหัว-กลับหาง” ยังไงพิกล?

น่าจะปรับแผน “เสริมสร้างสุขภาพ” ให้ประชาชนแข็งแรง ป่วย

น้อยที่สุด 

แทนทัศนคติ “สร้างโรงพยาบาล” มากๆ เพื่อรองรับคนเจ็บป่วย 

ซึ่งเป็นการสูญเปล่ากับปลายเหตุ ที่ ไม่เกิดมูลค่าทางบวกกับอนาคต
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พูดง่ายๆ เน้นสร้างสุขภาพประชากรแต่วัยเด็ก-วัยหนุ่ม-วัย

สาว แทนการทุ่มงบไปสร้างโรงพยาบาล ไปซื้อยา มาเพื่อคอยรักษา

ประชากรในบั้นปลาย ที่มีมากเกินเหตุ

ก็ต้องฝากรัฐมนตรีสาธารณสุุข “คุณอนุทิน ชาญวีรกูล” ช่วยคิด 

เรื่องอย่างนี้ ปุบปับแก้ไม่ได้ ต้องแก้ระยะยาว

ควบคู่ไปกับ “แผนประชากรศาสตร์”....

ที่กำาลังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากๆ ถ้าไม่รีบแก้ จะ

เป็นวิกฤต “อนาคตประเทศ” ใหญ่หลวง

ทุกวันนี้ สัดส่วนประชากรศาสตร์ไทย “ขาดสมดุล” มาก คือเกิด

ใหม่น้อย เป็นลูกโซ่ถึงการเข้าสู่วัยเด็ก-วัยเรียนน้อย จะว่าไป นับตั้งแต่

อเมริกันหลอก “ตอนคนไทย” ด้วยแผนให้ “คุมกำาเนิด” เมื่อ ๓๐-๔๐ 

ปี ด้วยสโลแกน “มีลูกมากจะยากจน” ส่งผลให้ไทยเป็น “ประเทศคน

แก่” ขณะนี้

ผลที่เห็นชัด วัยเรียน-วัยหนุ่ม-วัยทำางาน มีน้อย จะไปมากในวัย

กลาง-วัยแก่ และมากสุด ในวัยชรา 

ทุกวันนี้ เราจะได้ยินคำาว่า “ยุบโรงเรียน” เพราะไม่มีเด็กเรียน 

ยุคเฟื่องฟูมหา’ลัยหมดไป เพราะมีวัยหนุ่ม-วัยศึกษาเข้าสู่ระบบลดลง 

เราจะได้ยินคำาว่า “ขาดแคลนแรงงาน” เราจะได้ยินคำาว่า “คน

อนหน้านี้มีกระแส	4	กุุมาร	นำาโดย	 ‘เสี่ย

อุต’	 อุตตม	 สาวนายน	 อดีต รมว.คลัง 

และอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ 

‘เฮียสน’	สนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์’	อดีต รมว.

พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ จะคัมแบ็กทำาพรรคการเมืองใหม่

มีข่าววงใน ‘เสี่ยอุต-เฮียสน’	 เดินสายคุยนักการ

เมือง นักธุรกิจ นักวิชาการ คนมีชื่อเสียง ที่เน้นทำางาน 

ไม่เน้นการเมือง มาเป็นสมัครพรรคพวก รวมตัวกัน

ทำางานเพื่อชาติ

ว่ากันว่า ได้มือดีกันมาหลายคน ไม่เว้นแม้แต่

บิ๊กเนม ‘นิพิฏฐ์	 อินทรสมบัติ’	 อดีต รมว.วัฒนธรรม 

และอดีต ส.ส.พัทลุง ที่ ไขก๊อก โบกมือลาพรรค

ประชาธิปัตย์ 

ยิ่งช่วงที่ผ่านมา ‘เสี่ยอุต-เฮียสน’	 พร้อมใจ

โพสต์ภาพนั่งซดกาแฟในอิริยาบถสบายๆ แต่เป็นงาน

เป็นการ พร้อมกับบรรยายภาพสั้นๆ ชวนให้ตีความ

“คุยกันหลายเรื่องครับ	 มุมมองของเราทั้งสอง

ยังคงเป็นเรื่องอนาคตประเทศไทย	 แล้วจะมาเล่าให้

ฟังต่อๆ	ไปนะครับ”		

ทำาเอาหลายฝ่ายที่

เห็นปักใจเชื่อทันที ข่าว

ลือ 4 กุมาร ตั้งพรรคไม่

น่าจะโคมลอยแล้ว อยู่

แค่ว่าฤกษ์งามยามดีเมื่อ

ไหร่เท่านั้นเอง

พรายกระซิบฟุดฟิด                                       

ให้ฟัง ‘เสี่ยอุต-เฮียสน’																																										

ปั กหมุ ด ไทม์ ไ ลน์ ก าร

ขยับไว้ช่วงกลางๆ เดือน

มกราคม 2565 โดยจะ                                                                                  

เร่ิมจากการนัดสื่อมวลชนมาน่ังพูดคุยเปิดใจเจตนารมณ์

ทางการเมือง ตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจ ที่สองอดีต

รัฐมนตรีถนัดและฝากผลงานเอาไว้สมัยยังทำางานในรัฐ 

บาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

เรื่องไอเดียการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ข่าวว่า คิด

เอาไว้กันเยอะพอสมควร ไม่มีเอาต์ ตามสไตล์มือ

ทำางานสาย ‘เฮียกวง’	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ที่ชอบประดิษฐ์คินค้นนโยบายใหม่ๆ มา

ช่วยเหลือประชาชนให้เข้ากับสถานการณ์จริงภายใน

ประเทศ

ก๊วนนี้การเมืองอาจไม่จัดจ้าน แต่หากวัดกันเรื่อง

งาน เรื่องเศรษฐกิจ ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน นับ

ถอยหลังรอฉากขยับได้เลย.

ฌ.เฌอ

กลาง	ม.ค.	รอดู	4	กุมาร

ก่

อุตตม	สาวนายน

พู

าจะว่ากันตาม	ปีนักษัตร...ช่วงปีหน้า-ฟ้า

ใหม่ พุทธศักราชที่ 2565 น่าจะเป็นปีที่ ดุ	

เอาเรื่องอยู่พอสมควรเหมือนกัน คือเป็นปี

ที่ตรงกับ ปีขาล หรือ ปีเสือ	 โดยจะมีใคร

หันไปรับบทเป็น เสือหิว,	 เสือซุ่ม,	 เสือลำาบาก,	 เสือ

ร้องไห้	 หรือ เสือกะบาก-สากกะเบือ ฯลฯ ไปโน่น                                                                     

เลย อันนี้...คงต้องแล้วแต่ เหตุปัจจัย	 ของแต่ละคน 

แต่ละราย ที่จะต้องไปจำาแนกแยกแยะกันเอาเอง...

นั่นแล...

แต่สำาหรับ เสือ	3	ตัว อย่าง เสือบูรพาพยัคฆ ์ไม่

ว่าเสืออย่าง ป.ประยุทธ์,	ป.บิ๊กป้อม	และ ป.บิ๊กป๊อก	

ยังไงๆ คงหนีไม่พ้นต้องถูกจับตาอย่างเป็นพิเศษ ว่า

จะออกไปในแนวไหนกันแน่ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญ

หน้ากับ  เสือหิว	และ เสือซุ่ม	ภายนอกและภายใน

พรรคอย่างเป็นระบบและกิจการ รวมทั้งโดยสภาพ

แวดล้อมและฉากสถานการณ์ที่ ไม่ถึงกับเอื้ออำานวย

แบบเก่าๆ เดิมๆ มากมายซักเท่าไหร่นัก โอกาสที่จะ

ต้องกลายสภาพเป็น เสือลำาบาก,	 เสือร้องไห้	 หรือ

กระทั่ง เสือกะบาก-สากกะเบือ ย่อมต้องมีความเป็น

ไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกที...

แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าดูจาก โพล	 ของสำานัก นิด้า

โพล	 ที่ว่ากันว่าอาจพอหยิบเอามาเป็นเนื้อหาสาระได้

บ้างตามสมควร จากผลสำารวจคราวล่าสุด เมื่อช่วง

วันที่ 15-21 ธ.ค.ที่เพิ่งผ่านมานี่เอง เสือน้องเล็กสุด

แห่งบูรพาพยัคฆ์ อย่าง เสือประยุทธ์	 หรือท่านนา

ยกฯ บิ๊กตู่	ของหมู่เฮาทั้งหลาย ก็ยังคงมาแรง แซงโค้ง 

หรือคว้าคะแนนนิยมมาเป็นอันดับต้นๆ หรือประมาณ 

16.93 เปอร์เซ็นต์ ทิ้งห่างคุณหลาน พิธา	 เจ้าของ 

กระดุม	 แต่ละเม็ด แห่งพรรคก้าวไกล ที่พยายามวิ่ง

ไล่กวดตามหลังมาเป็นรายถัดไป ถึงประมาณ 6-7 

เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน หรือยังมีคะแนนนิยมอยู่เพียง

แค่ประมาณ 10.74 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ไม่ถึง

กับหายใจรดต้นคอ เตรียมเบียด เตรียมแซง อะไร

ประมาณนั้น...

แต่ก็อย่างว่า...พ้นไปจากคุณหลาน พิธา	แล้ว ผู้

ที่ ได้รับการเร่งเครื่อง เร่งสปีดตามมาแบบติดๆ ก็ดัน

กลายเป็นคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร	 ที่คุณพี่ โท

นี่-โทนาฟ	 คิดจะส่งเข้าประกวดอีกต่างหาก ที่แม้ว่า

จะเผยโฉม เผยหน้าตาในทางการเมืองให้เห็นเพียง

แค่ครั้งเดียว แต่ก็สามารถคว้าคะแนนนิยมขึ้นไปถึง 

และลอยคอ ไปอีกตราบนานเท่านาน...

พูดง่ายๆ ว่า...เมื่อไหร่ท่ียังมองหา ผู้ท่ีเหมาะสม	

ไม่ได้ ยังมองไม่เห็นหน้า เห็นตา ว่าจะเป็นใคร? หรือ

เป็นอะไร? กันแน่ บรรดาเสือๆ ท้ังหลายมีแต่ต้อง

ลำาบาก ยากเย็น ไปตลอดท้ังปีเสืออย่างมิอาจหลีกเล่ียง

ได้เลย อันเนื่องมาจากบรรดาผู้ท่ีว่ิงไล่กวด ไล่ตาม มา

เป็นแผงๆ น้ัน ล้วนแล้วแต่น่ากลัว น่าหวาดหว่ัน ขวัญ

สยองซะย่ิงกว่าเสือไม่รู้จะก่ีเท่าต่อก่ีเท่า ไม่ว่าจะคุณ

หลาน พิธา คุณหลาน อุ๊งอ๊ิง	 คุณหญิง เจ๊สุดาหน่อย 

หรือคุณน้า เสรีพิศุทธ์ ก็ตาม แถมจะหันไปพ่ึงพา พ่ึง

บริการว่าท่ีนายกฯ แห่ง สุโขทัยธรรมาธิราช	อย่างคุณ

พ่ี อู๊ดด้า-จุรินทร์	 ผู้มีใบหน้านวลผ่องเสนาณรงค์ ก็น่า

จะลำาบากซะอีกต่างหาก เพราะถ้าว่ากันตาม โพลนิด้า	

กลับหล่นไปอยู่อันดับ 10 โน่นเลย เหลือคะแนนนิยมติด

ปลายนวมอยู่แค่ 1.84 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ันเอง...

ดังนั้น...ความลำาบากของเสือในตลอดทั้งปีเสือปี

นี้ มันจะถึงขั้นต้อง ร้องไห้ ต้อง อมสากกะเบือ	ด้าม

แล้ว ด้ามเล่า หรือไม่ อย่างไร ก็ยังยากที่จะสรุปได้ ยิ่ง

ถ้าหากถูก เสือหิว	และ เสือซุ่ม	บุกตะปบจากภายใน

ด้วยแล้ว จนอาจต้องเข้าสู่ โหมดแห่งการ เลือกตั้ง

ครั้งใหม่	 เร็วไปกว่ากำาหนดการ โอกาสที่จะถูกเฉือน 

ถูกเฉาะ แบบบทเพลง เสือร้องไห้	 ของคุณน้า หงา	

คาราวาน ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาเสียเลย...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Jesse	 Ventura	

... “Being brave doesn’t mean not being 

afraid. It means doing what needs to be done 

even when one is afraid. - การเป็นคนกล้าไม่ได้

หมายความว่าไม่กลัว แต่หมายถึงการทำาในสิ่งที่ควร

ทำาแม้จะรู้สึกกลัวๆ ก็ตาม...”.

10.55 เปอร์เซ็นต์ ตามหายใจรดต้นคอคุณหลาน พิธา	

แบบชนิดสองแรง-แข็งขัน เอาเลยก็ว่าได้ อันนี้...เลยออก

จะเป็นอะไรที่น่า  หนักใจ	อยู่พอสมควรเหมือนกัน โดย

เฉพาะสำาหรับบรรดา คนรุ่นเก่า	 หรือบรรดาไดโนเสาร์-

เต่าพันปีทั้งหลาย เพราะอาจถือเป็นการสะท้อนให้เห็น

ว่าคงมิอาจประมาทต่อบรรดาพวก กะปอม	 หรือกิ้งก่า

แต่ละสายพันธุ์ ได้เลย...

อีกทั้งต่อคิวไปจากคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร	

ผู้ที่พยายามโขยกตามมาในลำาดับถัดไป แม้จะออกไป

ทางแก่แล้ว-แก่แรด หรือแก่แล้ว-แก่เลย อย่างคุณ

หญิง เจ๊สุดาหน่อย	ที่ทำาคะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณ 5.51 

เปอร์เซ็นต์ และคุณน้า เสรีพิศุทธ์ ด้วยคะแนนนิยม

ประมาณ 4.35 เปอร์เซ็นต์ แต่ความแก่ของบุคคลทั้ง

สอง ออกจะไม่สอดคล้อง หรือออกจะเป็นอุปสรรคชะงัก

งัน ต่อเส้นทางการวิ่ง การลากหัว ลากหาง ของเสือแห่ง

บูรพาพยัคฆ์ อย่างคุณลุง บิ๊กตู่	 มิใช่น้อย หรือพูดง่ายๆ

ว่าแม้ว่า ป.ประยุทธ์	 จะยังคงมาแรง แซงโค้ง เหนือ

กว่าใครต่อใครผู้ที่ถูกหยิบยกมาเป็นแคนดิเดตก็ตาม แต่

บรรดาผู้ที่พยายามวิ่งกวด วิ่งไล่ วิ่งห้อตามกันมาเป็น

แผงๆ นั้น ล้วนแล้วแต่เป็น ของแสลง	ต่อเสือแห่งบูรพา

พยัคฆ์ ไปด้วยกันทั้งสิ้น หรือเป็นตัวที่สามารถก่อให้เกิด

อาการ เสือลำาบาก, เสือร้องไห้ หรือกระทั่ง เสือกะบาก-

สากกะเบือ	ไปด้วยกันทั้งนั้น...

อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีคงต้องเก็บไปคิด ไปวินิจฉัย ไปโดย

ตลอดท้ังปีเสือ อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้ โดย

เฉพาะเม่ือผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีคะแนนนิยมมาเป็น

อันดับหน่ึง หรือเหนือไปกว่าท่านนายกฯ บ๊ิกตู่	 ถึงเกือบ 

20 เปอร์เซ็นต์ หรือมีคะแนนนิยมพุ่งข้ึนไปถึง 36.54 

เปอร์เซ็นต์ ดันเป็นผู้ท่ีถูกเรียกขานกันในนาม ผู้ท่ียังหาคน

เหมาะสมไม่ได้ หรือผู้ท่ียังไม่รู้ว่าเป็นใคร? รูปร่าง หน้าตา 

ออกไปในแนวไหน? อย่างไร? น่ันเอง!!! กลับเป็นอะไรท่ีมา

แรง แซงโค้ง กลับมีคะแนนนิยมข้ึนช้ันเป็นอันดับหน่ึง เป็น

ความหวัง เป็นความปรารถนาของผู้คน ท่ีคงต้องรอคอย

ปีเสือ...กับภาวะ ‘เสือลำาบาก’
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกหลังวันจิงเกิลเบล 

ท่ีดูเหมือนผูคนจะ “อยูเปน” กับไวรัสโควิด-19 ไม

มากก็นอย เพราะชวงเทศกาลคริสตมาสท่ีผานมา ถนนหนทาง

รถราแน�นขนัด โดยเฉพาะตามหางสรรพสินคาตางๆ ...• เท่ียว

ใหเปน ฉลองแบบเวนระยะหาง ใสหนากาก และหม่ันลางมือ 

..ถือเปนสูตรปลอดภัยไวกอน เพราะมัวแตกลัว “ผีโอมิครอน” 

ครองเมือง ก็คงจะเปนโรคซึมเศรากันท้ังอําเภอแน� ...• รัฐบาล 

“ลุงตู” ประกาศของขวัญปใหม 2565 ใหกับประชาชนแลว เห็น

แลวอยากจะหัวเราะ 555 ท้ังนํ้าตา โดยเฉพาะของกระทรวง

คมนาคม ท่ีมอบสิทธ์ิข้ึนรถเมล ขสมก.ฟรี!! ในวาระสวดมนตขาม

ป มันฟองบอกไหมวา องคกร หน�วย

ราชการน้ันทํางาน “ประสานงาน” 

กันหรือไม ในเม� อ กทม.ของ พล.ต.อ. 

อัศวิน ขวัญเมือง ประกาศยกเลิก

งานสวดมนตขามป 2565 เลนเอา

ชาวบานสับสนกันไปรอบหน่ึง และ

วันน้ียังมี เกรียงศักด์ิ บุญประสิทธ์ิ 

อธิบดีกรมการศาสนา มาตอกยํ้าอีก

วา เห็นควรท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูป

แบบของการจัดกิจกรรมสวดมนต

ขามปเปนแบบออนไลนท้ังหมด โดย

ประชาชนจะยังสามารถเขารวมสวด

มนตขามปไดผานทางส� อและชอง

ทางออนไลนตางๆ ...• เอาไงกันแน�?!? กับระบบการส� อสาร

สรางความชัดเจนของการฉลองปใหมวิถีไทย ในเม� อ “ด� มได” 

ตามสถานบันเทิงท่ีจัดงาน แต “สวดมนต ไมได” ในท่ีสัปปายะ

อยางวัดวาอารามท้ังหลาย..อืมมมแปลกดีนะ ...• เร� องน้ีก็แปลก

แตจริง!! เหมือนกัน ..เหตุประลองอํานาจในร้ัวพอขุนรามคําแหง 

ลาสุดสภามหาวิทยาลัยมีมติส่ังหยุดพักการทําหนาท่ีของ ผศ.ดร.

สืบพงษ ปราบใหญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพราะ

มีผูรองเรียนในกรณีท่ีเก่ียวพันกับความเปน “ลูกเขย” ของสุ

พจน ทรัพยลอม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม “นักโทษ” ใน

คดีรํ่ารวยผิดปกติ ...• ใครเปนใคร “คนนอก” มองไมออก แต 

“คนใน” บอกวาอาปากก็เห็นล้ินไกไปถึงไสเล็กไสใหญกันทีเดียว 

เพราะอธิการบดีคนน้ีเปน “ศิษยเอก” ของ ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภ

เจริญทรัพย อดีตอธิการบดีท่ีครองเกาอ้ียาวนานท่ีสุดคนหน่ึง 

แลวทําไม?!? กอนท่ีเสนอช� อ “สืบ

พงษ” น้ัน จะไมเคยรูเร� องแบบน้ี

ไดอยางไร หากไมใชเกิดปญหาผล

ประโยชนเกิดขัดกันเสียแลวหนอ!! 

...• ก็ไดแตหวังท่ีจะเห็นวา สภา

มหาวิทยาลัยชุดท่ีมีมติเห็นชอบให

อธิการบดีสืบพงษ แสดงความรับ

ผิดชอบของตัวเองดวย ไมใชทําเปน

ไมรูไมช้ีกับประเด็นปญหาท่ีอ้ือฉาวน้ี 

..เอาแบบแฟรๆ  โละกันไปท้ังยวง..

ถึงจะถูก.. จริงไหม?? ...• ไมบันทึก

บรรทัด “การเมืองระดับชาติ” ก็จะ

หาวาไมอินเทรนด “สภาอับปาง” 

ฉายาท่ีนักขาวประจํารัฐสภาต้ังใหประจําป 2564 ชัดเจนโดยไม

ตองสาธยาย เพราะปน้ีท้ังป หากเอามารีเพลยดูกันใหมฟงกัน

อีกรอบ จะพบการยกมือให “นับองคประชุม” แทบทุกคร้ังท่ีมี

การประชุมสภา น่ีแหละนักการเมืองบานเรา ท่ีอวดอางวาจะ

ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทย แตจากวันน้ันจนถึงวันน้ียัง

ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง นอกจากเปล่ียนสถานท่ีทํางานจากถนน

อูทองในไปเปนถนนเกียกกายเทาน้ัน ...• คึกคักปลอยของกัน

มากข้ึนแลว สําหรับการชวงชิงเกาอ้ี 

ส.ส.ท้ังในภาคใตและ กทม.ท่ีวาง

ลงอันเน� องมาจากอุบัติเหตุทางการ

เมือง ดูเหมือน 3 พรรคจะไมยอม

ออนขอใคร “ประชาธิปตย-พลัง

ประชารัฐ-เพ� อไทย” ถือเปนการ

ซอมใหญประลองกําลังขุนพลท่ีจะ

เปนผูบริหารจัดการเลือกต้ังใหญใน

อนาคตขางหนาก็วาได แตท่ีน�าสนใจ

ก็เห็นจะเปนการเลือกต้ัง “ผูวาฯ 

กทม.” น่ีแล เพราะ “ผูวาฯ หมูปา” 

ขอบายไปแลวดวยเหตุของสุขภาพ 

พอเมืองอัศวิน นึกวาจะหายใจโลงอกเพราะหมดขวากหนาม แต

ปรากฏวา สกลธี ภัททิยกุล รองผูวาฯ กทม. “ในทีม” เดียวกัน

ประกาศตัวขอรวมวงชิงเกาอ้ีตัวน้ีเสียแลว ...• แมจะในนาม

อิสระ แตคนอยาง “สกลธี” วากันวาแบ็กดีไมรองจากใคร งาน

หนักจึงอยูท่ีการตัดสินใจของเจาของพรรคพลังประชารัฐแลว

กระมัง!! ...• อีกกวนท่ีตองตามสอง “4 กุมาร” จะคัมแบ็ก เห็น

กันชัดๆ ก็มีแต อุตตม สาวนายน ควงแขน สนธิรัตน สนธิจิรวงศ                                                                                

เที่ยวไปขายไอเดียกลุมนั้นกลุมนี้ แตไมปรากฏมี สุวิทย                    

เมษินทรีย กับ กอบศักด์ิ ภูตระกูล สักคร้ัง ฉะน้ันวันท่ีบอกวา

จะเปดตัวในปหนาฟาใหม ไมแน�อาจจะมีฮา..ไมมีฮือ..นะ ...•

ปยสาร

สกลธี ภัททิยกุล

พล.ต.อ.อัศวิน

ขวัญเมือง

w

ผศ.ดร.สืบพงษ 

ปราบใหญ

นอดีตการศึกษาวิจัยในทางสังคมศาสตรมักเนนในเร� อง

บทบาทผูนําเปนหลัก และเปนการศึกษาที่แยกขาดออกจาก

เร� องบทบาทผูตาม จนตอมาในชวงปจจุบันการศึกษาวิจัย

มักเนนหนักมาในดานการศึกษาความเช� อมโยงของผูตามที่

มีอิทธิพลตอผูนํา อัตลักษณผูตามและการทํางานเปนทีม การวิจัย

ในเร� องบทบาทผูตามอาจจะเปนนวัตกรรมใหมที่จะทําใหเริ่มมีความ

ตระหนักวาผูนําอาจจะถูกแทนที่ไดเสมอดวยการพัฒนาแบบ “Fol-

lower Outcomes” ที่ไมใชแคการพัฒนาทักษะความเปนผูนํา

เทานั้น ในดานการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีทางสังคมศาสตร เริ่ม

มีการศึกษาบทบาทผูตามมากขึ้น เพ� อนํามาใชในการอธิบายความ

เปนผูนําและยังเปนการพัฒนาทฤษฎีผูนําไปพรอมกันดวย 

การศึกษาเร� องผูตามจึงเปนเร� องที่ทาทายตอการวิจัยทาง

สังคมศาสตรในยุคใหมนี้ เร� องภาวะผูนําและผูตามที่หลายคนอาจ

จะยังมองไมเห็นหรืออาจจะมองเห็นบางแลวก็ตาม หากยอนไปถึง

พัฒนาการของโลก สังคมและชุมชน จะเห็นวามักจะกลาวถึงผูนํา 

หรืออธิบายสังคมผานภาวะผูนํา สภาพสังคมที่สลับซับซอนมากขึ้น 

ความสําเร็จของผูนําในบางที่อาจจะนํามาใชกับบางที่ไมได แตชวง

หลังทศวรรษที่ผานมาเริ่มมีคําวาผูตามปรากฏขึ้นมา หรือการริเริ่ม

ใหมๆ ขอเสนอตางๆ เริ่มมาจากทางผูตามมากขึ้น 

ภาวะผูตาม (Followership) เปนคําที่ไมคอยมีการกลาวถึง

หรือมีการใหความสําคัญไมมากนัก แมกระทั่งในวงวิชาการ มักจะ

กลาวถึงผูนําและบทบาทของผูนําเปนหลัก และความสําเร็จของ

การเคล� อนไหวมักจะมีการอธิบายในแงมุมของบทบาทผูนําอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม หากทบทวนการศึกษาและวิจัยในยุคแรกกอนป 

1980 จะเปนวิธีการวิจัยการศึกษาในเชิงปริมาณ เปนวิธีการแบบ

ดั้งเดิมที่นิยมที่สุด เปนการสํารวจทัศนคติของผูนําตอการทํางาน

ในเชิงบวกและผลของผูนําตอองคกร (Memfrod et al., 2008) 

แต Conger (1998) ไดแยงวาการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว

ไมสามารถสรางความเขาใจที่ดีในการเปนผูนําไดเพราะความซับ

ซอนของปรากฏการณการเปนผูนําเอง และความเปนผูนํานั้นมัก

จะมีหลายระดับและมีการอธิบายที่ซับซอนหลายมิติมากกวาที่การ

ศึกษาเชิงปริมาณจะอธิบายได ซึ่ง Parry (1998) อางวาวิธีการเชิง

ปริมาณไมเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จในทฤษฎีเกี่ยวกับความ

เปนผูนําที่จะสามารถอธิบายใหเขาใจวาเปนกระบวนการที่มีอิทธิพล

ตอสังคม รวมทั้งไมสามารถอธิบายในพลวัตความเปนผูนําได 

ทั้งนี้  Lowe and Garder (2000) ไดศึกษาไววา ในยุคแรกมี

การใชวิธีการเชิงปริมาณ 71% และคุณภาพ 39% สวนดานเนื้อหา

การวิจัย ยุคแรกกอนป 1980 งานวิจัยสวนใหญมุงเนนไปที่การ

ศึกษาเร� องผูนํา วิธีการเปนผูนําหรือผูนําเปนศูนยกลาง (Hollander, 

1993; Meindl et al., 1985) ผูนําที่มีผลตอการดําเนินงานของ

องคกร (Yukl & Van. Fleet, 1992) มีการศึกษารูปแบบของผูนํา

ตามคําจํากัดความของ “ความเปนผูนํา” หลายประการ และการ

ใหความสําคัญกับผูนําในการที่สรางแรงจูงใจใหกับองคกร รวมทั้ง

การศึกษาแบบแผนของผูตามที่อยูในอิทธิพลหรือที่ปฏิบัติตามคําสั่ง

ของผูนํา (Shamir, 2007) ทิศทางและความสัมพันธของผูนําและ

ผูตาม “ผูใตบังคับบัญชา” ผลลัพธที่ไดมิใชของผูนําเพียงคนเดียว 

แตเกิดจากความสําเร็จผูตามหรือทีมงาน จึงไมน�าแปลกใจที่หาก

พิจารณาผลลัพธที่ได จะเห็นไดวาความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของผูตาม

และอัตลักษณของผูตามสําหรับการทําความเขาใจและอธิบายใน

กระบวนการเปนผูนํา 

ในอดีตการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํามักจะละเลยการ

ติดตามหรือเนนหนักไปที่ผูนําอยางเดียว จนมาถึงปจจุบันแนว

โนมการวิจัยจะมีการศึกษาเพ� อใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของผูตาม (Sudaby, 2010) ในดานการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎี 

ในเร� องงานวิจัยหลายชิ้นที่มีการนําทฤษฎีมาใชหลากหลาย แต

เริ่มมีการศึกษาทฤษฎีผูตามเพ� อมาใชในการอธิบายผูนําและยัง

เปนการพัฒนาทฤษฎีผูนําไปดวย ทั้งนี้ ผูนําการเปลี่ยนแปลง จะ

เปนผูนําที่สามารถสรางการบรรลุเปาหมายและสรางแรงบันดาล

ใจ/จูงใจใหทีมหรือผูตามดําเนินการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงยังเนน

ความตองการและความสามารถในการเติบโตของผูติดตามและ

พัฒนาในสาระสําคัญในการเปลี่ยนผูติดตามที่ดูเหมือนจะมีคา

นอยลงใหมีคุณคามากขึ้น จะเห็นวางานวิจัยสวนใหญเริ่มมุงเนน

และใหความสําคัญไปที่การพัฒนาคุณภาพของความสัมพันธของ

ผูนํา–ผูตาม

จะเห็นไดวา ไมเพียงแตผูนําเทานั้นที่มีความสําคัญตอความ

สําเร็จขององคกร แตผูตามก็มีความสําคัญตอความสําเร็จของ

องคการไมยิ่งหยอนไปกวาผูนําเชนกัน Sullivan (1990) ใหความ

หมายของความเปนผูตามวา เปนผูที่ชี้นําตนเอง รวมงานอยางแข็ง

ขัน แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทน

ขององคการ และเห็นชอบรวมกับทีมในวิสัยทัศนและเปาหมายของ

องคการ รูปแบบผูตามสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (Kelly, 

1992)  

1) แบงตามคุณลักษณะของผูตาม เปนคุณลักษณะที่ตรง

กันขามกันสองดานของผูตามคือ ดานความอิสระ–ความคิด

สรางสรรค (Independent–Critical Thinking) กับดานการพึ่งพา

ผูอ� น–ขาดความคิดสรางสรรค (Dependent–uncritical thinking) 

กลาวคือ ผูตามที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ มีการทํางาน

ดวยความรอบคอบ ใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค ชอบคิดริเริ่ม

วิธีการใหมๆ สําหรับผูตามที่มีลักษณะดานการพึ่งพาผูอ� น–ขาด

ความคิดสรางสรรค หมายถึง ผูตามที่ตองพึ่งพาผูอ� น ไมมีความคิด

สรางสรรค จะเปนผูที่ไมสามารถมองไกลกวาที่กําหนดให และเปน

ผูที่ชอบรับคําสั่งหรือทําตามโดยขาดการไตรตรอง ดังนั้น องคการ

จึงไมสามารถพึ่งพาบุคคลเหลานี้ ได 

2) แบงตามพฤติกรรมของผูตาม เปนพฤติกรรมที่ตรงกันขาม

กันสองดานของผูตาม คือ ดานความกระตือรือรน (Active Behav-

ior) กับดานความเฉ� อยชา (Passive Behavior) กลาวคือ ผูตามที่มี

ความกระตือรือรน จะสนใจรวมกิจกรรมตางๆ ขององคการอยาง

เต็มที่ แสดงความสนใจในงานมากกวาขอบเขตที่ไดมอบหมาย มี

ความรูสึกเปนเจาของ ชอบแสดงถึงการริเริ่มในการแกปญหา

และตัดสินใจ สวนผูตามที่มีลักษณะตรงกันขามคือ มีพฤติกรรม

เฉยเมย มีความเกียจครานไมมีความรับผิดชอบตองาน จะทํางาน

เฉพาะสวนที่ตนไดรับมอบหมายเทานั้น ไมชอบทํางานเกินกวาที่

มอบหมายให และมักปฏิเสธความรับผิดชอบที่มอบหมายเพิ่มขึ้น

เพ� อปฏิบัติงานตามคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชาโดยไมคิด

ริเริ่มงานใหมๆ

ดังนั้น บทบาทของผูตามยิ่งเดนชัดขึ้นในปจจุบัน อํานาจนํา

ของผูนําจะถูกผูตามทาทายในอํานาจมากขึ้น นั่นคือ ศูนยกลาง

ของอํานาจนําทั่วโลกถูกเขยาจากผูตามมากขึ้น หรือผูนําจะชี้นํา

หรือคิดคนเดียวไมไดอีกตอไป ตองปรับใหมีการรับฟงความคิด

เห็นตอการทํางานจากผูตาม หรือตองทํางานเปนทีมมากขึ้น ซึ่ง

กรอบการมองพลวัตของสังคมตองเปนการมองสังคมแบบแนว

ราบ ไมใชแบบแนวดิ่ง คือฟงจากผูนําอยางเดียวเทานั้น. 

ปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้ประเทศไทยมีปญหาที่รายแรง

อยางยิ่งในเร� อง กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะทาง

อาญา 

ประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและคน

รุนใหมไมมีความเช� อถือเช� อมั่น ตั้งแตชั้นการแจงขอหาจับกุม

ของตํารวจ ไมวาจะเปนการกระทําผิดซึ่งหนาหรือ ตามหมาย

จับของศาล วาเปนการดําเนินการที่ยุติธรรม  

หรือหากเปนผูเสียหาย โดยเฉพาะในกรณีที่เปนคน

ยากจนไปแจงความรองทุกขใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานการกระทําผิดอาญาในเร� องใดแลวจะไดผลใน

การสืบจับตัวคนรายมารับโทษตามกฎหมายไดงายๆ

รวมไปถึง การสั่งคดีของพนักงานอัยการ และลุกลาม

ไปจนกระทั่ง การพิจารณาคดีและคําพิพากษาของศาล

ถือเปนสถานการณที่อันตรายตอความมั่นคงและการ

ดํารงอยูของชาติในระยะยาวอยางยิ่ง!

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไดเคยมีพระราชดํารัสที่สําคัญเกี่ยว

กับความยุติธรรมไวตอคณะผูพิพากษาที่เขาเฝาฯ ถวายสัตย

ไวตอนหนึ่งวา  

 “......ถาไมรักษาความยุติธรรม ประชาชนและ

ประเทศจะแย จะลมจม เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางจะตองมี

รากฐานจากความยุติธรรม ความยุติธรรมนั้นหมายความวา

ทําอะไรที่ตรงไปตรงมา ทําอะไรที่ถูกตองตามกฎหมายที่ ได

ตั้งเอาไว  กฎหมายก็คือกฎเกณฑที่คนเราจะมีชีวิตอยูได โดย

เฉพาะกฎหมายบานเมือง ถากฎหมายบานเมืองไมไดมีและไม

ไดรักษา ประเทศชาติอยูไมได....” 

ถือเปนพระราชดํารัสที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความ

ยุติธรรมตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งชาติบาน

เมืองไวอยางสมบูรณเห็นภาพชัดเจนอยางยิ่ง

รวมทั้งเปนสิ่งหนึ่งที่ประชาชนแทบทุกวงการเรียกรอง

กันมานานนับสิบป ใหมีการ ปฏิรูประบบงานตํารวจและการ

สอบสวน ซึ่งเปนตนทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่

สําคัญของชาติอยางจริงจังเสียที  

แตก็ไมเคยมีความสําเร็จใดๆ เกิดขึ้นอยางแทจริง ไมวา

จะเปนยุคสมัยใด

ในการสั่งใหหน�วยทหารทําการปฏิวัติยึดอํานาจของ พล

เอกประยุทธ จันทร โอชา ในฐานะผูบัญชาการทหารบกเม� อ
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โดยที่ประชาชนสวนใหญไมไดแสดงออกถึงการตอตาน

หรือคัดคานกอความรุนแรงอะไร

ก็ดวยแทบทุกคนหวังอยูในใจลึกๆ วา จะไดเห็นการ

ปฏิรูปประเทศในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะเร� องกระบวนการ

ยุติธรรม ตามคําประกาศและสัญญาที่รองเพลงหรือพูดกรอกหู

ประชาชนอยูแทบทุกวัน

เริ่มตั้งแตการตั้ง สภาปฏิรูปแหงชาติ หรือ สปช. ขึ้น

ดําเนินการ มี ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน  อดีต

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน 

สรุปรายงานเสนอให โอนตํารวจเฉพาะทาง 12 หน�วย 

ไปใหกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบตามกฎหมาย  

ไมวาจะเปนตํารวจตรวจคนเขาเมือง ตํารวจน้ํา ตํารวจ

จราจร ตํารวจทางหลวง ตํารวจเศรษฐกิจ ตํารวจปองกันปราบ

ปรามการคามนุษย ตํารวจคุมครองผูบริโภค ตํารวจปองกัน

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ตํารวจปาไม 

ตํารวจรถไฟ ตํารวจทองเที่ยว

เชนเดียวกับการโอนตํารวจดับเพลิงไปใหกรุงเทพมหานคร 

และตํารวจกองทะเบียนอาวุธปนรวมทั้งยานพาหนะไปใหกรมการ

ปกครองและกรมการขนสงทางบก 

ใหปฏิบัติและบริหารงานกันดวยความรูทางวิชาการดาน

วิศวกรรมดับเพลิงและวิศวกรรมการขนสง

แทนการแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร

จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ หรือนิติศาสตร รัฐศาสตร จากมหา

วิทยาลัยที่ ถูกยาย หรือ ผิดหวัง จากตําแหน�งอ� นไปใหทําหนาที่

เหลานี้ดวยความจําใจเชนในอดีตเม� อครั้งอยูกับองคกรตํารวจ

ทําใหปจจุบันงานดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงาน

ทะเบียนรถยนตของกรมการขนสงทางบก มีฐานะเปนขาราชการ

พลเรือนไมมียศและระบบการปกครองแบบทหาร  และมีความ

เปนมืออาชีพและมีพัฒนาการกาวหนาขึ้นอยางมาก  

รายงานและขอเสนอใหโอนหน�วยตํารวจ 12 หน�วยไป

ใหกระทรวงที่รับผิดชอบของ สปช. เพ� อใหเปนตํารวจในระบบ

พลเรือนไมมียศตํารวจในระบบเดิมดังกลาว 

ถูกสงถึงมือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไดมติรับ

ทราบสงใหหน�วยเกี่ยวของรวมกันพิจารณาดําเนินการรายงาน

ผลใหทราบโดยเร็วเม� อประมาณเดือนตุลาคม 2558 

แตจนกระทั่งบัดนี้ก็ไมมีใครเคยไดยินความคืบหนาในการ

ดําเนินการตามมติสภาปฏิรูปแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรีนั้น

กันแตอยางใด

สวนเร� อง การสอบสวน ก็ไดมีกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรมขึ้น

มี นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เปนประธาน  

ไดมีการศึกษาพิจารณาและสรุปรายงานใหมีการปฏิรูป

ระบบงานที่สําคัญคือ 

แยกเปนสายงานออกจากตํารวจฝายปองกันอาชญากรรม 

ไมใหหัวหนาสถานีผูที่สวนใหญไมมีคุณวุฒิปริญญาทางกฎหมาย 

เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนอีกตอไป

กําหนดใหพนักงานสอบสวนอาวุโสสูงสุดในสถานีทําหนาที่

หัวหนา ควบคุมตรวจตราลงนามในหนังสือปะหนาสงสํานวน

พรอมความเห็นเสนอใหพนักงานอัยการ “สั่งฟอง” “สั่งไมฟอง” 

“งดสอบสวน” หรือ “ใหสอบสวนเพิ่มเติม” แทน

นอกจากนั้น ก็ใหอัยการพื้นที่มีอํานาจเขาตรวจสอบ

หรือควบคุมการสอบสวนคดีสําคัญตั้งแตเกิดเหตุ  

หรือเม� อมีการรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรม หรือ

พนักงานสอบสวนไมรับแจงความหรือดําเนินการสอบสวน

ตามกฎหมาย

เปนไปตามหลักสากลเชนเดียวกับ “อัยการทั่วโลก” ที่

ลวนแตมีอํานาจตรวจสอบหรือควบคุมการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนทุกหน�วยงานดวยกันทั้ง

สิ้น

เสนอใหนายกรัฐมนตรีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาดําเนินการใหเปนรูปธรรมตอไป  

แตกลับไมมีความเคล� อนไหวในการปฏิบัติหรือปฏิรูปตาม

ขอเสนอนั้นกันแตอยางใด

ฉะนั้น เม� อมีคนไดตั้งคําถามวา 7 ป ปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมไทยไปถึงไหน? 

ก็ตอบไดวา ระยะแรกหลังการปฏิวัติยึดอํานาจ ก็ทําทา

จะดีมีความหวังระดับหนึ่ง  

เหมือนขบวนรถไฟวิ่งออกจากหัวลําโพงไปเชียงใหม 

แตพอมาถึงแครังสิต ไมทราบดวยเหตุใดกลับวิ่งถอยหลังไป

เร� อยๆ จนกระทั่งชนสถานีหัวลําโพงเสียยับเยิน!  

ไมวาจะดวยคําสั่ง คสช.115/57 ที่ ตํารวจผู ใหญ ได 

“ฉวยโอกาส” เสนอหัวหนาคณะปฏิวัติ ดึงอํานาจการทําความ

เห็นแยงอัยการในกรณีที่มีคําสั่งไมฟองของผูวาราชการจังหวัด 

ไปใหผูบัญชาการ ตํารวจภาคซึ่งเปนหน�วยงานสวนเกินใน

ระบบตํารวจ มีนายพลตํารวจนั่งอยูมากมายโดยไมมีงานการ

ทําเปนชิ้นเปนอันแทน!

มีการสั่งใหผู ใตบังคับบัญชาทําความเห็นแยงอัยการจน

มั่วไปหมด!  

คดีไหนแยงไมได ก็เสนอให อัยการสูงสุดสั่งสอบเพิ่ม

เติมซึ่งไมมีในกฎหมายบทหรือมาตราใด 

ทําใหคดีที่ไมมีพยานหลักฐานพอฟองไมจบลงงายๆ  

เพียง เพ� อใหมีสถิติการแยงเพิ่มขึ้นมากกวาเม� อครั้งอยูกับผูวา

ราชการจังหวัด!

นับเปน ความวิบัติของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ที่สรางปญหาใหประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนอยางราย

แรงยิ่ง เน� องจากการสอบสวนคดีที่ไมมีพยานหลักฐานแมแต

อัยการจะสั่งฟอง กลับไมจบลงงายๆ 

รวมไปถึงคําสั่ง คสช. ที่ 7/2559 ใหยุบตําแหน�งและ

สายงานสอบสวนลงทั้งหมด สรางความเสียหายตอระบบงาน

สอบสวนของชาติอยางรายแรงในปจจุบัน

ตํารวจผูทําหนาที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศประมาณ 

11,000 คน อยูในสภาพ เสียขวัญ กันกระเจิดกระเจิง  

แทบทุกคนไมมีใครหวังถึงการไดเล� อนตําแหน�งมีความ

เจริญกาวหนาอะไรแมกระทั่งในงานสอบสวนที่ทํามาแทบทั้ง

ชีวิตเชนอดีตอีกตอไป

ในทุกวันนี้ มีแตความคิดในการทํางานแค ประคองตัว 

ใหรอดพนจากการถูก ผูบังคับบัญชา หาเร� องจับผิดทางวินัย

ดวย ระเบียบและคําสั่งบาๆ บอๆ ที่ขยันออกกันมาสารพัด

เทานั้น!. 

  

 

โดย ฝายวิชาการ 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

7 ปที่หลอกลวง 

เร� องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ใ

วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2447 ละครเร� องปเตอรแพน 

(Peter Pan) ผลงานของเจมส แบรรี (James M. Barrie) นัก

เขียนบทละครชาวอังกฤษ เปดแสดงคร้ังแรกท่ี ดูกออฟยอรก

เธียเตอร (Duke of York’s Theartre) เปนเร� องของเด็กชาย 

ผูไมยอมโตที่ออกไปผจญภัยในเกาะ Neverland กับเวนดี                                                          

ทิงเกอรเบลล และกัปตันฮุก ตอมาละครเร� องน้ีไดถูกนําไป

สรางเปนการตูน ภาพยนตรแอนิเมชันอีกหลายคร้ัง และยังได

รับความนิยมมาจนถึงปจจุบันน้ี.

“ปเตอรแพน”

ภาวะผูนํา vs ภาวะผูตาม…โลกที่เปลี่ยนไป

เ



นามเลือกต้ังซ่อม หลักส่ี-กรุงเทพมหานคร เพื่อ

แทนสิระ เจนจาคะ ที่หลุดจากเก้าอี้ ไปแล้ว คาด

ว่ากรรมการการเลือกตั้งจะเคาะให้วันหย่อนบัตร

คือวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

ถึงตอนน้ีหลายพรรคการเมืองเร่ิมเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร

กันแล้ว เช่น พรรคก้าวไกล ส่ง เพชร-กรุณพล เทียน

สุวรรณ นักแสดง ลงสมัคร ส่วนสิระกำาลังดันภรรยา

ตัวเอง นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ลงสมัครเพื่อรักษาพื้นที่

เอาไว้ แต่ก็อยู่ที่แกนนำาพลังประชารัฐจะเอาด้วยหรือไม่                 

ส่วนเพื่อไทยก็ส่ง สุรชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม.

หลักสี่ ลูกชายเสนาะ เทียนทอง ลงสมัคร เพื่อแก้มืออีก

ครั้งหลังรอบที่แล้วแพ้ให้กับ

สิระ จนกลายเป็น ส.ส.สอบ

ตกมาเกือบสามปี

ที่น่าสนใจไม่น้อยก็คือ 

การที่พรรคตั้งใหม่อย่าง ไทย

ภักดี โดยการนำาของหมอ

วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็จะส่ง

คนลงเช่นกัน นั่นก็คือ พันธุ์

เทพ ฉัตรนะรัชต์ นักธุรกิจ 

ท่ีมีประสบการณ์ทำางานระดับ                                              

นักบริหารในบริษัทเอกชน

หลายแห่ง ในธุรกิจที่เกี่ยว 

ข้องกับการให้บริการโทรคมนาคม การออกแบบระบบขน 

ส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น 

โดยเจ้าตัวมีดีกรีการศึกษาคือปริญญาโท ศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เพื่อ

การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ที่น่าสนใจก็คือ ผู้สมัครจาก                                                                   

พรรคไทยภักดีจะได้กองเชียร์-แบ็กอัพที่ ไม่ธรรมดามา

ช่วยหาเสียงให้ นั่นก็คือหมอคนดัง พล.ต.นพ.เหรียญ

ทอง แน่นหนา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ          

ที่ประกาศพร้อมให้การสนับสนุนนายพันธุ์เทพ โดยล่าสุด 

หมอเหรียญทองประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุดไว้แบบ

ชัดๆ 

“ผมจะรณรงค์ให้พนักงานในสังกัด รพ.มงกุฎวัฒนะ 

ตลอดจนประชาชนผู้ ใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตร

ทองท่ีข้ึนทะเบียนและสิทธิส่งต่อจากคลินิกบัตรทองต่างๆ 

ที่จงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ ร่วมด้วยช่วย

กันเลือก ส.ส.เขตหลักส่ี-จตุจักร จากพรรคไทยภักดี หาก

พรรคไทยภักดีสามารถปักธงในเขตหลักสี่-จตุจักร ผม

จะช่วยเหลือด้วยแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่

ชุมชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ประชาชนสิทธิบัตรทอง

เขตหลักสี่-จตุจักร หากต้องการความช่วยเหลือจาก รพ. 

มงกุฎวัฒนะ ให้ติดต่อประสานงานผ่านพรรคไทยภักดี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

สนามเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ที่จะเกิดขึ้นปลายเดือน 

ม.ค.ปีหน้า ถึงตอนนี้ดูแล้วสนุกเข้มข้นแน่นอน.

นานาสาระและไร้สาระ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันน้ี “ฮู” ออกมาเตือนประชากรโลกเก่ียวกับไวรัสกลายพันธ์ุ 

สายพันธุ์ B.1.1.529 ที่ “ฮู” ตั้งชื่อว่า โอมิครอน หรือโอไมครอน 

ท่ีมีการกลายพันธ์ุบริเวณหนามเป็นจำานวนมาก ทำาให้สามารถต้าน                                                                                    

ทานวัคซีนทุกชนิด (เพราะพัฒนาแอนติเจนให้แตกต่างกับแอนติ 

บอดีที่ร่างกายผลิตขึ้นจากวัคซีนที่ทำาจากไวรัสที่ยังไม่กลายพันธุ์) 

ทำาให้ไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอนน้ีสามารถทำาความเสียหายให้กับร่าง 

กายของผู้ได้รับเชื้อไวรัสโอมิครอนสูงมาก 

ซ่ึงก็ต้องกลับไปเร่ิมต้นผลิตวัคซีนจากไวรัสโอมิครอน แต่ถึง                                                                                 

วันนั้นไวรัสก็อาจจะกลายพันธุ์ ไปแล้วอีกหลายจุด ที่สามารถต้าน 

ทานวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสโอมิครอน นอกจากนั้นทฤษฎีพิษต้าน

พิษก็อาจจะไม่ได้ผล เพราะร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถต้านทาน

พิษที่จำาลองมาจากไวรัสได้

ในขณะเดียวกันประเทศไทยที่ปัสสาวะไม่สุด ประกาศเปิด

รับนักท่องเที่ยวแบบฟรีสไตล์ ในขณะที่หลายๆ ประเทศปิดรับประ 

ชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสสาย

พันธุ์ โอมิครอน นอกจากนั้นประชาชนไทยก็เริ่มออกท่องเที่ยวต่าง

ประเทศหลังจากอดอยากปากแห้งมาสองปี ก็ต้องมีโอกาสติดเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนกลับมาแพร่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ

วันนี้ประเทศไทยและประชาชนการ์ดตก เรียกร้องให้ฟรีผับ ฟรี

ปาร์ตี้ ในขณะที่คลัสเตอร์ โรงเรียนเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ

นานาไร้สาระเรื่องที่สอง : สหรัฐไม่เชิญไทยเข้าประชุมประ  

ชาธิปไตย ซึ่งนายกฯ บอกว่าประเทศไทยต้องทำาตัวให้เหมาะสม 

ซ่ึงก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า “ประเทศไทยต้องทำาตัวอย่างไรให้เหมาะ

สม” แต่ผมมีคำาตอบ ถ้าประเทศไทยต้องการเข้าร่วมการประชุม

ประชาธิปไตยที่มีอเมริกาเป็นหัวโจก ก็ต้องยอมเป็นขี้ข้าอเมริกา

อย่างเดียว

นานาไร้สาระเรื่องที่สาม : เฟกนิวส์เรื่อง “สหประชาชาติสั่ง

ให้ไทยแก้ไขมาตรา ๑๑๒” วิเคราะห์ประเด็นเรื่องนี้ ขี้ข้ามะกันใน

สหประชาชุ่ยก็ต้องการให้ไทยยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เพื่อให้ระบอบ

โทนี่ขี้ข้ามะกันกลับมาครอบครองอำานาจ เพื่อให้มะกันสามารถ

ขี่คอโทนี่สั่งการใดๆ ให้มะกันได้ผลประโยชน์ แลกกับความช่วย

เหลือให้ โทนี่กลับมาครอบครองอำานาจในประเทศไทย 

องค์กรทาสต่างๆ ที่รับเงินจากภาคเอกชนมะกันที่สนับสนุน

รัฐบาลเงาที่มีอำานาจเหนือรัฐบาลจริงมาโดยตลอด สนับสนุนการ 

กระทำาใดๆ ที่สร้างความแตกแยกในประเทศไทยเพื่อให้มะกันได้

เข้ามาแทรกแซงมาช้านานแล้ว “ฟรีรุ้ง” ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง

ที่องค์การต่างๆ สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นแอมเนสเวย์ สิทธิสตรี ฯลฯ 

5บทความ

านนี้ (๒๖ ธันวาคม) ครบรอบ ๑๗ ปี เหตุการณ์ 

สึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน

ทั้งไทย-เทศ เสียชีวิตไปกว่า ๕ พันคน 

ผู้คนจำานวนหนึ่งยังมีความทรงจำาที่เลวร้ายจากธรรม 

ชาติ 

แต่ส่วนใหญ่ลืมไปหมดแล้ว 

ไม่ได้ลืมสึนามิ 

แต่ลืมวิธีเอาตัวรอดจากสึนามิ

อาจเป็นเพราะสึนามิไม่ได้เกิดกันบ่อยๆ การระวังภัย

จากสิ่งที่นานๆ เกิดครั้งจึงหย่อนยาน ซึ่งเป็นธรรมชาติของ

มนุษย์ 

ก็น่าแปลกใจ ภัยบางอย่างเกิดซ้ำาซาก กลับไม่ค่อยจำา 

โดยเฉพาะภัยการเมือง 

ผู้สื่อข่าวประจำารัฐสภา เขาโหวตตั้งฉายาของรัฐสภา 

เพื่อเป็นการสะท้อนการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนใหญ่

ก็ตรงปก 

สภาอับปาง เพราะล่มบ่อยครั้ง  

ถึงจะล่มบ่อย ก็ยังกลับเข้าฝั่งได้เกือบทุกราย ถือเป็น

คุณลักษณะวิเศษของนักการเมืองไทย ทำาสภาล่ม ไม่มีใคร

ต้องรับผิดชอบ 

รัฐบาลโทษฝ่ายค้าน

ฝ่ายค้านก็โทษรัฐบาล 

ประชาชนได้แต่น่ังงงในดงบาทา ไม่รู้สภาผู้แทนราษฎร

มีหน้าที่ทำาอะไรกันแน่ ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายเล่น

เกมการเมือง 

ก็เพราะเกมการเมืองนี่แหละพาประเทศเข้าสู่ความ

ฉิบหายมาแล้วหลายรอบ 

ในสภาแทนที่จะใช้เหตุผลพูดคุยกัน อย่างน้อยก็เป็น

แบบอย่าง เป็นเบ้าหลอมให้กับสังคมไทย ลดความขัดแย้ง

ทางการเมือง  

แต่กลับใช้เกม ช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง

เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเป็นหลัก

คนดีศรีสภา

ถามว่านักการเมืองใช้เหตุผลในการทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญ 

ญัตินั้น เป็นแนวคิดเชิงอุดมคติ ไม่สามารถนำาไปปฏิบัติได้ จริง

หรือเปล่า? 

เป็นไปได้หรือที่ฝ่ายค้านจะสนับสนุนรัฐบาล 

หรือรัฐบาลเห็นดีเห็นงามกับฝ่ายค้าน 

การเมืองจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นระยะๆ 

ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วุฒิสมาชิกสหรัฐลง

มติด้วยคะแนนเสียง ๕๖ ต่อ ๔๔ เสียง ตัดสินให้การไต่สวน

ถอดถอนต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ครั้งที่ ๒ เป็น

เรื่องที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 

และให้เดินหน้าการไต่สวนต่อไป 

มี ส.ว.จากพรรครีพับลิกันถึง ๖ คน เปลี่ยนฝั่งมาโหวต

สนับสนุนให้พรรคเดโมแครตด้วย

การเมืองเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนี้มาบ้าง

เหมือนกัน

ย้อนกลับไปปี ๒๕๓๘ รัฐบาลชวน ๑ สิ้นสุดลง เมื่อสมา 

ชิกคณะรัฐมนตรีบางคนไปมีส่วนในเอกสารโครงการปฏิรูป

ที่ดิน สปก.๔-๐๑ ที่ภูเก็ต

เกิดกระแสการวิจารณ์ โจมตีรัฐบาลจากสาธารณะและ

สื่ออย่างหนัก  

ฝ่ายค้านนำาโดย บรรหาร ศิลปอาชา ผู้นำาฝ่ายค้าน หยิบ

เป็นประเด็นหลักในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เมื่อถึงกำาหนดวันลงมติ พรรคพลังธรรมซ่ึงเป็นพรรคร่วม

รัฐบาล เห็นว่ารัฐบาลตอบคำาถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คลุมเครือ

ไม่ชัดเจน 

จึงได้มีมติงดออกเสียง

นายกฯ ชวนจึงต้องประกาศยุบสภา เลือกตั้งกันใหม่ 

แต่การเมืองยุคหลังจากน้ัน หาสปิริตแบบน้ีไม่ได้ ต่อเนื่อง

ยาวนานมาถึงปัจจุบัน 

มันเหลือเชื่อว่า ยังมีพรรคการเมืองที่ยอมอยู่ใต้อิทธิพล

ของคนโกงอย่างเปิดเผย 

และคนโกงยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งมาร่วม ๑๕ ปี 

พร้อมๆ กับสร้างความขัดแย้งในบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

ครับ...นักข่าวสภาตั้งฉายาให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. 

น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็น “ดาวเด่นแห่งปี” 

พร้อมเหตุผลประกอบ

...นพ.ชลน่านมีบทบาทในวิปฝ่ายค้านมานาน แต่กลับพลาด

ตำาแหน่งสำาคัญๆ ทว่า คนเป็นดาวเด่นย่อมมีแสงในตัวเอง 

เขาโด่ดเด่นในสภาตลอดมา การอภิปรายสภาแต่ละครั้ง

มีหลักการและเหตุผล สามารถโน้มน้าวใจให้ ส.ส.เห็นด้วยกับ

สิ่งที่อภิปราย 

โดยไม่มีการใช้ถ้อยคำาหยาบคาย 

สุดท้ายผลงานเข้าตาผู้ ใหญ่ในพรรคเพื่อไทย จนได้รับ

การผลักดันให้เป็นหัวหน้าพรรค และขึ้นเป็นผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภา...

การให้เหตุผลอาจผิดพลาดในแง่ปรากฏการณ์ทางการ

เมืองอยู่บ้าง

“หมอชลน่าน” เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แทนที่ “สม

พงษ์ อมรวิวัฒน์” คือปรากฏการณ์เดียวกับการเปลี่ยนผ่านหัว                                                                                      

หน้าพรรคจาก “สุชาติ ธาดาธำารงเวช” เป็น “ยงยุทธ วิชัย

ดิษฐ”

“ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” มาตามใบสั่งนายใหญ่ เพื่อส่งให้ 

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี 

และทำาสำาเร็จ

ก่อนที่คนหนึ่งติดคุก อีกคนหนีไปต่างประเทศ

“ชลน่าน ศรีแก้ว” ก็เข้ามาทำาภารกิจพิเศษ ผลักดันให้ 

“แพทองธาร ชินวัตร” เป็นนายกฯ 

จะสำาเร็จอีกครั้งหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้  

แต่ที่เสร็จไปแล้วคือ คนโกงยังมีบทบาทเหนือพรรค 

การเมือง 

ยังคงมีใบสั่งจากดูไบเช่นเคย

เมื่อนักข่าวสภายกเลิกฉายา “คนดีศรีสภา” แบบถาวร 

มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น 

ไปดูเหตุผลประกอบกันก่อน

...เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สื่อมวลชนประจำารัฐสภาไม่

ได้มอบตำาแหน่งคนดีศรีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภา เนื่องจาก

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ 

ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ดังนั้นสื่อมวลชนประจำารัฐสภาจึงมีความเห็นร่วมกัน

ว่าสมควรยกเลิกตำาแหน่งนี้เป็นการถาวร 

จนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภาท่ีมีความประพฤติ

ที่เหมาะสมกับตำาแหน่งดังกล่าวต่อไป...

แต่มีคำาถามตัวโตๆ ว่า รัฐสภาไทยไม่มีคนดีอยู่เลยหรือ

ถ้าดี ต้องดีขนาดไหน 

ถึงจะเรียกว่า “คนดีศรีสภา” 

ตำาแหน่งนี้ถูกแทงบัญชีสูญมาหลายปี 

และมีแนวโน้มสูงว่า... 

อาจไม่มีตลอดกาล

ซึ่งมันคือหายนะของการเมืองไทยชัดๆ

แต่สะท้อนให้เห็นว่านักข่าวสภามีมาตรฐานสูงมากใน

การกำาหนดตัวบุคคล 

เพราะถ้าไม่ดีจริง ถูกสวดยับ!.

รำามะสักสร้างสุข

ริมบึงตำาบลรำามะสัก

มีป่าน่ารักผ่อนพักจิต

ต้นสาละร่มรื่นชื่นชีวิต

ชลประทานอุทิศที่ทาง

ขอบคุณทุกคนกุศลส่ง

สดชื่นยืนยงแบบอย่าง

ปลูกป่าปุบปับมิอับปาง

ก่อสร้างสุขเกษมเปรมปรีดิ์

‘จะนะ’ กับทิศทางประเทศไทย

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

กรณี “จะนะ” สำาคัญยิ่งที่ลุงตู่ในฐานะนายกฯ และผู้นำาอาจ

ใช้เป็นโอกาสในการใช้อำานาจบารมี (prerogatives) ตัดสินใจครั้ง

สำาคัญ ในการกำาหนดทิศทางของประเทศต่อไปในอนาคตข้างหน้า 

เห็นดังนี้ครับ

๑.ลุงตู่อาจตัดสินใจยุติทุกโครงการอุตสาหกรรมหนัก และ/

หรือท่ีอาจก่อมลพิษมลภาวะท้ังหมดในภาคใต้ เช่น โครงการนิคมฯ 

จะนะ และโครงการที่กระบี่ เพื่อรักษา ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

อุดมสมบูรณ์ของทะเลอ่าวไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง

อ่าวไทยและอันดามัน ที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชน

ส่วนใหญ่ ทั้งเกษตร ประมง และท่องเที่ยว

๒.ไทยมีอุตสาหกรรมหนักและที่สกปรกก่อมลพิษมลภาวะ

มากเกินพอแล้ว ควรใช้เฉพาะที่ Eastern Sea Board และ EEC 

ให้เต็มศักยภาพ และลดขจัดป้องกันมลพิษมลภาวะให้เต็มที่เต็ม

กำาลัง ไม่ควรไปก่อมลพิษมลภาวะเพิ่มที่อื่นอีกแล้ว

๓.ทิศทางประเทศไทยควรมุ่งเกษตรพอเพียงอัจฉริยะทั้งใน

ระดับครัวเรือน ชุมชน และแปลงใหญ่ ในทุกพื้นที่ของไทย เชื่อ

ว่าประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์มากกว่าอุตสาหกรรมในระยะยาว 

สิบปีร้อยปีข้างหน้า 

๔.ลุงตู่อาจสนับสนุนอุตสาหกรรมเอไอและไฮเทคโนโลยี                                                                         

(แทนที่อุตสาหกรรมหนักมลพิษมลภาวะ) คู่เคียงไปกับเกษตร

อัจฉริยะ

๕.การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment SEA) ลุงตู่อาจให้สภาพัฒน์ทำาตาม 

กรอบยุทธศาสตร์ข้างต้น 

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

EEC ถือเป็นการยกระดับ Eastern Sea Board  ไปอีกขั้น 

การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ

มีความสามารถในการผลิตนวัตกรรมและการวิจัย โดยภาพรวม

จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น 

สำาหรับจะนะ เป็นการผสมผสานของอุตสาหกรรมหนักและ

อุตสาหกรรมเบา เช่น โรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ำาลึก โซลาร์ฟาร์ม ฯลฯ มี

ทั้งคนเห็นด้วยและคัดค้าน 

คำาว่าอุตสาหกรรมย่อมมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เสีย

ไปแน่นอน ขณะเดียวกันมาพร้อมกับการจ้างงาน เพิ่มมูลค่าให้

จังหวัดสงขลา ฉะนั้นต้องชั่งน้ำาหนักให้ดี สำาหรับเกษตรพอเพียง

อัจฉริยะ ต้องสร้างชุมชนให้แข็งแรง ไม่เช่นนั้น ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ 

แต่โดยภาพรวมแล้ว อนาคตอีกไม่ไกล อุตสาหกรรมที่ใช้เอ

ไอและไฮเทคโนโลยี จะเข้ามาแทนท่ีอุตสาหกรรมท่ีทำาลายส่ิงแวด 

ล้อม ถ้าคิดว่าไหนๆ ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเสียตั้งแต่วันนี้ ไทย

จะเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ไม่ยาก.

กองหนุนไทยภักดี 

สนามเลือกตั้งหลักสี่

ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีเจตนาช่วยรุ้ง แต่มีเจตนาสร้างความแตกแยกใน

ประเทศ เพื่อที่ว่าประเทศไทยจะได้มีพื้นที่สำาหรับองค์กรต่างชาติ

เข้ามาสร้างอิทธิพล (อินเตอร์เซกชัน แอเรีย)

นานาไร้สาระเรื่องที่ ๔ : นายกฯ เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเป็น

แหล่งค้ายาเสพติด (เฮโรอีน) รายใหญ่ กรณีเฮโรอีนราคา ๖,๐๐๐ 

บาทถูกจับที่ไต้หวัน ซึ่งก็ไม่ได้เป็นครั้งแรก แต่เป็นครั้งที่เท่าใด

แล้วก็ไม่รู้ และคงต้องมีบ้างที่หลงหูหลงตา ป.ป.ส.ของประเทศนั้น 

แต่ครั้งนี้ยันต์ไอ้ไข่ไม่คลังจึงถูก ป.ป.ส.ไต้หวันจับได้ นายกฯ 

(กระซิบ) สั่งเบาๆ ให้ดูแลกวดขัน (ไม่ใช่เรื่องสั่งให้ปราบปราม

แบบถอนรากถอนโคน) ไร้สาระเรื่องน้ีทำาให้นึกถึงเส่ียแป้งท่ีถูก ป.ป.ส. 

จิงโจ้เช็กบิล โดยเฉพาะเมื่อดูเหมือนจะมีการขนส่งเฮโรอีนออกนอก

ประเทศหลายครั้ง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา

พัวพันกับยาเสพติด ถึงขนาดใช้ยาบ้าซื้อเสียง มีนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติถูกจับมาแล้วหลายคน

นานาสาระเรื่องที่ ๖ เรื่องสุดท้าย : กระสุนจริง กระสุน

ดินดำาปลิวว่อนในฤดูเลือกตั้ง อบต.ผู้สมัคร อบต.นครศรีธรรมราช

ถูกยิง ซึ่งก็ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้าย เช่นเดียวกับกระสุนดินดำา

ที่ยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการเลือกตั้ง เพราะทุกวันนี้ “เงินไม่มา

กาไม่เป็น” ทุกระดับตั้งแต่ อบต.จนถึง ส.ส. แม้แต่การเลือกตั้ง

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยทุก

ระดับเป็น “ธนาธิปไตย” ไร้ธรรมาภิบาล ทุจริตคอร์รัปชันเบิกบาน

เพราะประชาธิปไตย.

แจ๋วหลบ  

 

ก็น่าเห็นใจครับตอน “ลุงตู่” ประกาศเปิดประเทศ ตอนนั้น

ยังไม่มีโอมิครอน ขณะนั้นก็คาดกันว่า สิ้นปีนี้ ต้นปีหน้า หลังจาก

ฉีดวัคซีนกันเกือบครบแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้น แต่สุดท้ายต้อง

มาเจอโอมิครอนจนได้ เข้าใจว่ารัฐบาลเองต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ การ

เปิดประเทศต้องเข้มงวดกว่าเดิม ไม่เช่นนั้นโอมิครอนมานอนยิ้ม

หน้าบ้านทุกคนแน่ๆ 

ส่วนประเด็นสาระอื่นๆ เช่น ไทยเป็นแหล่งค้ายาเสพติดราย

ใหญ่ ก็เป็นเรื่องจริงครับ ประเทศเพื่อนบ้านเราโดยรอบคือแหล่ง

ผลิต ไทยเป็นแหล่งพักของเพื่อส่งออก ฉะนั้นจะมีข่าวจากหลาย

ประเทศว่าต้นทางของยาเสพติดมาจากไทยอยู่เรื่อยๆ และอีกสัก

พักก็จะมีอีก.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 สักวาไก่ไทยแพ้ไก่เทศ  

ไก่บิลเกตส์บินปร๋อส่อความหวัง

 ให้ที่พึ่งคนไร้ทรัพย์ไร้พลัง   

ช่วยประทังความยากไร้ให้หายจน

 ไก่บิ๊กตู่สู้ไม่ไหวบินไม่ขึ้น    

ว่าบ้องตื้นถูกกล่าวหาว่าสับสน

 ไร้สามารถพัฒนาประชาชน   

ต้องยอมทนถูกขับไสไม่เว้นเอยฯ

     ป.ปฏัก

นพ.เหรียญทอง แน่นหนา

ว

ส



ลอดช่วงปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยเกิดความท้าทาย

จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อีกหลายระลอก จนส่ง

ผลกระทบท้ังห่วงโซ่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีย่ำาแย่มาอย่างต่อ

เนื่อง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม แม้จะมีมาตรการต่างๆ ออก

มาเยียวยาช่วยเหลือให้พออยู่ไหวได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เท่ากับส่ิงท่ีเสียไป ซ่ึง

นับเป็นปีท่ี 2 ท่ีประเทศไทยถือว่าบอบช้ำาอย่างต่อเนื่อง ช่วงระยะเวลาท่ี

ผ่านมาการประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดของหลายภาคส่วนอาจจะยาก

ลำาบากไปบ้าง แต่หลายฝ่ายก็ยังมีความเชื่อม่ันว่าจะกลับมาดีได้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ ประเทศไทยเองก็ยังมีอีกหนึ่งความหวังที่ถือว่าเป็นแรง

หลักสำาคัญที่คาดว่าจะส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโต

อย่างก้าวกระโดด ไม่ใช่เพียงการขายฝัน หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ยังถูกผลักดันให้เดินหน้ามา

อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความวุ่นวายของวิกฤตต่างๆ ซึ่งมีหลายงานและ

หลายโครงการที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้น

ฐานหลักของอีอีซี 4 โครงการที่ยังดำาเนินการตามแผนมาตลอด

ทั้ง 4 โครงการ รัฐได้ร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ PPP ได้เซ็น

สัญญาแล้ว ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือ

แหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F โดยมีมูลค่าลงทุนรวม

สูงถึง 654,921 ล้านบาท เป็นการลงทุนภาคเอกชน 416,080 ล้านบาท 

หรือ 64% และเป็นการลงทุนของภาครัฐ 238,841 ล้านบาท หรือ 36% 

โดยภาคเอกชนจะให้ผลตอบแทนภาครัฐ 440,193 ล้านบาท และรัฐได้

ผลตอบแทนสุทธิ 210,352 ล้านบาท 

ถือเป็นผลสำาเร็จครั้งสำาคัญของอีอีซี ที่ได้ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ทำาให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ

และประชาชนคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการลงทุนของประเทศ 4 

ประการ ได้แก่ 1.ประเทศไทยก้าวไปสู่การพึ่งพาตัวเอง, 2.เอกชนไทย 

ธุรกิจไทยแข็งแกร่ง เป็นแกนหลักนำาพันธมิตรบริษัทต่างชาติ สร้างงาน

และเงินหมุนเวียนในประเทศ 3.รัฐไม่ต้องใช้งบประมาณ และได้ผล

ตอบแทนสุทธิสูงถึง 2 แสนล้านบาท และ 4.เอกชนร่วมเสี่ยงกับภาครัฐ 

คือการสร้างความมั่นใจในอนาคตของประเทศ

โดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักในอีอีซีทั้ง 4 โครงการที่

เป็นการร่วมทุนรูปแบบ PPP แสดงให้เห็นว่า รัฐ-เอกชนสามารถร่วม

มือกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ และการที่เอกชนมั่นใจนำาเงินมา

ย่างท่ีเข้าใจกันดีว่า ในยุคสมัยน้ีความต้องการในการ

บริโภคของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกับเรื่อง

การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีการตื่นตัวและเข้าใจมากขึ้น 

จึงทำาให้แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ ได้ปรับตัว

จนมาถึงยุคที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้

มากขึ้น การดำาเนินงานในด้านต่างๆ คำานึงถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับธรรมชาติมากขึ้น จึงเป็นผลที่ทำาให้การใช้พลังงาน

สะอาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหน่ึงในหนทางสำาคัญ

ที่จะแก้ โจทย์ที่มนุษย์ต้องการได้

ท่ีผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 

หรืออีวี ท่ีปัจจุบันถูกนำามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึนแล้ว 

และเม่ือไม่นานมาน้ีประเทศไทยก็ได้เร่ิมมีการหยิบแนวคิด

รถไฟฟ้ามาใช้กับยานพาหนะชนิดอื่นๆ อาทิ ตุ๊กๆ ไฟฟ้า, มอ  

เตอร์ไซค์ไฟฟ้า และล่าสุดได้มีการเปิดตัว “เรือด่วนไฟฟ้า”

ซึ่งกรมเจ้าท่า ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีโครง                                                                             

การการดำาเนินงานพัฒนายานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้าหลาก                                                                              

หลายโครงการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งการนำาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้กับตัวเรือ

และท่าเรือ และล่าสุดที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ

พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่ เรือโดยสารไฟฟ้าที่ร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำากัด และบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำา

นวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์การลดใช้เชื้อ

เพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ และมองเห็นผลท่ีจะสามารถพัฒนาไป

ยังโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งใน

การนำาพลังงานไฟฟ้ามาใช้แทน สอดรับกับแผนการพัฒนา

ประเทศ โดยส่งเสริมนำาเรือพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในระบบการ                                                                       

คมนาคมขนส่งทางน้ำาอย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมต่อ                                                                              

ไป ซึ่ง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรม 

การ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำากัด ผู้ให้บริการเรือด่วน                                                                        

เจ้าพระยา ได้ออกมากล่าวว่า เรือด่วนเจ้าพระยามีนโยบายส่ง

เสริมการลดใช้เชื้อเพลิงน้ำามันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ

ลดมลภาวะทางอากาศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าจึงเป็นเป้าหมาย

หลักที่กลุ่มบริษัทต้องการที่จะพัฒนาและปรับรูปแบบมาใช้

เรือโดยสารไฟฟ้าในการให้บริการมากขึ้น ทั ้งนี ้การลงนาม

ความร่วมมือกับ GPSC นับเป็นก้าวสำาคัญที่บริษัทจะ

ได้เริ ่มต้นพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยการ                                           

พัฒนาครั้งนี ้จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน ที่ศึกษาโดย                                             

GPSC  นำามาประกอบเป็นส่วนหน่ึงในเรือไฟฟ้า รุ่น Water 

Limousine ของเรือด่วนเจ้าพระยา ท่ีขณะน้ีอยู่ในช่วงระหว่าง 

การออกแบบ อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทมีแผนขยายผล                                                                                                 

ไปสู่เรือโดยสารไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ของเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำาคัญในการมุ่งมั่นลด

มลภาวะทางอากาศและทางเสียง เพื่อเสริมสร้างความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับแม่น้ำาเจ้าพระยาและชุมชนทาง

น้ำาของประเทศไทย ผ่านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ากับผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางน้ำาของ

ไทย บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำาหรับ

ใช้งานเชิงพาณิชย์ ในแม่น้ำาเจ้าพระยาและช่องทางการ

สัญจรทางน้ำาต่างๆ ในประเทศไทย

รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา

ธุรกิจ GPSC กล่าวว่า การนำามาสู่ความร่วมมือใน “โครงการ

พัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอร่ีและระบบขับเคล่ือนเรือโดยสาร

ไฟฟ้า” เป็นก้าวท่ีสำาคัญท่ีจะนำา “G-Cell” แบตเตอร่ีลิเธียมฯ ท่ีมี

ความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มาใช้งานกับ

เรือและบริการท่ีมีคุณภาพจากกลุ่มสุภัทรา เพื่อเร่ิมต้นทดลองให้

บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเร่ิมจากรุ่นแรก Water Limousine ก่อน 

ท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในรุ่นต่างๆ ต่อไป

มั่นใจได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะนำาไปสู่ข้อพิสูจน์ประ 

สิทธิภาพและผลสรุปแนวโน้มของการพัฒนาเรือด่วนไฟฟ้า

ได้ และจะเป็นอีกก้าวสำาคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยได้ส่ง

เสริมอุตสาหกรรมพลังงานงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุน

นโยบายด้านพลังงานของประเทศ ในการลดปัญหาสิ่งแวด 

ล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อไป.

 

ม่แปลกใจเลยที่ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ติด

อันดับหุ้นปันผลเด่นที่น่าจับตา ด้วยภาพรวมธุรกิจที่

เติบโตอย่างโดดเด่นในทุกๆ ปี ภายใต้การนำาทัพของ

บอส ชัชพล ประสพโชค ล่าสุดบิ๊กบอสกระซิบเสียง

ดังว่า ปีนี้มีเซอร์ไพรส์ หลังจากไปแคะแกะเกาก็ได้ความว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไฟ

เขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล งวด

ดำาเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.                                                    

2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 

เพื่อจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ม.ค.                                                      

2565 หลังประกาศงบงวด 9 เดือน                                                    

ปี 2564 กวาดรายได้จากการขาย

และการให้บริการ 1,130.78 ล้าน

บาท และกำาไรสุทธิ 192.23 ล้าน

บาท สะท้อนให้เห็นว่าเป็นหุ้น    

สตรองจริงๆ บ๊ิกบอสได้แอบกระซิบ

ต่อท้ายว่า ปีหน้าธุรกิจไฟฟ้าเริ่มทยอยดำาเนินการแล้วนะจะ

บอกให้.
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เรือด่วนไฟฟ้า

เซอร์ ไพรส์

เศรษฐกิจ

ไ
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ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ชัชพล 

ประสพโชค

ลงทุน ร่วมเสี่ยงกับรัฐบาล คือการการันตีความร่วมมือกันอย่างมั่นใจ

ในอนาคต ทำาให้ประเทศไทยกำาลังก้าวสู่การสร้างอนาคตใหม่ร่วมกันทั้ง

ประเทศ รัฐ-เอกชน และประชาชน ให้แก่คนไทยทุกคนอย่างยั่งยืน

ขณะที่ความก้าวหน้าด้านอื่น ๆ นั้น แบ่งเป็น การพัฒนา

บุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี โดยในพื้นที่อีอีซีได้มีการ

พัฒนาบุคลากรตามหลัก “Demand Driven” เพื่อให้ตรงตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ “มี

งานทำา มีรายได้ดี สร้างสังคมอีอีซี” โดยมีคณะทำางานประสานงานด้าน

การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ทำา

หน้าที่ประสานและบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซีอย่างใกล้

ชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อีกทั้ง ร่วมผลักดันศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ

บุคลากรให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำานวน 11 

ศูนย์ 4 โครงการสนับสนุน ซึ่ง สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการไว้ด้วย อาทิ 

ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเสริม

สร้างความร่วมมือสำาหรับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามรูปแบบอีอีซีโมเดล (EEC Model) มี

เป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรกว่า 22,900 คน และร่วมมือกับบริษัท หัว

เว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด สร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบ

นิเวศรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ยุค 5G ตั้งเป้าภายใน 3 ปีจะ

พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 30,000 คน

อีกด้านท่ีอีอีซีได้ดำาเนินการในช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมาคือ การ

พัฒนาการเกษตร ตามกรอบแนวคิดสำาคัญคือ “ตลาดนำาการผลิต” และ

เทคโนโลยีผลักดันการสร้างรายได้ มีเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรให้

เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ และยกระดับภาคการเกษตรด้วย

การใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพ และเพ่ิมการเข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่า

สูง โดยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการขับเคลื่อน สอดคล้องกับการ

พัฒนาด้านการเกษตร อาทิ โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ท่ี

ร่วมกับ บมจ.ปตท. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ส

รวมผลงานอีอีซีท่ามกลางปีที่ท้าทาย
เร่งเครื่องเมกะโปรเจ็กต์ หนุนเศรษฐกิจไทยแข็งแรง

ถานการณ์โรคระบาดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยังอาจ

จะอีกหลายรอบ ข่าวร้ายคือ โรคใหม่แบบเชื้อสายพันธุ์ โอมิ  

ครอนติดง่ายขึ้น กว้างขึ้น เร็วขึ้นทั่วโลก แต่ข่าวดีคือ อาการ

รุนแรงน้อยลง อัตราความสูญเสียล้มตายน้อยลง

แม้เป็นเช่นนั้น รัฐบาลหลายประเทศต้องออกมาตรการเข้ม

ข้นขึ้นเพื่อคุมการระบาดของเชื้อโอมิครอน ล่าสุดหลังจากที่หลายๆ 

ประเทศเปิดบินเหมือนเดิม แต่ในเทศกาลคริสต์มาสต้องมีการยกเลิก

เที่ยวบินกว่า 5,700 เที่ยวบินทั่วโลก ด้วยความกังวลว่าการระบาด

ของโอมิครอนจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกมากมายอย่าง

กว้างขวาง

ไทยทน ยังไม่สบายใจกับการคงอยู่ของประกันภัย “เจอ-จ่าย-

จบ”

ตอนออกกรมธรรม์ สถิติการติดของไทยยังต่ำามากๆ ก็พอเข้าใจ

ได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่คุมไม่อยู่ การติดเชื้อโรคระบาดเพิ่มขึ้นอย่าง

รุนแรง ก็ควรจะเข้าใจบริษัทประกันฯ เมื่อสถิติเปลี่ยนไปมาก หากมี

การบอกกล่าวล่วงหน้าก็น่าจะให้ยกเลิกกรมธรรม์เพื่อการบริหารความ

เสี่ยงในเวลาที่เหลือได้ แต่ต้องรับผิดชอบ ทุกเคลม ของทุกกรมธรรม์

ที่เกิดเหตุก่อนการยกเลิกทุกบาททุกสตางค์

เมื่อเชื้อเปลี่ยนจากอัลฟา เป็นเดลตา บริษัทประกันภัยหลาย

แห่งเริ่มเดินต่อไม่ไหว ควรจะได้ยกเลิกกรมธรรม์ในเวลาที่เหลือ โดย

คืนเงินให้ผู้ถือกรมธรรม์ แต่ไม่กล้าตัดสินใจกัน ในที่สุด บริษัท เอเชีย

ประกันภัย ต้องปิดตัวไป ผู้ถือกรรมธรรม์ปรกติ ถูกผู้ถือกรมธรรม์ 

“เจอ-จ่าย-จบ” เอาเปรียบ เคลมแซงหน้าไป เอาสินทรัพย์ที่บริษัท

ประกันภัยลงทุนเพื่อใช้ชำาระค่าเคลมสินไหมของกรมธรรม์ปรกติไป

จ่ายกรมธรรม์ โควิด เมื่อปิดตัวแล้ว ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติเดือดร้อน

ถ้วนหน้า ผู้ถือกรมธรรม์ โควิดที่ยังไม่ได้เคลมเองก็ต้องลุ้นเพียงหวังให้

ได้ค่าเบี้ยประกันคืนก็ดีแล้ว เพราะบริษัทนั้นอยู่ไม่ไหวแล้ว

เมื่อเวลาผ่านไป บริษัท เดอะวัน ประกันภัย ก็ต้องล้มตามไป

แบบโดมิโน

และที่น่าเสียใจคือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มี

ข้อมูลว่า มีผู้ติดเชื้อจำานวนหนึ่งยอมติด ยินดีติด ชวนกันติด ไม่กลัว

โอมิครอน เป็นโรคแบบใหม่ ประกันภัย กับ คปภ. ไม่ควรรวมในกรมธรรม์

ร่วมกันปกป้องกรมธรรม์ปรกติ และเศรษฐกิจชาติ

ว่าจะติด ซึ่งผลไม่ใช่เฉพาะผู้ติดเชื้อ แต่นั่นเป็นจุดเริ่มของคลัสเตอร์

ใหม่ๆ ได้อีกมาก ยอดติดในกลุ่มผู้ถือกรมธรรม์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี

กรมธรรม์ ยอดติดเชื้อของไทยลดลงจากจุดสูงสุดช้ามากเมื่อเทียบกับ

หลายๆ ประเทศที่เชื้อเดลตาระบาดก่อนหน้าเรา และเมื่อยอดติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นมาก ก็ทำาให้แม้ไทยเปิดประเทศแล้ว ต่างประเทศก็ยังกลัวที่จะ

กลับมาเที่ยวประเทศไทย และเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการการท่อง

เที่ยวทั่วไทยก็ต้องถูกผลกระทบไปด้วยอย่างกว้างขวาง

ทุกประเทศ ระดับนโยบาย จะทำาทุกวิถีทางอย่างบูรณาการ 

เพื่อลดการระบาดของเชื้อร้ายเหล่านี้ มีแต่ไทยที่ยังมีการอนุญาตให้

เคลมประกัน เหมือนได้รางวัลเมื่อติดเชื้อ เพราะ คปภ.และประกันฯ 

ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวขัดใจผู้ถือกรมธรรม์ โควิด แต่ไม่คำานึงถึงผู้ถือ

กรมธรรม์สุจริตปรกติที่กำาลังถูกเอาเปรียบอย่างมาก และไม่คำานึงถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

บริษัทประกันฯ ก็ได้ใจกว้างดูแลกรมธรรม์ โควิดโดยนับรวมไป

ถึงสายพันธุ์เดลตาแล้ว แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ โอมิครอนก็ควรจะหยุดการ

นับเป็นกรณีให้เคลมได้แล้ว!

บริษัทประกันภัย และ คปภ. ควรยอมรับว่าขอบเขตของ

กรมธรรม์ควรรวมเพียงสายพันธุ์ดั้งเดิมคืออัลฟา และรวมไปถึงเดล

ตาก็พอแล้ว หากจะให้รวมโอมิครอนด้วยก็อาจจะมีส่วนกระตุ้นให้เชื้อ

แพร่ระบาดกระจายกว้างและเร็วขึ้นไปอีก

ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ประจักษ์ว่า ความเสียหายของโอมิครอนไม่

หนักเหมือนอัลฟา และเดลตา ความเจ็บป่วยหนักน้อยลง สัดส่วนผู้

เสียชีวิตน้อยลง 

ดังตารางนี้ ยอดติดเชื้อล่าสุดต่อวันของสหราชอาณาจักรพุ่งสูง

ถึง 122,186 ราย/วัน สูงกว่ายอดสูงสุดสมัยอัลฟาและเดลตากว่าเท่า

ตัว แต่ข่าวดีคือ สมัยอัลฟา สัดส่วนผู้เสียชีวิตโดยประมาณ = จำานวน

ผู้เสียชีวิตสูงสุดต่อวัน/จำานวนผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวัน จากประมาณ 

2.6% ในสมัยแรก ปัจจุบันเหลือเพียง 0.1%

กรณีสหรัฐ ยอดติดเชื้อล่าสุดต่อวันสูงถึง 197,856 ราย/วัน 

สัดส่วนผู้เสียชีวิตโดยประมาณ ลดลงจาก 1.5% เหลือ 0.4% ใน

ปัจจุบัน

และกรณีฝรั่งเศส ยอดติดเชื้อล่าสุดต่อวันสูงถึง 94,124 ราย/

วัน สัดส่วนผู้เสียชีวิตโดยประมาณ จาก 1.0% เหลือ 0.2% ในปัจจุบัน

โดยรวมแล้ว โรคโอมิครอนต่างกับอดีต จำานวนผู้ป่วยหนักจน

เสียหายน้อยลงมาก โอกาสตายน้อยลงมาก

ดังนั้น ถ้าบริษัทประกันฯ จะไม่ให้นับรวมก็เป็นธรรมเพียง

พอ ... แต่ถ้าผู้ถือกรมธรรม์ไม่เห็นด้วยกับการตีความดังกล่าวและไม่

ยอมรับ ก็ “ขอรับเบี้ยประกันคืน” เพื่อ “ยกเลิกสัญญากรมธรรม์” ใน

เวลาที่เหลือได้

คปภ.กับประกันภัยควรกล้าตัดสินใจ มิเช่นนั้นหากเชื้อกลาย

พันธุ์จนเป็นโรคท้องถิ่นคล้ายไข้หวัดใหญ่ ทุกบริษัทประกันฯ ที่มี

กรมธรรม์แบบนี้อาจล้มตามกันไป ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติอาจเสียหาย 

และประเทศชาติอาจเปิดให้ท่องเที่ยวเหมือนเดิมไม่ได้ แล้ว คปภ.และ

บริษัทประกันภัยจะหลีกหนีความรับผิดชอบไปได้อย่างไร

ความจริงทุกอย่างประจักษ์ชัดแล้ว ในเมื่อโอมิครอนเป็น

เหมือนโรคแบบใหม่ กระจายเร็วกว่ามาก กว้างกว่ามาก แต่ป่วยหนัก

น้อยลง ผู้ป่วยเสียหายน้อยลง ใกล้เป็นเหมือนเชื้อโรคประจำาถิ่น ก็

ต้องถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปมาก ประกันภัย กับ คปภ.ไม่ควร

รวมในกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” โควิดอีกต่อไป ร่วมกันปกป้องผู้ถือ

กรมธรรม์ปรกติ และเศรษฐกิจชาติ

ถ้ายังเลือกจะ “ไม่ทำาอะไร” และปล่อยให้ประกันภัยล้มอีก ผู้

ถือกรมธรรม์ปรกติเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม ประเทศไทยมียอดติด

โควิดระลอกใหม่พุ่งอีก ประกันภัย กับ คปภ.คงหนีความรับผิดชอบที่ 

“ละเว้นการใช้อำานาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ไปไม่ได้.

ไทยทน

พัฒนาไม้ผลอย่างครบวงจรในพ้ืนท่ีอีอีซี และการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ในพ้ืนท่ีอีอีซีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

และยังเดินหน้าผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

มหานครการบินภาคตะวันออก เพื่อรองรับแผนพัฒนามหานครการบิน

บนพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภา ระยะ 30-60 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 

5-15 ปี ซึ่งใน 5 ปีแรกจะเป็นการพัฒนาเมืองในเขตชั้นในรัศมี 10 

กิโลเมตรรอบสนามบิน (ครอบคลุมอำาเภอสัตหีบ บ้านฉาง บางเสร่ และ

จอมเทียน) ในระยะเวลา 5-10 ปี พัฒนาเขตชั้นกลางรัศมี 30 กิโลเมตร

รอบสนามบิน (จากเมืองพัทยาถึงเมืองระยอง) และภายในระยะเวลา 

10-15 ปี พัฒนาเมืองในเขตรัศมี 60 กิโลเมตรรอบสนามบิน และเป็น

มหานครการบินภาคตะวันออกที่สมบูรณ์แบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนิน

การศึกษาโครงการสำารวจออกแบบและจัดทำารายละเอียด

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าพื้นที่อีอีซีมีความคืบหน้าในหลายๆ 

ส่วน โดยเฉพาะเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเปลี่ยนภาพของการพัฒนาประเทศ

ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทาง สกพอ.เองก็ได้มีแผนงานที่จะดึงดูดการ

ลงทุนควบคู่ไปกับการดำาเนินงานโครงการต่างๆ ด้วยแผนลงทุนอีอีซี

ระยะ 2 จะเน้นขับเคลื่อนและเร่งรัดการลงทุนด้วยการใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ มีวงเงินลงทุนรวมประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท ใน

ช่วง 5 ปีข้างหน้า (2565-2569) ประกอบด้วย 3 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ 

1.ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 200,000 ล้านบาท จากเมืองการบินภาค

ตะวันออก การพัฒนาพื้นที่ 30 กม. รอบสนามบิน และพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานีหลักรถไฟความเร็วสูงฯ (TOD)

2.ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายปีละ 400,000 ล้านบาท ทั้งการ

ลงทุนในระดับฐานปรกติ ปีละ 250,000 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเป้า

หมายใหม่ (นิวเอส-เคิร์ฟ) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม (บีซีจี) รวมปีละ 150,000 ล้านบาท และยกระดับชุมชน

และประชาชน เร่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งจากแผนการดำาเนินในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะทำาให้มูลค่าการ

ลงทุนในอีอีซีเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเป็นกลไกหลัก

ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพ 4.5-5% ต่อปี และยัง

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมส่งผลให้ไทยพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลาง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาได้ในปี 2572.

ไไทยทนไ

 จำ�นวน จำ�นวน ยอดที่ 1 (อัลฟ�) ยอดที่ 2 (เดลต�) ปัจจุบัน (โอมิครอน)

ประเทศ ผู้ติด ผู้เสียชีวิต จำ�นวนติด จำ�นวนต�ย % จำ�นวนติด จำ�นวนต�ย % จำ�นวนติด จำ�นวนต�ย %

สหรัฐอเมริก� 52,986,307 837,671 283,915 4,312 1.5% 189,289 2,510 1.3% 197,856 747 0.4%

สหร�ชอ�ณ�จักร 11,891,292 147,857 60,767 1,577 2.6% 51,143 241 0.5% 122,186 137 0.1%

ฝรั่งเศส 8,983,760 122,462 66,066 668 1.0% 29,350 130 0.4% 94,124 167 0.2%

ต



สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 แล้ว และยังมีวัน

เทรดหุ้นแค่ 4 วัน ทำ�ให้นักลงทุนส่วนม�กอ�จชะลอและหยุดก�ร

ลงทุนไปก่อน แล้วค่อยไปลุยกันใหม่ในปีหน้� 2565 ซึ่งจะเป็นปีทอง

ของเสือคะนอง เพร�ะเมื่อม�พิจ�รณ�จ�กมุมมองคว�มเชื่อของนัก

ลงทุนจ�กหล�ยฝ่�ย พบว่�ต่�งมองตล�ดหุ้นในปี 2565 ในท�งบวก 

เนื่องจ�กยังมีปัจจัยบวกหนุนตล�ดอยู่ม�ก ไม่ว่�จะมองที่ก�รขย�ยตัว

ของเศรษฐกิจที่มีก�รประเมินกันว่�จะโตได้ถึง 4% ในขณะที่ปี 2564 

นี้จะโตแค่ 1% เห็นได้ชัดเจนว่�เป็นก�รเติบโตที่ดีกว่�ปีนี้อย่�งม�ก 

เพร�ะเมื่อฐ�นปีนี้ใหญ่ขึ้น ก�รที่จะเติบโตในอัตร�ที่สูงกว่�ก็ทำ�ได้

ย�กแล้ว แต่ที่พูดกันกลับเชื่อว่�ปีหน้� 2565 เศรษฐกิจจะโตกว่�ปี

นี้เสียอีก จึงทำ�ให้ธุรกิจต่�งๆ ในตล�ดจะมีผลประกอบก�รดี มีกำ�ไร

สูงในปีหน้� ตล�ดหุ้นก็ต้องโตต�มแน่นอน ส่วนดัชนีตล�ดจะได้ม�ก

แค่ไหนยังเร็วเกินไปที่จะประเมินในขณะนี้ แต่ที่แน่ๆ คือประเมินกัน

ว่�ดัชนีปีหน้�จะไม่ต่ำ�

กว่� 1,750 จุด จึงต้อง

ม�ดูวันสุดท้�ยของปี 

2564 นี้ ว่�ดัชนีตล�ด

จะม�ปิดระดับใด ห�ก

ปิดเหนือ 1,650 จุดได้ 

ก็หม�ยคว�มว่�ปีหน้�

ดัชนีจะไปต่อได้อย่�ง

น้อยๆ 100 จุด และ

ยังมีคว�มเป็นไปได้

ม�กที่ดัชนีจะขึ้นเหนือ 

1,800 จุดได้ เพร�ะ

เมื่อม�พิจ�รณ�จ�ก

ปัจจัยต่�งๆ ในปีหน้� 

จะดีกว่�ปีนี้ค่อนข้�งม�ก ทำ�ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่�ธุรกิจในตล�ด

จะมีผลประกอบก�รที่ดีขึ้น มีกำ�ไรม�กขึ้น และต้องจ่�ยเงินปันผลสูง

กว่�ปีนี้ จึงมีคำ�ตอบว่�ร�ค�หุ้นในปีหน้�จะต้องสูงกว่�ปีนี้ เมื่อรับรู้

ผลลัพธ์ในปีหน้�ว่�ร�ค�จะสูงกว่�ปีนี้ แล้วจะรอไปไล่ร�ค�หุ้นกันในปี

หน้�ทำ�ไม สู้จะทยอยเลือกหุ้นพื้นฐ�นดีๆ ลงทุนกันตั้งแต่ปีนี้ ไม่ดีกว่�

หรือ ส่วนตล�ดจะยังผันผวนจ�กก�รเก็งกำ�ไรอยู่ม�กก็ต�ม นั่นกล�ย

เป็นก�รเปิดโอก�สให้นักลงทุนที่ยึดหลักก�รลงทุนจริงๆ จะมีจังหวะ

ในก�รเข้�ลงทุนได้ดีอีกด้วย จึงไม่ควรรอไปลงทุนในปีหน้� ยิ่งดูจ�ก

สภ�พก�รณ์ในขณะนี้ที่เป็นช่วงเวล�ท้�ยปี ใกล้จะถึงเทศก�ลส่งท้�ย

ปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตล�ดอ�จจะมีก�รซึมหรือซบเซ�ลงเพร�ะนัก

ลงทุนระยะสั้นๆ หรือนักเก็งกำ�ไรจะชะลอก�รลงทุน และอ�จจะมี

ก�รข�ยหุ้นออกม� โดยคิดว่�เป็นก�รลดคว�มเสี่ยง แต่นั่นคือจังหวะ

ที่ดีของก�รเข้�ลงทุน เพร�ะนักเก็งกำ�ไรจะยอมข�ยตัดข�ดทุนออกม� 

ทำ�ให้ผู้ลงทุนจะได้หุ้นพื้นฐ�นดีในร�ค�ที่ต่ำ�เกินจริงได้ เท่�กับจะเพิ่ม

ผลตอบแทนที่สูงในอน�คต จึงไม่ควรกังวลกับสภ�วะตล�ดซึมหรือ

ซบเซ� ให้มองเป็นโอก�สไม่ใช่วิกฤต โดยไม่ต้องกังวลว่�ดัชนีตล�ดจะ

อ่อนตัวหรือลงต่ำ�กว่� 1,630 จุด เพร�ะยิ่งร�ค�หุ้นต่ำ� ทำ�ให้ดัชนีลง

ต่ำ� ให้มองเป็นจังหวะที่เหม�ะกับก�รเข้�ลงทุนจะได้ไม่พล�ดจังหวะที่

ดีในก�รลงทุน.  

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BCP ก�รที่

ร�ค�น้ำ�มันในตล�ด

โลกยังผันผวนขึ้นๆ 

ลงๆ ทำ�ให้นักลงทุน

เกิดคว�มวิตกกลัว

ธุรกิจน้ำ�มันจะกลับ

ไปมีผลประกอบก�ร

ข�ดทุนเหมือนปีก่อน 

(2563) นั่นเป็นแค่

คว�มวิตกที่ยังไม่ได้

พิจ�รณ�จ�กข้อมูล

และสภ�วก�รณ์ที่

เป็นจริงในปัจจุบัน 

2564 เพร�ะปี 

2564 ร�ค�น้ำ�มันมี

ก�รขยับปรับตัวสูง

ขึ้นค่อนข้�งม�ก ห�ก

ดูจ�กร�ค�น้ำ�มันเมื่อ

ต้นปีที่ยังอยู่แค่ 50 

ดอลล�ร์ ม�ปัจจุบัน

แม้ร�ค�จะมีก�ร

อ่อนตัวลงก็ยังอยู่สูง

กว่� 70 ดอลล�ร์ 

แปลว่�ร�ค�น้ำ�มัน

ยังอยู่ระดับสูง ไม่

ได้ตกต่ำ�ลงแต่อย่�ง

ใด ก�รผันผวนของ

ร�ค�น้ำ�มันจึงไม่ใช่

แนวโน้มที่จะลดต่ำ�
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7เศรษฐกิจ

‘เน็กซ์’ กางแผนปี 65 ผุด 10 เส้นทางเชื่อมอีอีซี

น�ยคณิสสร์ ศรีวชิระประภ� ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ NEX เปิดเผยว่� ในปี 

2565 บริษัทได้ใช้งบลงทุนประม�ณ 200 ล้�นบ�ท ระบบก�รจัด

เก็บตั๋วโดยส�รและผลิตรถโดยส�รให้ได้จำ�นวน 470 คัน เนื่องจ�ก

มีแผนจะเปิดเส้นท�งเดินรถรถโดยส�รประจำ�ท�งให้บริก�รเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งในขณะนี้ก�รขอใบอนุญ�ตเส้นท�งเดินรถเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยเบื้องต้นจะเปิดเพิ่ม 10 เส้นท�ง น้ำ�ร่องเส้นท�งภ�ค

ตะวันออก เพื่อรองรับอีอีซี ได้แก่ กรุงเทพฯ-พัทย� กรุงเทพฯ-

สัตหีบ กรุงเทพฯ-ศรีร�ช� กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-ฉะเชิง  

ขณะเดียวกัน ในปี 2565 บริษัทเตรียมเปิดให้บริก�รเส้นท�งภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีส�น) 3 เส้นท�ง ได้แก่ กรุงเทพฯ-อุดรธ�นี 

กรุงเทพฯ-อุบลร�ชธ�นี และกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ 

ดัน SME กลุ่ม BCG สู่เวทีการค้ายุคใหม่

น�งมัลลิก� บุญมีตระกูล มห�สุข ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงพ�ณิชย์ กล่�วว่� น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้�

พรรคประช�ธิปัตย์ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

พ�ณิชย์ ได้สั่งก�รให้กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ บูรณ�                                                                               

ก�รร่วมกับทุกหน่วยง�นในกระทรวงพ�ณิชย์ ดำ�เนินโครงก�ร 

“เศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำ� BCG ยุคใหม่” 

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�รไทยให้ปรับตัวสู่ก�รเป็นผู้

ประกอบก�ร BCG เป้�หม�ยส่งเสริมผู้ประกอบก�รกว่� 2,000 

ร�ย สร้�งมูลค่�กว่� 500 ล้�นบ�ท ผ่�น 61 กิจกรรม ซึ่งจะ

ครอบคลุมตั้งแต่ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ผู้ประกอบก�ร ก�รพัฒน�

สินค้�ด้วยนวัตกรรม ก�รออกแบบ และก�รสร้�งแบรนด์ ต�ม

แนวคิด BCG ก�รพัฒน�ช่องท�งก�รตล�ดออนไลน์ และก�ร

ประช�สัมพันธ์ยกระดับภ�พลักษณ์ประเทศไทยด้�นสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบก�รภ�ยใต้

บริบทก�รค้�ยุคใหม่ ที่กระแสรักษ์ โลก และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เมกะเทรนด์ของโลก และช่วยขับเคลื่อนว�ระแห่งช�ติ    

วอนผู้ประกอบการงดใช้รถบรรทุกช่วงปีใหม่

น�ยจิรุตม์ วิศ�ลจิตร อธิบดีกรมก�รขนส่งท�งบก เปิดเผย

ว่� ขอคว�มร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศ                                                                              

ก�ลปีใหม่ 2565 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเดินท�งของ

ประช�ชนที่เดินท�งกลับภูมิลำ�เน�และท่องเที่ยว ซึ่งค�ดก�รณ์จะ                                                                             

มีก�รใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจ�กช่วงเวล�ปกติ โดยเมื่อวันที่ 15 ธันว� 

คม 2564 ที่ผ่�นม� กรมก�รขนส่งท�งบกได้ประชุมซักซ้อมคว�ม

เข้�ใจกับสม�คมขนส่งสินค้� สม�คมรถบรรทุกและผู้ประกอบก�ร

ขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำ�ท�ง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้

หลีกเลี่ยงก�รขนส่งสินค้�และงดก�รใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศก�ลปี

ใหม่ 2565 ระหว่�งวันที่ 29 ธันว�คม 2564–4 มกร�คม 2565 เพื่อ

ลดปัจจัยเส่ียงในก�รเกิดอุบัติเหตุท�งถนนท่ีเกิดจ�กรถบรรทุก และ

คืนพ้ืนผิวจร�จรให้พ่ีน้องประช�ชนส�ม�รถสัญจรได้อย่�งสะดวก

และปลอดภัยในช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2565 โดยขอคว�มร่วมมือไปยัง

ผู้ประกอบก�รขนส่ง อ�ทิ สหพันธ์ก�รขนส่งท�งบกแห่งประเทศไทย 

สม�คม ชมรม และผู้ประกอบก�รขนส่งสินค้�ท่ัวประเทศ.

ไทยส่งออกผักผลไม้จีนปัง
พ�ณิชย์ โชว์ยอด11เดือนทะลุ6พันล้�นเหรียญโต81%

น�งอรมน ทรัพย์ทวี

ธรรม อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�                                 

ระหว่�งประเทศ เปิดเผยว่�                       

กรมได้ติดต�มสถิติก�รค้�สิน 

ค้�ผักและผลไม้ ไทยของไทย

ในตล�ดจีน พบว่�ในช่วง 10 

เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) 

จีนมีก�รนำ�เข้�ผักและผลไม้

จ�กไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดย

ไทยครองส่วนแบ่งตล�ดผัก

และผลไม้สูงถึง 45% ของก�ร 

นำ�เข้�ทั้งหมดของจีน ส่วนชิลี                                

เป็นอันดับ 2 มีส่วนแบ่ง 14.01% 

และเวียดน�มอันดับ 3 มีส่วน

แบ่ง 6.45% แคน�ด�อันดับ 

4 มีส่วนแบ่ง 4.14% และ

นิวซีแลนด์อันดับ 5 มีส่วนแบ่ง 

3.75% 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตล�ดผัก

และผลไม้ของไทยในจีนที่ขย�ย

ตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสถิติ

ก�รส่งออกที่มีแนวโน้มขย�ย

ตัวสูงขึ้น โดยตัวเลขล่�สุด 11 

เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.) 

ทำ�ได้มูลค่� 6,013.03 ล้�น

เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 81% และ                                            

นำ�เข้�จ�กจีน มูลค่� 832.04 

ล้�นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 6.2% 

เกินดุลก�รค้� 5,180.99 ล้�น

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 105%

โดยในก�รส่งออกไปจีน                                        

เป็นก�รส่งออกผัก มูลค่� 1,199.70 

ล้�นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 96% 

โดยมันสำ�ปะหลังส่งออกอันดับ

หนึ่ง มูลค่� 1,145.80 ล้�น

เหรียญสหรัฐ เพิ่ม 90% รอง

ลงม�คือ พริกสดและแช่เย็น 

มูลค่� 36.03 ล้�นเหรียญสหรัฐ 

เพิ่ม 157,369% และถั่วเขียว

และถั่วทองแห้ง มูลค่� 6.53 

ล้�นเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 131% 

และผลไม้ มูลค่� 4,813.32 

ล้�นเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 78% 

โดยทุเรียนสด ส่งออกอันดับ

หนึ่ง มูลค่� 3,054.22 ล้�น

เหรียญสหรัฐ เพิ่ม 105% 

รองลงม�คือ มังคุดสด มูลค่� 

506.00 ล้�นเหรียญสหรัฐ 

เพิ่ม 39% และลำ�ไยสด มูลค่� 

472.63 ล้�นเหรียญสหรัฐ                   

เพิ่ม 64% ส่วนก�รนำ�เข้�จ�ก

จีน มีสินค้�ผักและผลไม้เมือง

หน�ว

น � ง อ ร ม น ก ล่ � ว ว่ � 

ปัจจัยที่ทำ�ให้ผักและผลไม้ไทย

ครองส่วนแบ่งในตล�ดจีนได้

เป็นอันดับหนึ่ง นอกเหนือจ�ก

คว�มนิยมในผักและผลไม้ของ

ไทย คว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พ

และม�ตรฐ�น ยังได้เครื่อง

มือสำ�คัญที่ช่วยสร้�งคว�มได้

เปรียบและขย�ยโอก�สท�ง  

ก�รค้�คือ คว�มตกลงก�รค้�

เสรีระหว่�งอ�เซียนกับจีน 

(ACFTA) เพร�ะจีนได้ยกเลิก

เก็บภ�ษีจ�กไทยทุกร�ยก�ร

ตั้งแต่ปี 2546 จ�กเดิมเคยเก็บ

โต้ดรามาตัดสิทธิ์ผู้ค้า!

แจงขอตรวจสอบข้อมูล

ลง ย่อมไม่มีผลลบกับธุรกิจน้ำ�มัน มีแต่ธุรกิจจะมีกำ�ไรม�กขึ้นเพียง

ใดเท่�นั้น จึงควรพิจ�รณ�ไตร่ตรองให้ดีๆ จะได้ไม่เกิดก�รผิดพล�ด

ในก�รลงทุนในหุ้นธุรกิจนี้ ดูอย่�ง BCP ปีก่อน (2563) ธุรกิจมีผล

ประกอบก�รข�ดทุนเพร�ะร�ค�น้ำ�มันลดลงม� จึงมีผลข�ดทุนม�ก

ถึง 6,967.07 ล้�นบ�ท แต่ม�ปี 2564 นี้ แค่ 9 เดือนแรกก็มีกำ�ไรสูง

ถึง 5,868.14 ล้�นบ�ทแล้ว คิดแล้วเท่�กับมีกำ�ไรสูงกว่�ช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 181.29% 

แสดงออกชัดเจนว่�

ปี 2564 ธุรกิจดีขึ้น

อย่�งม�ก เพร�ะร�ค�

น้ำ�มันยืนอยู่ระดับสูง 

เมื่อดูจ�กร�ค�น้ำ�มัน

ปัจจุบันที่ยังอยู่ระดับสูง

ได้ดี ทำ�ให้ประเมินได้

ว่�ปี 2564 BCP คงจะ

ทำ�กำ�ไรรวมได้ถึงระดับ 

7,000 ล้�นบ�ท ก็จะ

มีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 5.084 

บ�ท เมื่อม�คำ�นวณ

ร�ค�หุ้นที่เหม�ะสม

ด้วยค่�พีอีแค่ 10 เท่� ยังได้ร�ค�ที่ 50.84 บ�ท แต่พบว่�ร�ค�หุ้น

ในตล�ดยังอยู่แค่ 25 บ�ทเท่�นั้น เท่�กับยังมี up side ได้อีกม�ก

ถึง 103.36% หรือม�กกว่�เท่�ตัว ส่วนเงินปันผลก็ค�ดว่�จะได้ไม่

น้อยกว่� 6% ดูแค่นี้ก็ส�ม�รถตัดสินใจซื้อลงทุนได้แล้ว แต่ห�กยัง

ไม่มั่นใจม�กพอก็ให้กลับไปดูมูลค่�หุ้นต�มบัญชีของธุรกิจว่�อยู่ระดับ

ใด ดูแล้ว BCP มีมูลค่�หุ้นต�มบัญชีสูงที่ 38.38 บ�ท เป็นมูลค่�ที่

สูงกว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดม�กถึง 53.5% เท่�กับเป็นก�รยืนยันว่�ร�ค�

หุ้นในตล�ดยังต่ำ�กว่�คว�มเป็นจริงม�ก ทำ�ให้ก�รลงทุนแทบไม่มี

คว�มเสี่ยงเลย

TTA นักลงทุนส่วนม�กอ�จไม่ได้สนใจกับธุรกิจด้�นก�รขนส่ง

ท�งเรือ เพร�ะดูไม่มีอะไรน่�สนใจ ยิ่งคิดในด้�นก�รเก็งกำ�ไร ธุรกิจ

นี้ ไม่มีข่�วออกม�ม�กนัก น�นๆ จึงจะมีข่�วออกม� ทำ�ให้ไม่มีสิ่ง

จูงใจในก�รเก็งกำ�ไร แต่ห�กม�พิจ�รณ�ด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจและ

ผลประกอบก�ร กลับพบว่�น่�สนใจม�ก จนแทบจะพูดได้ว่�เป็นอีก

ธุรกิจที่มีก�รเติบโตสวนกระแสตล�ด เพร�ะผลจ�กโรคระบ�ดที่ยัง

ระบ�ดอยู่ม�กไปทั่วโลก ทำ�ให้มีคว�มวิตกกังวลกันม�ก โดยเฉพ�ะ

ก�รที่หล�ยๆ ประเทศมีก�รใช้ม�ตรก�รล็อกด�วน์ปิดประเทศ ทำ�ให้

ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศเหล่�นั้นตกต่ำ�ลง จึงมองไม่น่�

สนใจ แต่เมื่อม�ดูธุรกิจขนส่งท�งเรือในไทย กลับพบว่�มีก�รเติบโต

ที่ดีม�ก หล�ยธุรกิจพลิกจ�กข�ดทุนม�เป็นมีกำ�ไรสูง จึงน่�ลงทุน ดู

อย่�ง TTA ปีกล�ย (2563) ธุรกิจยังมีผลประกอบก�รข�ดทุนม�ก

ถึง 1,944.60 ล้�นบ�ท แต่ม�ปี 2564 แค่ 9 เดือนแรกก็มีกำ�ไรสูง

ถึง 2,333.84 ล้�นบ�ทแล้ว โดยยังมีแนวโน้มในก�รทำ�กำ�ไรได้ม�ก

ขึ้น ทำ�ให้ประเมินได้ว่�ปี 2564  TTA น่�จะมีกำ�ไรในระดับ 3,300 

ล้�นบ�ทได้ ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 1.811 บ�ท เมื่อม�คำ�นวณร�ค�

หุ้นด้วยค่�พีอี 10 เท่� ยังได้ร�ค�ที่ 18.11 บ�ท แต่ร�ค�หุ้นใน

ตล�ดยังอยู่แค่ 9.60 บ�ท จึงมี up side ได้อีกม�กถึง 88.65% โดย

จะได้เงินปันผลที่ระดับ 4.69% ด้วย และร�ค�หุ้นในตล�ดก็ยังต่ำ�

กว่�มูลค่�หุ้นต�มบัญชีของธุรกิจที่อยู่ระดับ 10.98 บ�ท จึงลงทุน                                                                            

ได้ดี 

KTB หลังจ�กสภ�วก�รณ์แวดล้อมมีก�รเปลี่ยนแปลงไปจ�ก

เดิม โดยเฉพ�ะเศรษฐกิจเริ่มมีก�รฟื้นตัวอย่�งชัดเจนม�กขึ้น และ

มีก�รขย�ยตัวที่สูงม�กกว่�เดิม ทำ�ให้ธุรกิจธน�ค�รที่ได้รับผลกระ

ทบจ�กเศรษฐกิจตกต่ำ�หรือถดถอย เมื่อเศรษฐกิจกลับม�ขย�ยตัว

ม�กขึ้น ทำ�ให้ธุรกิจก็มีก�รฟื้นตัวหรือมีก�รเติบโตสูงขึ้นได้ทันทีเช่น

กัน ดูอย่�ง KTB ในปี 2563 ได้รับผลกระทบจ�กเศรษฐกิจถดถอย

เพร�ะเศรษฐกิจไทยเติบโตติดลบม�กถึง 6.1% จึงเกิด NPL กับธุรกิจ

ธน�ค�รม�ก มีผลให้ท�งธน�ค�รต้องตั้งสำ�รองหนี้เสียม�ก ส่งผลให้

ธน�ค�รมีกำ�ไรลดลงม�กในปี 2563 จ�กปี 2562 ที่ธน�ค�รมีกำ�ไร 

2.92 หมื่นล้�นบ�ท ม�ปี 2563 กำ�ไรลดลงเหลือแค่ 16.7 หมื่นล้�น

บ�ท แต่ม�ปี 2564 ที่มีก�รประเมินว่�เศรษฐกิจจะกลับม�โตเป็น

บวก 1% ทำ�ให้ธน�ค�รมีกำ�ไรดีขึ้น แค่ 9 เดือนแรก KTB ก็มีกำ�ไร

ใกล้เคียงกับปี 2563 แล้ว จึงค�ดว่�ตลอดปี 2564 KTB คงจะมีกำ�ไร

ได้ถึง 2.3 หมื่นล้�นบ�ท ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 1.65 บ�ท ดังนั้น เมื่อ

ม�ประเมินร�ค�หุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่� ยังได้ร�ค�ที่ 16.50 บ�ท แต่

ร�ค�ในตล�ดยังอยู่แค่ 12.90 บ�ท จึงมี up side ได้อีก 27.91% 

โดยจะได้เงินปันผลในระดับ 4.58% แต่ที่ควรพิจ�รณ�ม�กๆ คือเมื่อ

ไปดูมูลค่�หุ้นต�มบัญชีของ KTB ในปัจจุบัน พบว่�มีมูลค่�ที่สูงถึง

ระดับ 24.55 บ�ท สูงกว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดเกือบเท่�ตัว ทำ�ให้มองหุ้น 

KTB ยังต่ำ�และน่�ลงทุนม�ก.

ไทยโพสต์ • กรมเจรจาฯ เผยผัก-ผลไม้ไทย ยืนหนึ่งส่วนแบ่ง

ตลาดในจีน สูงถึง 45% ส่วนยอดส่งออก 11 เดือนปี 64 มีมูลค่า 

6,013.03 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 81% เกินดุลการค้า 5,180.99 

ล้านเหรียญสหรัฐ

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

24/12/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,192.75 4,444.15 -1,251.41
 7,093.57 5,779.28 1,314.30
 21,551.84 20,230.16 1,321.68
 25,433.75 26,818.32 -1,384.57

57,271.90
-4.25

 1,637.22 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.99 33.71
ยูโร 37.25 38.25
ปอนดสเตอรลิง 43.96 45.16
เยน (100 เยน) 28.62 29.47
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ภ�ษี 10-30% ส่งผลให้ก�รส่ง

ออกเติบโตอย่�งม�ก.

ไทยโพสต์ • พันโทหนุน ศันสน�

คม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสล�ก

กินแบ่งรัฐบ�ล กล่�วชี้แจงข้อ

เท็จจริง เพื่อป้องกันก�รเข้�ใจผิด

จ�กข้อมูลที่คล�ดเคลื่อน กรณี

ที่สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

ได้แถลงข่�วเรื่องก�รเปิดให้ลง

ทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้�สล�ก

กินแบ่งรัฐบ�ลว่� ในวันที่ 27 

ธ.ค.2564 จะยังไม่มีก�รตัดสิทธิ์

ผู้อยู่ ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้�

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลแต่อย่�งใด

สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของ

สำ�นักง�นสล�กฯ ในเบ้ืองต้น จะ

ตรวจสอบผู้ข�ยสล�กตัวจริง ท่ีข�ย                               

สล�กให้กับผู้บริโภคโดยตรงใน

ร�ค� 80 บ�ท และไม่ดำ�เนินก�ร                              

ข�ยช่วง หรือข�ยส่งให้ผู้อื่นห�ก                                                        

เป็นผู้ข�ยจริงก็ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ลงทะเบียน ชื่อ ท่ีอยู่ แสดงตัวว่�

เป็นผู้มีสิทธ์ิซ้ือ-จองล่วงหน้� สล�ก

ร�ยเดิม และให้ร�ยละเอียดก�ร

ข�ยสล�กในร�ค� 80 บ�ท ว่�อยู่

สถ�นท่ีใด บริเวณใด โดยส�ม�รถ

กรอกร�ยละเอียดได้ต�มแบบ

ฟอร์ม ท่ีสำ�นักง�นสล�กฯ จัดทำ�

ข้ึนในช่องท�งเว็บไซต์สำ�นักง�น

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล www.glo.or.th 

ต้ังแต่ 1-31 ม.ค.2565 เมื่อตรวจ

สอบข้อมูลแล้วว่�ถูกต้องสมบูรณ์

ต�มข้อเท็จจริง ก็ยังคงมีสิทธ์ิในก�ร

เป็นผู้ซ้ือ-จองล่วงหน้�ต่อไป

“ก�รท่ีสำ�นักง�นสล�กฯ 

เปิดให้มีก�รลงทะเบียนในระบบ

ซ้ือ-จองล่วงหน้�สล�กใหม่น้ัน เพื่อ

ต้องก�รคัดสรรผู้ข�ยสล�กตัวจริง

ท่ีข�ยสล�กให้กับผู้บริโภคโดยตรง

เท่�น้ัน ซ่ึงมีท้ังร�ยเดิมท่ีอยู่ในระบบ 

และร�ยใหม่ท่ีไม่เคยอยู่ในระบบ

ซ้ือ-จองล่วงหน้�” พันโทหนุนกล่�ว.

ชื่อและที่อยู่ของ

ผู้ทำ�คำ�เสนอซื้อ

บริษัท ร�ช กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (“RATCH” หรือ “ผู้ทำ�คำ�เสนอซื้อ”)

72 ถนนงามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ชื่อและที่อยู่ของ

กิจก�รที่ถูกเสนอซื้อ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มห�ชน) (“SCG” หรือ “กิจก�ร”)

636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ชื่อและที่อยู่ของ

ผู้จัดเตรียมคำ�เสนอซื้อ

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชั้น 9 โซน B อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อและที่อยู่ของ

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ติดต่อ/สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับ

ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ

โทรศัพท์: 66 (0) 2949 1999 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำาการระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

ประเภทหลักทรัพย์รุ่นที่เสนอ

ซื้อ จำ�นวนหลักทรัพย์ที่เสนอ

ซื้อ และจำ�นวนสิทธิออกเสียง

ของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญของ SCG จำานวน 127,596,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของจำานวนหุ้นสามัญท่ีออกและจำาหน่ายแล้วท้ังหมด

ของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 10.96 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนท่ีผู้ทำาคำาเสนอซ้ือถือ

อยู่และส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการท่ีให้คำายืนยันท่ีจะไม่ขายหุ้น)

ร�ค�เสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ SCG เท่ากับ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) (“ร�ค�เสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำา

เสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตน�ข�ย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอ

ซื้อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนา

ขายหุ้นสามัญจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 5.734619 บาท (ห้าจุดเจ็ดสามสี่หกหนึ่งเก้าบาท) (“ร�ค�เสนอซื้อสุทธิ”)

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้าย โดยผู้ทำาคำาเสนอซื้อจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้ออีก เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาเสนอซื้อตามรายละเอียดที่กำาหนดในส่วนที่ 1 ข้อที่ 8 ในคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เงื่อนไขในก�รยกเลิก

คำ�เสนอซื้อ

ผู้ทำาคำาเสนอซื้ออาจยกเลิกคำาเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำาใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำาคำาเสนอซื้อยื่นคำาเสนอซื้อต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักง�น ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำาดังกล่าวมิได้เกิดจาก

การกระทำาของผู้ทำาคำาเสนอซื้อหรือการกระทำาที่ผู้ทำาคำาเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

(2) กิจการกระทำาการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำาคำาเสนอซื้อยื่นคำาเสนอซื้อต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ 

อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ หรือ

(3) กิจการกระทำาการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำาคำาเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 

เรื่องการกระทำาการหรืองดเว้นกระทำาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 

25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประก�ศที่ ทจ. 14/2554”) 

ระยะเวล�รับซื้อ ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำาการ ต้ังแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 (“ระยะเวล�รับซ้ือ”) 

รวมระยะเวลา 25 วันทำาการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลารับซื้ออีก (Final Period) 

เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาเสนอซื้อตามรายละเอียดที่กำาหนดในส่วนที่ 1 ข้อที่ 8 ในคำาเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์ (แบบ 247-4)

ระยะเวล�รับซื้อที่ผู้ถือ

หลักทรัพย์ส�ม�รถยกเลิก

ก�รแสดงเจตน�ข�ย

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำาการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 

(หรือภายใน 20 วันทำาการแรกของระยะเวลารับซื้อ)

สถ�นที่ติดต่อในก�รรับ

และยื่นแบบตอบรับ

คำ�เสนอซื้อ

กรณีใบหุ้น

สามารถยื่นแบบตอบรับได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัดฝ่ายปฏิบัติการ ภายในวันท่ี 27 มกราคม 2565 หรือล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 วันทำาการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์: 66 (0) 2949 1999 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำาการระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

กรณีที่ ได้ฝ�กหุ้นไว้กับ TSD ในระบบไร้ใบหุ้น

สามารถแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้

บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

กรณี NVDR

สามารถยื่นแบบตอบรับคำาเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะ

เสนอขายฝากอยู่ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565  หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำาการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการ

รับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำาเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น

วันชำ�ระร�ค� วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  โดยผู้ตอบรับคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการชำาระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำา

เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

*****ข้อเสนอซื้อ ร�ค�เสนอซื้อ และระยะเวล�รับซื้อที่ ได้ระบุในคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์นี้เป็นร�ค�เสนอซื้อ และระยะเวล�รับซื้อสุดท้�ย*****

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซ่ึงจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการแล้วหรือขอรับได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

สรุปส�ระสำ�คัญของคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มห�ชน)

โดย บริษัท ร�ช กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ซึมรับเทศกาลท้ายปี
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศา
ธิราชสนิท แต่งหนังสือ “จินดามณี” เป็น
หนังสือแบบเรียนเขียนอ่านสำาหรับเด็ก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ถวายพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงครองแผ่นดินดุจจะทรงรักษาพระ
ราชสมบัติ ถวายแด่สมเด็จพระอนุชาธิ
ราช มิได้ทรงสถาปนา พระสนมขึ้นเป็น

พระมเหสี และไม่มีพระราชโอรส
สืบราชสันตติวงศ์

เนื่องจากมีพระราชประสงค์
จะถวายไอศูรย์ราชสมบัติแด่

สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงษ์

พระองค์คือหัวใจของแผ่นดิน

เมื่อทรงพระประชวรใกล้จะเสด็จสวรรคต
ได้มีพระราชดำารัส แสดงความห่วงใย

บ้านเมืองไว้ว่า...

...การศึกสงครามข้างญวน
ข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว
จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง

ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขา
ได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิด

ควรจะเรียนเอาไว้ ก็ให้เอาอย่าง
เขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใส

ไปเสียทีเดียว...

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช 

๒๓๙๔ ทรงดำารงสิริราชสมบัติ ๒๗ ปี

วันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระ
ราชสมัญญา กำาหนดให้ ออกพระนามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว รวม ๓ แบบ คือ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” “พระ

มหาเจษฎาราชเจ้า” และ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา 
เจษฎาราชเจ้า” มีความหมายว่า “พระมหาราชเจ้าผู้มีพระทัยตั้งมั่นใน

การบำาเพ็ญพระราชกิจ”

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ถวาย
พระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการค้าไทย” 
และกำาหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี 
เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๘

ถวายพระราชสมัญญา
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผน

ไทย” และกำาหนดให้วันที่ ๒๙                             
ตุลาคมของทุกปี เป็น “วัน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทยแห่งชาติ”
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9กีฬา

‘ภาสุร’ ลูกชายเจ้าปิ๊กผงาดแชมป์เทนนิสเทนส์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน รายการเทนนิส 

เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 

ประจำาปี 2564 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. เป็นรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 

ปี ชายเดี่ยว “ปอร์ โต้” ภาสุร อุดมโชค นักหวดจาก กทม. ชนะ  

พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ จากปทุมธานี ได้ 2-0 เซต 4-1, 5-3 ได้ครอง

ตำาแหน่งชนะเลิศ สำาหรับภาสุรนั้นเป็นลูกชายของนักหวดคนดัง 

ร.ต.อ.ดนัย อุดมโชค หรือ “เจ้าปิ๊ก” อดีตมือ 1 ของไทย เจ้าของ

เหรียญทองเทนนิสชายเดี่ยว “เอเชียนเกมส์ 2006” ที่กาตาร์ ส่วน

ผลการแข่งขันคู่อื่น รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี (รวมชาย-หญิง) จิณ คู

วิจิตรสุวรรณ (กทม.) ชนะ อนาวินทร์ ทัพพะรังสี (กทม.) 10-4 ส่ง

ผลให้จิณได้ครองตำาแหน่งชนะเลิศ, รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงเดี่ยว 

นิชาภา วงษ์วานิชขจร (กทม.) ชนะ วรินดา วิทยากร (กทม.) 4-1 

กฤษณา รอดประเสริฐ (กทม.) ชนะ นิชาภา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 

2-0 เซต 4-1, 4-1 คว้าแชมป์ไปครอง, รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย

เดี่ยว ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม) ชนะ ขุน หวั่งหลี (กทม.) 

4-1, 2-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-1 ทำาให้ณัฐภาคย์ได้ตำาแหน่งชนะ

เลิศ ขณะที่หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี พลอยเพชร ด้วงเขียว 

(สงขลา) ชนะณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) 2-4, 4-2 และซู

เปอร์ไทเบรก 10-1 ทำาให้พลอยเพชรได้แชมป์ไปครอง 

เพาะกายจับมือ กมธ.กีฬาทำาบุญ 17 ปีสึนามิที่ภูเก็ต

ภูเก็ต • พลตำารวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะ

กรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬา

อาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เป็นประธานในพิธีทำาบุญครบรอบ 17 ปี 

คลื่นยักษ์สึนามิถล่มไทย ร่วมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคม

กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ดาวน้อย สุทธิ

นิภาพันธ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา และรอง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา และ

ผู้เกี่ยวข้องที่ ห้องรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต เมื่อ

วันที่ 26 ธ.ค. สำาหรับการทำาบุญครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและ

ฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย

และฟิตเนสรายการไทยแลนด์เซาเทิร์นบอดี้บิวดิ้งแชมเปียนชิพ 2021 

“ปักษ์ใต้คลาสสิก” ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต 

ร่วมกับคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ

กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา จัดขึ้นเนื่องจากเป็นวันครบรอบ 17 

ปีสึนามิ โดยมีการ นิมนต์พระจากสำานักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ บ้านกู้กู 

ถนนรัษฎานุสรณ์ เทศบาลตำาบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำานวน 8 รูป 

และวัดวิชิตสังฆาราม-วัดควน ภูเก็ต 10 รูป มาร่วมทำาบุญเพื่อผู้เสีย

ชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มไทยเมื่อ 17 ปีที่ผ่านมา

ห้องเย็นท่าข้ามทุบบางกอกซิตี้ 3-1 รั้งรองจ่าฝูง

หัวหมาก • ฟุตซอลไทยลีก 2021/2022 นัดที่ 16 คู่แรก วันอาทิตย์

ที่ 26 ธ.ค.2564 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทีม “เทพพระชัย” 

ห้องเย็นท่าข้าม รองจ่าฝูงที่มี 33 แต้ม จาก 15 นัด พบกับ “มังกร

เทพ” บางกอก ซิตี้ ทีมอันดับ 11 ที่มี 16 แต้ม จาก 15 นัด ครึ่ง

แรก ลูกทีม “โค้ชเอ๋” พัทยา เปี่ยมคุ้ม เฮดโค้ชห้องเย็นท่าข้าม ออก

นำาก่อน 1-0 จาก เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ นาทีที่ 8 ต่อมานาทีเดียว 

บางกอก ซิตี้ ตีเสมอจาก เดชภาคิน พุทธานันท์ ครึ่งแรกเสมอ 1-1 

เกมครึ่งหลัง นาทีที่ 23 ห้องเย็นท่าข้าม ขอวิดีโอซัพพอร์ต จังหวะ

ที่ วิวัฒน์ ศรียานงค์ กัปตันบางกอก ซิตี้ ทำาแฮนด์บอลในกรอบ

เขตโทษ ผู้ตัดสินดูจอและเป่าให้เป็นจุดโทษกับห้องเย็นท่าข้ามทันที 

และเป็น คลีตัน อันตูเนส ซัดไม่พลาด ห้องเย็นท่าข้ามนำา 2-1 ก่อน

ที่นาทีที่ 26 เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ จะมาเบิ้ลเม็ด 2 ของตัวเอง ช่วย

ให้ห้องเย็นท่าข้ามนำา 3-1 ท้ายเกม นาทีที่ 37 บางกอก ซิตี้ ขอ

วิดีโอซัพพอร์ตบ้าง จังหวะที่ อิทธิพล รุ่งแจ้ง แข้งห้องเย็นท่าข้าม

ทำาแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินดูจอพร้อมกับให้จุดโทษกับ

บางกอก ซิตี้ แต่ นิธิพร รอดคำาทุย ซัดไปติดเซฟ ไกรมาตร ศรีละ

พันธ์ จบเกมห้องเย็นท่าข้าม ชนะ บางกอก ซิตี้ 3-1 รั้งรองจ่าฝูง 

ตามหลังผู้นำา ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี 5 คะแนน และทิ้งห่างอันดับ 

3 การท่าเรือ เพิ่มเป็น 5 คะแนน ส่วนบางกอก ซิตี้ ยังมี 16 แต้ม 

จาก 16 นัด ขณะที่ผลอีก 2 คู่ สุราษฎร์ธานี เสมอ ราชนาวี 2-2 

และธรรมศาสตร์ สแตลเลียน ชนะ มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2-1 ทำาให้มอภาคฯ ยังคงจมบ๊วยของตารางต่อไป มี 8 แต้ม.

     

2ล้อจับมือม.เชียงใหม่ฟิตนักปั่นทีมชาติ

“หลังจากที่กีฬาจักรยานประสบความ

สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอ

เชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อปี 2561 มาจนถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2563 

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้นำาเอาวิทยาศาสตร์

การกีฬาเข้ามาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนานัก                                        

กีฬาจักรยานทีมชาติไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ที่กำากับดูแลด้านกีฬา และ                                                           

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมาคมกีฬาจักร

ยานฯ ได้ประสานกับคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายวิทยาศาสตร์

การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อ

นำาเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามา

ใช้อย่างเต็มที่”

ด้าน ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล 

เปิดเผยว่า คณะผู้เชี่ยวชาญของภาควิชา

กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหา 

วิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผนการทำางานทั้งใน                                                             

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย

ในระยะแรกนี้จะเตรียมในเรื่องการตรวจ

ร่างกาย วิเคราะห์กายวิภาคของนักกีฬาจักร 

ยานโดยเฉพาะ มีการตรวจเลือดนักกีฬาแต่ 

ละคน เพื่อวัดทั้งขนาด, ความเข้มข้น และ

ปริมาณของเม็ดเลือดแดงที่จะนำาไปใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานของนักกีฬาแต่ละคน 

และจะนำาไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจเลือด

ที่จะมีขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อมเป็นระยะ ซึ่ง

ทางคณะเทคนิคการแพทย์ของ มช.ได้ร่วมกับ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ในการนำาวิทยาศาสตร์

การกีฬามาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว 

จึงมีประวัติและผลการตรวจเลือดของนักกีฬา

เกือบทุกคนอยู่ในฐานข้อมูล

ผศ.ดร.ภัทรพรกล่าวอีกว่า หลังจากนั้น

ก็จะวางแผนการฝึกซ้อมให้นักกีฬามีร่างกายที่

ทรหดอดทน รวมถึงติดตามแก้ไขอาการบาด

เจ็บระหว่างการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง มีการ

ทำากายภาพบำาบัด ดูแลนักกีฬาโดยการนำาเอา 

“สหวิทยาการ” หรือองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬามา

ใช้กับนักปั่นทีมชาติไทย อาทิ โภชนาการการ

กีฬา, สรีรวิทยาการกีฬา, เทคโนโลยีการกีฬา, 

จิตวิทยาการกีฬา, เวชศาสตร์การกีฬา, ทักษะ

และการฝึกซ้อม เป็นต้น ซึ่งแผนการฝึกซ้อม

ระยะแรกจะดำาเนินไปจนกระทั่งจบการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ แล้วให้นักกีฬามีช่วงเวลาพักร่าง 

กาย จากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะกลางในการเตรียม

ทีมเอเชียนเกมส์ และหลังจากนั้นจะเป็นแผน

ลอนดอน • สตีเวน เจอร์ราร์ด ผู้จัดการทีมแอสตัน วิลลา จะ

พลาดการลงคุมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกสองแมตช์ หลังตรวจพบว่า

ติดเชื้อโควิด-19 จากการเปิดเผยของสโมสรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน

มาตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ

ทวิตเตอร์ของสโมสรแอสตัน วิลลา โพสต์ข้อความว่า 

“แอสตัน วิลลา ยืนยันว่า สตีเวน เจอร์ราร์ด หัวหน้าโค้ชของ

ทีมจะไม่ได้ลงทำาหน้าที่ในศึกพรีเมียร์ลีก 2 แมตช์ต่อไปในเกม

เจอกับเชลซีและลีดส์  โดยเขาต้องกักตัวหลังพบว่าติดเชื้อ                  

โควิด-19”

เจอร์ราร์ดจะพลาดลงคุมการเล่นแมตช์บ็อกซิงเดย์ที่

พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซี และเกมวันอังคาร

ที่จะไปเยือนลีดส์ ยูไนเต็ด หากทั้งสองแมตช์สามารถลงเล่นได้

ตามโปรแกรม

โปรแกรมเตะนัดหลังสุดของแอสตัน วิลลา คือเกมใน

บ้านกับเบิร์นลีย์เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถูกเลื่อนก่อน

การแข่งขันจะเริ่มไม่นาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนา

ไวรัสในแคมป์ของทีมวิลลา 

ส่วนเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องถูก

เลื่อนการแข่งขันออกไป 3 แมตช์ ซึ่งรวมถึงเกมที่ลีดส์จะไป

เยือนลิเวอร์พูล เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดรวมถึง

ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของสโมสรในแถบยอร์กเชียร์ ทำาให้มี

คำาถามว่า เกม วิลลาที่เอลแลนด์ โรดในวันที่ 28 ธ.ค.นี้จะลง

เล่นได้หรือไม่

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เจอร์ราร์ดเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์

ว่าตกอยู่ในสภาวะฝันร้ายที่แอสตัน วิลลา ต้องถูกยกเลิกไปถึง 

2 แมตช์ในช่วงเวลาเพียง 2 วัน โดยเหลือผู้เล่นที่สามารถใช้

งานได้เพียง 14 คนเท่านั้น และทุกคนในสโมสรยังกังวลถึงการ

ติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นเพิ่ม 

เจอร์ราร์ดกล่าวว่า “ไม่มีใครอยากจะติดเชื้อไวรัส ทุกคน

ต่างต้องการปกป้องครอบครัวของเขา แต่นี่คืองานของเรา และ

แน่นอนที่เป้าหมายสำาคัญก็คือครอบครัวของพวกเขา”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันในบ็อกซิงเดย์ทั้ง 4 ดิวิชั่น

ของอังกฤษนั้น ปรากฏว่ามีถึง 25 แมตช์ที่ต้องถูกเลื่อนออกไป

เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่.

ลอสแองเจลิส • แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอ 

เตอร์แบ็กของกรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส มีความ

สุขกับคืนที่สร้างสถิติใหม่ และ ราซัล ดักลาส 

ทีมรับอินเตอร์เซปต์ในช่วง 43 วินาทีสุดท้าย

พาแพ็กเกอร์สเฉือนชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 

24-22 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล 

สัปดาห์ที่ 16 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ชัยชนะแบบเฉียดฉิวทำาให้กรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส ปรับสถิติเป็นชนะ 12 แพ้ 3 อยู่

ในสถานการณ์ที่ดีที่จะคว้าตำาแหน่งทีมวาง

อันดับหนึ่งของสายเนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ 

หรือเอ็นเอฟซี ในการเล่นรอบเพลย์ออฟ

แอรอน ร็อดเจอร์ส ทุบสถิติของฟราน

ไชส์ที่ตำานานอย่างเบร็ตต์ ฟาร์ฟ ทำาไว้ ด้วย

การขว้างทัชดาวน์ให้อัลเลน ลาซาร์ด รับใน

ช่วงควอเตอร์แรก นับเป็นการขว้างทัชดาวน์

ลูกที่ 443 ในอาชีพของเขา

หลังทัชดาวน์ดังกล่าวมีข้อความแสดง

ความยินดีจากฟาร์ฟขึ้นสกอร์บอร์ดจอยักษ์ใน

แลมโบฟิลด์ โดยระบุว่า “เฮ้ หมายเลข 12 ขอ

แสดงความยินดีกับการทำาสถิติขว้างทัชดาวน์

มาก แต่ผมอยากจะขออะไรสักอย่าง พาพวก

เราไปคว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ลอีกสักสมัย”

ร็อดเจอร์ส ซึ่งเกมนี้ขว้างไป 34 ครั้ง 

เพื่อนรับได้ 24 ครั้ง ได้ระยะ 202 หลาและ 

3 ทัชดาวน์ กล่าวว่า การคว้าแชมป์ซูเปอร์          

โบว์ลยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขา

“นั่นคือเป้าหมาย”  ร็อดเจอร์สกล่าว                 

พร้อมยกย่องความยอดเยี่ยมของ ดักลาส

และทีมรับของกรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส “แน่นอน

ที่สุดว่านี่เป็นชัยชนะที่สำาคัญ ทีมยังต้องต่อสู้

เพื่อสถานการณ์ในเพลย์ออฟ มันอาจจะไม่

สวยงาม แต่มันก็คือชัยชนะ”

กรีนเบย์ออกนำา 24-12 หลังได้ฟิลด์

โกล์ในช่วงต้นควอเตอร์ที่สาม ทว่าการบุก

สามชุดต่อมาของแพ็กเกอร์สเปลี่ยนดาวน์

ที่หนึ่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เปิดโอกาส

ให้คลีฟแลนด์ไล่กลับมาจนตามหลังเพียง 2 

คะแนนเท่านั้น

การบุกชุดสุดท้ายของคลีฟแลนด์ อยู่

บริเวณกลางสนามก่อนท่ีเบเกอร์ เมย์ฟิลด์ ควอ                                                                             

เตอร์แบ็กของบราวน์สขว้างเสียอินเตอร์เซปต์

ลูกที่สี่ของเกม และเอเจ ดิลลอน ตัววิ่งของ 

กรีนเบย์วิ่งทำาดาวน์ที่หนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อ

รันเวลาจนหมดการแข่งขัน อีกสามอินเตอร์

เซปต์ของเมย์ฟิลด์นั้นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรก

ส่วนร็อดเจอร์สนั้น ยังขว้างอีกสองทัช

ดาวน์ให้กับดาวอนเค อดัมส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

สถิติของฟรานไชส์ โดยเป็นการขว้างและรับ

ทัชดาวน์ลูกที่ 66 ของร็อดเจอร์สกับอดัมส์ 

แซงหน้าสถิติ 65 ลูกระหว่างร็อดเจอร์สกับ

จอร์ดี เนลสัน

“ผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้เล่นร่วมกับ

พวกเขาเหล่านี้ ได้เล่นภายใต้การโค้ชของทีม

งานที่โค้ชผมมายาวนานหลายปี” ร็อดเจอร์ส 

กล่าว

ร็อดเจอร์สยังได้บอกด้วยว่า สถิติที่เขา

เพิ่งทำาลายนั้นเป็นสถิติที่ยืนยาวมานานของ 

กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส พร้อมทั้งกล่าวเสริมด้วย

ว่า “มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจมากๆ”.

ร็อดเจอร์สทุบสถิติพาแพ็กเกอร์สลิ่ว

น่าจะทราบผลกันแล้วว่า การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ                        

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ‘เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020’ นัดที่ 

2 นั้น ทีมชาติไทยที่ตุนไว้ 2  ลูก จะเอาตัวรอดจากการ บู๊ล้าง

ผลาญไล่เตะทั้งบอลทั้งคนของนักเตะเวียดนาม ได้หรือไม่ แต่                                                  

ดูแล้วผลการแข่งขันน่าจะ ออกมาแบบที่คนไทยเฮทั้งประเทศ 

“แพ้ใครแพ้ได้ ห้ามแพ้เวียดนาม” เข้าไปชิงชนะเลิศกับ นักเตะ

อินโดนีเซีย ที่รอบรองฯ นัด 2 เผด็จศึก “เจ้าภาพ” สิงคโปร์ ใน

ช่วงต่อเวลาพิเศษ เพราะเจ้าบ้านโดนไป 3 ใบแดงแบบเหลือ

เชื่อ..••..การแข่งขันฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ ครั้งนี้ น่าจะ

เป็นการเรียก ศรัทธาของฟุตบอลไทยกลับมาได้เยอะเลย ทั้ง

นักเตะตัวหลัก และ ดาวรุ่งที่แจ้งเกิดจากทัวร์นาเมนต์ นี้หลาย

คน ที่สำาคัญน่าจะเป็นบทเรียนของ การเรียกนักเตะเก็บตัว เพื่อ

เตรียมลุยศึกใหญ่ที่รออยู่มากมาย ไม่ใช่เรียกรวมตัว 5-6 วัน แล้ว

ยกทีมไปแข่งแบบรายการนี้ เรื่องโปรแกรมการเก็บตัว การให้

เวลานักเตะได้รวมตัวกัน เพื่อไม่กดดันโค้ชเกินไป ที่สำาคัญ แฟน

บอลจะได้สบายใจ คงต้องฝากเรื่องนี้ถึง สมาคมกีฬาฟุตบอล 

และ บ.ไทยลีก ด้วย..••..’เอสซีจี’ เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว 

“PASSION NEVER STOPS” มุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่เคยหยุด” พบ

นักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมมือ 1 โลก และแชมป์โลก ‘บาส’ เดชา

พล พัววรานุเคราะห์ - ‘ปอป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ 4 โปร

สาว จาก LPGA Tour ประกอบด้วย ‘โปรเม’ เอรียา จุฑานุกาล, 

‘โปรโม’ โมรียา จุฑานุกาล, ‘โปรเมียว’ ปาจารีย์ อนันต์นฤการ 

และ ‘โปรจีน’ อาฒยา ฐิติกุล พร้อมทีมผู้บริหารเอสซีจี นำาโดย 

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ร่วมแสดง

ความยินดีและให้กำาลังใจทัพนักกีฬาไทยก่อนเดินหน้าคว้าแชมป์

ในรายการระดับโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป 

ใน วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00-11.30 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี ชั้น 10 สำานักงานใหญ่ บางซื่อ 

(กรุณามาลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 

09.00 น.) ข้องใจสอบถามได้ โทรศัพท์ 06-5661-4994..••..การ

แข่งขัน สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการสุดท้ายของ

ปี 2564 “อีมิแน้นท์แอร์-ทรู โคราชคัพ” 2021” ที่เทอร์มินอล 21 

จ.นครราชสีมา จบไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 รอบชิงชนะ

เลิศ “อิศ จันท์” อิศรา กะไชยวงษ์ อดีตแชมป์เอเชีย 2 สมัย และ

แชมป์ประเทศไทย 4 สมัย ชนะ “ท็อป จันท์” พงศกร จงใจรักษ์ 

นักสนุกเกอร์รุ่นน้องจากบ้านเดียวกัน ขาด 4-0 เฟรม ด้วยสกอร์ 

67-17, 84 (60)-8, 51-50 และ 62 (54)-15 คว้าแชมป์ไปครอง

เป็นสมัยที่ 5 ในปี 2548, 2549, 2556, 2559 และ 2564 รับเงิน

รางวัลอีก 300,000 บาท พร้อมทำาสถิติคว้าแชมป์มากที่สุดเท่ากับ

ที่ “รมย์ สุรินทร์” ประพฤติ ชัยธนสกุล ทำาเอาไว้ และ แซงหน้า 

“กิ๊ด นครสวรรค์” วิเชียร แสงทอง ที่ทำาไว้ 4 สมัย 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ช่วยเหลือเด็ก • ‘เดอะตุ๊ก’ น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิ                                                                                   

พัฒนาฟุตบอลไทย, น.ต.ส่งเสริม มาเพิ่ม เลขามูลนิธิ พร้อมด้วย

คณะกรรมการ รวมทั้งอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมมอบ                                                                          

อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำานวน 5 โรง 

เรียน เมื่อเร็วๆ นี้

ระยะยาวไปจนถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ.2566 และ

โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2567

พลเอกเดชาได้กล่าวเสริมว่า สำาหรับ

การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย สมาคมกีฬา

จักรยานฯ ได้พิจารณาจากผลงานที่นักกีฬาทำา

ไว้ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจำาปี 2564 ในสนามที่ผ่านๆ มา และการ

แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2021” ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อต้นเดือน

ธันวาคม รวมไปถึงการแข่งขันจักรยานประเภท

ถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทานฯ ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 

ที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14-16 มกราคม 2565 

และสนามที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18-20 

กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งการแข่งขันจักรยาน

‘เจอร์ราร์ด’ติดโควิด

ชวดคุมวิลลา2แมตช์

บุรีรัมย์ • ปิติ ภิรมย์ภักดี และเอิร์ล 

แบมเบอร์ สองคู่หูของสิงห์ มอเตอร์

สปอร์ต  ทีมไทยแลนด์ ส่งท้ายด้วยการ

จบอันดับสองในเรซที่ 5 ก่อนคว้าแชมป์

ประเทศไทยไปครองสำาเร็จหลังผงาดโพ

เดียมทั้ง 5 เรซของฤดูกาล ในการแข่งขัน

รถยนต์ทางเรียบระดับอาเซียน “ไทยแลนด์                                                      

ซูเปอร์ซีรีส์ 2021” ที่ช้าง อินเตอร์เนชั่น 

แนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคมที่ผ่านมา

ไทยแลนด์ ซูเปอร์ซีรีส์ นับเป็นการ

แข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่สุด

ของอาเซียน โดยระหว่างวันที่ 25-26 

ธ.ค.2564 เป็นการแข่งขันสามเรซสุดท้าย

ของฤดูกาลที่ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล               

เซอร์กิต สนามความยาว 4.554 กม.ที่

จังหวัดบุรีรัมย์ ไฮไลต์ของรายการอยู่ที่

ไทยแลนด์ ซูเปอร์คาร์ จีที 3 แข่งขันกัน 

60 นาที ด้วยรถในพิกัดเอฟไอเอ จีที 3 

จากโรงงานผู้ผลิตเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา 

เป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล ปรากฏว่า 

ปิติ ภิรมย์ภักดี นักขับทีมสิงห์ มอเตอร์ 

สปอร์ต ทีมไทยแลนด์ และเอิร์ล แบม

เบอร์ เพื่อนร่วมทีมชาวนิวซีแลนด์ ใน

รถปอร์เช่ 991 จีที 3 อาร์ หมายเลข 12 

ซึ่งออกสตาร์ทในอันดับสอง และจบการ

แข่งขันในอันดับสองด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 

3 นาที 25.557 วินาที แต่เมื่อรวมคะแนน

สะสมตลอดทั้งฤดูกาลสองคู่หูจากทีมสิงห์ 

มอเตอร์ สปอร์ต ทีมไทยแลนด์คว้าแชมป์

ประเทศในรุ่นไทยแลนด์ ซูเปอร์คาร์ จีที 3 

ไปครอง

ส่วนอันดับหนึ่งของเรซสุดท้ายเป็น

เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี จีที 3 หมายเลข 7 

จากทีมวายเค มอเตอร์สปอร์ตส์ บิลเลียน

แนร์ บอย บาย ซูโนโก ที่ขับโดยชาริยะ นุ

ยา และภาสฤทธิ์ พรหมสมบัติ เข้าเส้นชัยด้วย

เวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 02.461 วินาที และ

อันดับสาม วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์ โล 

แวน แดม จากทีมสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม

ไทยแลนด์ กับเฟอร์รารี 488 จีที 3 หมายเลข 

89 เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 

27.824 วินาที

สำาหรับผลงานของปิติและเอิร์ล แชมป์

ประเทศในรุ่นไทยแลนด์ ซูเปอร์คาร์ จีที 3                                                      

ประจำาฤดูกาลน้ี ประเดิมสนามแรกและสนาม

ที่สองของฤดูกาลในช่วงปลายเดือนตุลาคม

ที่ผ่านมาด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสอง

ทั้งสองเรซ ก่อนจะจบอันดับสองอีกครั้งใน

สนามสามของซีซั่นในช่วงเช้าของวันที่ 25 

ธ.ค.ที่ผ่านมา ตามด้วยการคว้าอันดับหนึ่ง

เป็นครั้งแรกในเรซสี่ของฤดูกาลในช่วง

บ่ายของวันเดียวกัน และปิดซีซั่นเมื่อวัน

ที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมาด้วยการจบอันดับสอง 

เรียกว่าติดโพเดียมตลอดทั้ง 5 สนามของ

ฤดูกาล.

‘ปิติ-แบมเบอร์’แชมป์ปท.GT3 

ซิ่ง‘ไทยแลนด์ ซูเปอร์ซีรีส์2021’

แชมป์ • ปิติ ภิรมย์ภักดี - เอิร์ล แบมเบอร์ ทีมเมทชาวนิวซีแลนด์ ในรถปอร์เช่ 991 จีที 3 

อาร์ หมายเลข 12 ทีมสิงห์ มอเตอร์ สปอร์ต ทีมไทยแลนด์ คว้าแชมป์ประเทศไทย ศึกรถยนต์

ทางเรียบระดับอาเซียน “ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2021” ที่ช้างฯ จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 26 ธ.ค.2564

ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 วัน

ที่ 29-30 มกราคม 2565 และสนามที่ 2 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่สนามเขาขยาย จังหวัดชัยนาท.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำา

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักปั่นทีม

ชาติไทยเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม และเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นคร

หางโจว ประเทศจีน รวมทั้งแผนระยะยาวถึงโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ‘เสธ.หมึก’ พล

เอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิด

เผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เดินหน้าเตรียมทีมนักกีฬาจักรยานทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 และการ

แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว ประเทศจีน วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2565 

ซึ่งฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานฯ นำาโดย “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้ฝึกสอนประเภท

ถนน, ร้อยตำารวจเอกอดิศักดิ์ วรรณศรี ผู้ฝึกสอนประเภทลู่, ร้อยตำารวจโทหญิงกฤติกา ศิลา

พัฒน์ ผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขา และนายอัถร ไชยมาโย ผู้ฝึกสอนประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ได้มี

การหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พร้อมคณะทำางาน เพื่อวางแผนในการพัฒนา

ขีดความสามารถของนักกีฬาจักรยาน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เยียวยาผลกระทบฉีดวัคซีน927ล้าน
รวม11,707รายสปสช.เผยยึดหลักการช่วยเหลือเบื้องต้น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. ตามที่

รัฐบาลได้มีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังรับฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 ตามแผนงานโครงการที่

รัฐจัดให้ฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชา 

ชนในการรับบริการ โดยมอบให้ สปสช. เป็น

หน่วยงานดำาเนินการ และได้ออกประกาศ 

สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ

ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

สพฐ.ออกหนังสือเวียนจัดซื้อจัดจ้างของรร. 

ศึกษาธิการ • สปสช.จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไปแล้ว 927 ล้าน

บาท รวม 11,707 ราย ย้ำาเยียวยาแพ้วัคซีนโควิดเป็นหลักการเบื้องต้น ไม่พิสูจน์ถูกผิดเกิด

จากวัคซีนหรือไม่ แต่ช่วยเพื่อบรรเทาผลกระทบ หรือหากต่อมาพิสูจน์ว่าไม่ได้มาจากวัคซีนก็

จะไม่เรียกเงินคืน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และให้มีผล

ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

ทพ.อรรถพรกล่าวว่า สปสช.ขอทำา 

ความเข้าใจกับประชาชนอีกครั้งว่า ระบบ

ดังกล่าวเป็นระบบการชดเชยความเสียหาย

เบื้องต้น คำาว่าเบื้องต้นหมายถึงไม่ต้องถึง

ขนาดพิสูจน์ถูกผิดจนจบกระบวนการว่าเกิด

จากวัคซีนหรือไม่ แต่เมื่อใดที่ไปฉีดวัคซีน

แล้วเกิดอาการข้างเคียงหรือแม้กระทั่งเสีย

ชีวิต แต่แพทย์จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตจาก

เรื่องอื่น แต่ถ้าสงสัยว่าจะเกี่ยวกับวัคซีน ก็

สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

เข้ามาได้เลย ไม่ต้องรอผลการชันสูตรอะไร

ไวไวคิดส์ฟุตบอลคลินิก • นายศิริชัย คำาลม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (กิจกรรมพิเศษ) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์

อาหารไทย จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปไวไว จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกอบรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมพิธีปิด

กิจกรรมไวไวคิดส์ ฟุตบอลคลินิก โครงการจัดฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้ถูกต้องและถูกวิธี ให้แก่เยาวชนชายและหญิงอายุ 7–14 ปี

ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีสิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก, 

นายชิษณุชา พิณพาทย์ นักฟุตบอลอาวุโสทีมชาติไทยและผู้จัดการโครงการ, นายสุทธิรัตน์ ชูสนิท อดีตนักฟุตบอลและโค้ชจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมด้วยผู้ทรงเกียรติในวงการฟุตบอล ร่วมในพิธี ณ สนามสราญรมย์ ไวไวสเตเดี้ยม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้.

ศึกษาธิการ • สพฐ.ออกหนังสือเวียนสร้าง

ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงเรียน 

หวั่นซ้ำารอยกรณีทุจริตสนามฟุตซอล ถ้าไม่                                                       

แน่ใจให้ถาม สพท. หรือวิศวกรก่อสร้าง

อาคารเรียน ส่วนคดีทุจริตสนามฟุตซอลมีครู

และผู้บริหาร 65 รายที่โดนลงโทษ แต่มีครู 

10 รายที่หลุดโทษทางวินัย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามไล่ออก

จากราชการครูและผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 

65 คน ใน 50 โรงเรียนพื้นที่ จ.นครราชสีมา 

เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความ

ผิดครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันทุจริต

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 

เมื่อปี 2555 มาแล้ว ซึ่งตามกฎหมายเมื่อ 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมา สพฐ.ในฐานะหน่วย

งานต้นสังกัด จะต้องดำาเนินการลงโทษทาง

วินัยทันที ซึ่งในประเด็นการลงโทษทางวินัย

กับครูและผู้บริหารจำานวน 65 คนนั้น ก่อน

ที่ สพฐ.จะออกคำาสั่งได้ทำาหนังสือขอความ

เห็นไปที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า 

จะมีครูกลุ่มไหนลงโทษทางวินัยได้หรือไม่ได้

บ้าง ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

ส่งหนังสือตอบกลับมาว่า หากครูคนใดที่ออก

จากราชการไปแล้วเกินกว่า 3 ปี สพฐ.จะไม่

สามารถออกคำาสั่งลงโทษทางวินัยได้ โดย

ในจำานวนดังกล่าวมีครูที่ ไม่ โดนลงโทษทาง

วินัยตามโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลมีอยู่

ประมาณหลักสิบคนเท่านั้น ซึ่งตนจำาข้อมูล

ตัวเลขทั้งหมดไม่ได้ ส่วนครูคนใดที่ต้องการ

จะยื่นอุทธรณ์ สพฐ.ก็พร้อมที่จะอำานวยความ

สะดวกเรื่องเอกสารและหลักฐานประกอบ

การพิจารณาอย่างเต็มที่ เพราะเป็นสิทธิที่ครู

จะต้องได้รับ

“สำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประ 

มูลแบบ e-Auction เราได้รับเสียงสะท้อน

จากครูในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่มีครูบรรจุใหม่และต้องรับหน้าที่

เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจัด

ซื้อจัดจ้างของโรงเรียน โดยหากเป็นเรื่องสุ่ม

เสี่ยงสามารถร้องขอมาที่สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาให้ช่วยดำาเนินการให้ได้ เพราะเขต

พื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความเชี่ยวชาญ

โดยตรง รวมถึงเรื่องวิศวกรการก่อสร้าง

อาคารเรียน หากบุคลากรของโรงเรียนไม่มี

ความรู้ก็สามารถทำาหนังสือขอคำาแนะนำาจาก

กลุ่มงานวิศรกรโยธาขององค์การบริหารส่วน

ตำาบล (อบต.) หรือระดับจังหวัดเข้ามาช่วย

ดำาเนินการให้ได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ในลักษณะนี้อีก 

อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะออกหนังสือเวียนเพื่อ

สร้างความเข้าใจในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้แก่โรงเรียนรับทราบอีกครั้งต่อไป” เลขาฯ 

กพฐ.กล่าว.

ทั้งสิ้น สปสช.จะมีคณะอนุกรรมการทั้ง 13 

เขตทั่วประเทศดำาเนินการพิจารณาเรื่องเงิน

เยียวยาให้และจ่ายเงินภายใน 5 วันหลังมีมติ 

และแม้ว่าต่อมาจะพิสูจน์ ได้ว่าการเสียชีวิต

หรือเจ็บป่วยไม่ได้มาจากวัคซีน ก็จะไม่มีการ

เรียกเงินคืนแต่อย่างใด

“ภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้

พิจารณาหรือพิสูจน์ว่าผลข้างเคียงเกิดจาก

วัคซีนโควิด-19 หรือไม่ แต่ภารกิจคือการช่วย

เหลือเบื้องต้นและพิจารณาให้รวดเร็วที่สุด ดัง

นั้น ในการพิจารณาก็จะดูจากเอกสารทางการ

แพทย์ ประวัติสุขภาพ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา 

คณะอนุกรรมการก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ดังนั้น จึงไม่สามารถนำาผลสรุปการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือแต่ละประเภท โดยเฉพาะในกลุ่ม

ที่เสียชีวิตไปอ้างอิงหรือสรุปได้ว่ามีสาเหตุ

จากวัคซีนโควิด เพราะคณะอนุกรรมการ

พิจารณาตามหลักการเยียวยาเบื้องต้นคือไม่

พิสูจน์ถูกผิด หรือ no-fault compensation ซึ่ง

เป็นหลักการช่วยเหลือเดียวกันกับมาตรา 41 

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เยียวยา

ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

นั่นเอง” ทพ.อรรถพรกล่าว  

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในวันนี้ (26 ธ.ค.

64) มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเกิด

ภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำาร้องขอรับการช่วย

เหลือจำานวน 11,707 ราย โดยในจำานวนนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการช่วยเหลือ 

8,470 ราย หรือร้อยละ 72.39 ไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ 1,752 ราย หรือร้อยละ 14.97 

(ในจำานวนนี้มีผู้ที่อุทธรณ์ 615 ราย หรือร้อย

ละ 6.02) และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 

1,485 ราย หรือร้อยละ 12.68 โดย สปสช.

ได้จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำานวน 

927,084,900 บาท

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

อาการไม่รุนแรง เข้าหลักเกณฑ์ระดับ 1 

อาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสน

บาท จำานวน 6,298 ราย ขณะที่ในระดับ 2 

เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือ

พิการจนมีผลต่อการดำารงชีวิต จ่ายไม่เกิน 

2.4 แสนบาท มีจำานวน 210 ราย และระดับ 

3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่

เกิน 4 แสนบาท จำานวน 1,962 ราย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

โควิด-19 สามารถยื่นคำาร้องขอรับเงินช่วย

เหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือที่หน่วยบริการ

ที่ไปรับการฉีด ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือที่ สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต มีระยะ

เวลายื่นคำาร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิด

ความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งหลัง

จากได้รับคำาร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการ

ในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่า

จะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำานวน

เท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับ

ความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด

ขึ้น เมื่อมีผู้มายื่นคำาร้องแล้ว คณะอนุกรรม

การฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้ว

เสร็จโดยเร็ว โดยประชุมพิจารณาทุกสัปดาห์ 

และจ่ายเงินภายใน 5 วันหลังมีมติ และใน

กรณีที่ผู้ยื่นคำาร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย 

ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช.ได้ภาย 

ใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

ดาวน์ โหลดแบบคำาร้องขอรับเงินช่วย

เหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจาก

การรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ https://www.

nhso.go.th/downloads/175.

ถานีหัวลำาโพงเป็นสถานที่สำาคัญที่มีคุณค่าทางด้าน

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และเป็นศูนย์กลางระบบ

รางมากว่าร้อยปี ขบวนรถไฟจากเหนือจรดใต้ทั้งระยะ

ใกล้และระยะยาวเข้า-ออกสถานีรถไฟแห่งนี้ อีกทั้งมีจุดสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์มากมาย จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองที่

ได้รับความนิยม

เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนจะย้ายการ

เดินรถไปสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบราง

แห่งใหม่ของประเทศไทย และวางแนวทางพัฒนาพื้นที่หัวลำาโพง

แปลงโฉมใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนเนื้อที่ 121 ไร่ ในอนาคต หลายคน

ชวนกันไปเที่ยวหัวลำาโพง ถ่ายภาพคู่ตำานานสถานีรถไฟไทยคึกคัก 

ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดงานใหญ่ 

“Hua Lamphong in Your Eyes” ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.

2564 ถึง 16 ม.ค.2565 ชวนประชาชนมาเรียนรู้ 10 จุดสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) มาเที่ยว

งานนี้จะมีความสุขกับการถ่ายภาพ เดินชมสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแต่ละจุดสำาคัญของหัวลำาโพง 

ได้แก่ 1.อนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง เป็นจุดที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และสมเด็จพระ                     

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงประกอบพระราชพิธีตรึงหมุดรางทอง ราง

เงิน ติดกับไม้หมอนมะริดคาดเงิน และเปิดการเดินรถไฟหลวง

ในราชอาณาจักรสายแรก เส้นทางสถานีกรุงเทพ-อยุธยา

2.สะพานลำาเลียงจดหมาย เชื่อมต่ออาคารไปรษณีย์ตั้งอยู่

ปลายชานชาลาที่ 4 ของสถานีกรุงเทพ 3.ลานน้ำาพุหัวช้าง ซึ่ง

เคยเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศ 4.ป้ายด้านหน้าสถานีกรุงเทพ 

(หัวลำาโพง) ตรงด้านหน้าของสถานีจะมีตัวอักษรปูนปั้นว่า สถานี

กรุงเทพ ติดอยู่ที่ด้านบนโถงระเบียงทางเข้าด้านหน้าอาคาร

สถานีจุดเริ่มต้นการเดินทาง

5.สถาปัตยกรรมภายนอกสถานีกรุงเทพ ตัวอาคาร

เป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรอเนสซองส์                   

6.ระเบียงด้านหน้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) สวยงามด้วย

กระจกสีที่ช่องระบายอากาศ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และ

นาฬิกาบอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่เท่าๆ กับตัวอาคารสถานีที่เน้น

ลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ

7.โถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) บรรยากาศร่วม

สมัยแบบสไตล์ตะวันตก งดงามด้วยการตกแต่งภายในสะท้อน

ให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะแบบคลาสสิก ด้วยการใช้เสาคู่

ลอยตัวระเบียงไอโอนิก การตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น และ

ศิลปะแบบอาร์ตนูโว 8.โรงแรมราชธานี อดีตโรงแรมหรูที่เคยอยู่

ส

คู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) 9.เก้าอี้วงรี สัญลักษณ์ประจำาสถานี

รถไฟ เก้าอี้รูปทรงคล้ายหมวกปีกถูกทับจนแบนยาว ส่วนปีก

หมวกเป็นที่นั่ง ตัวหมวกเป็นพนักพิง

และ 10.รถจักรไอน้ำาแปซิฟิก รุ่นเลขที่ 824, 850 เป็น

รถจักรไอน้ำาที่ถูกใช้การหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รถจักรไอน้ำาทั้ง 

2 คันนี้นำามาใช้งานในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2492 โดยใช้ฟืนเป็น

เชื้อเพลิง ต่อมาได้ดัดแปลงให้ใช้น้ำามันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนใน

ปี พ.ศ.2514 ปัจจุบันการรถไฟฯ ใช้ทำาเป็นขบวนรถนำาเที่ยวใน

โอกาสพิเศษที่สำาคัญๆ ปีละ 6 ครั้ง

แต่ละจุดสตอรี่เพียบ เป็นจิ๊กซอว์ให้สถานีแห่งนี้คุณค่า

โดดเด่น มาเที่ยว ถ่ายรูปสวยๆ โพสต์ลงโซเชียลแล้ว อย่า

ลืมประทับตราตามจุดเช็กอินแต่ละแห่ง เมื่อครบ 10 จุด รับ

แสตมป์ชุดพิเศษเป็นที่ระลึกจากการรถไฟฯ กับพนักงานการรถ

ไฟฯ ถ้ายังไม่เหนื่อยชวนกันไปชมขบวนรถพิเศษ Prestige ที่จัด

ขบวนมาให้เยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิด

ช่วงบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีวงดนตรีมาแสดง

ภายในโถงกลางสถานีหัวลำาโพง ทั้งวงประสานเสียง วงฮาร์ป

และเครื่องสาย สลับสับเปลี่ยนเพื่อสร้างความสุขให้กับคน

ทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมงาน ฟังดนตรีเพลินๆ พร้อมชื่นชม

สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ครบรสแน่นอน 

นอกจากนี้การรถไฟฯ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการประกวดถ่าย

ภาพภายใต้ โครงการ “Hua Lamphong In Your Eyes” ใน

หัวข้อ “Hua Lamphong (หัวลำาโพง) Through the Lens” ชิง

รางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้

ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้

มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อสถานี

กรุงเทพ (หัวลำาโพง) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน

ภาพถ่าย ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ –26 ธ.ค.นี้ 

(ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.) และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 

27 ธ.ค.ผ่านทาง www.rpst.or.th และจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับ            

การคัดเลือกระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2564–16 ม.ค.2565 ณ สถานี

กรุงเทพ (หัวลำาโพง).

10 จุดเช็กอินประวัติศาสตร์‘หัวลำาโพง’ต้องไปสักครั้ง

สถาปัตยกรรม

รูปโดมสไตล์

อิตาเลียนผสม

ศิลปะเรอเนส

ซองส์ 

ศิลปะร่วมสมัยยุคดิจิทัล “Quantum Kawaii” 

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ Joyman Gallery จัดนิทรรศการ 

ศิลปะร่วมสมัยยุคดิจิทัล “Quantum Kawaii” จากแนวคิดที่ต้องการนำาเสนอความงดงาม

ของศตวรรษที่ 21 ผ่านผลงานที่เข้าถึงได้ง่ายของศิลปินที่

อยู่ในไทยทั้ง 5 คน นิทรรศการนี้ผู้เข้าชมจะได้พบกับผล

งานไฟล์วิดีโอโมชั่นที่แสดงบนจอทีวีของ Tyler James 

Bangkok ศิลปินอเมริกันที่มีผลงานในหลายประเทศโซน 

เอเชีย หรือเพลิดเพลินไปกับภาพวาดเสมือนจริงของวีรพงษ์ 

ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) นักออกแบบมือรางวัล ชม

ผ่านแว่น VR 3 มิติ รวมถึงจัดแสดงงานแอนิเมชั่น Sci-

Fi ในรูปแบบโฮโลแกรม ฉายภาพ 3 มิติ จากธารธารา 

สุดาดวง ศิลปินหนุ่มนำาผลงานแอนิเมชั่นสื่อความน่ารัก

ของสัตว์บนโลก แล้วยังมีประติมากรรมสไตล์ป๊อป อาร์ต

จากปรัช สินธุนาวา ผู้ถ่ายทอดความรักในการ์ตูนญี่ปุ่น

และวิดีโอเกมในผลงาน และประติมากรรมเชิงมุมโดย MaMaMiya ท่ีทำาให้นึกถึงโอริกามิ                                                                      

นิทรรศการจัดบริเวณล็อบบี้ ชั้น 11 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ถนน

เจริญนคร ชมฟรีถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 

5 ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่พัฒนาชุมชนหนองคาย

นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าว

ว่า สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่น

ใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 7) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Soft 

Power ส่งเสริมความนิยมไทย ผ่านภูมิปัญญา สินค้าและบริการ โดยถ่ายทอดองค์ความ

รู้ แบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์สู่ศิลปินรุ่น

ใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ จ.หนองคาย ปีนี้คณะกรรมการพิจารณา 5 

ชุมชนให้ได้รับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการออกแบบภาพลักษณ์ของชุมชนให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น พิจารณาชุมชนจากความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สถาน

ที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจาก

วัตถุดิบในท้องถิ่น งานสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์พื้นถิ่น ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านไชยา อ.สะ

ใคร 2.ชุมชนบ้านสีกายเหนือ อ.เมือง

หนองคาย 3.ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก 

4.ชุมชนบ้านวังน้ำามอก อ.ศรีเชียงใหม่ และ 

5.ชุมชนบ้านดงป่าเปลือย อ.สังคม  

สำาหรับการพัฒนาศักยภาพนัก

ออกแบบรุ่นใหม่พิจารณาคัดเลือกทีมเข้าผู้

เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้แก่ 1.ทีม “Fight 

Hundred” นายธราเทพ อนันสลุง และ 

น.ส.ชมัยพร ธัญญเจริญ จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2.ทีม “No Sleep No Work” นายธีร์

ทัศน์ เจียรธีระกูล และนายสมศักดิ์ บุตรสอน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3.ทีม “ขบวนการแมว

เหมียว” น.ส.กัญญาวีร์ วิลามาศ และ น.ส.อภิรดี อรัณยะนาค ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 4.ทีม 

“อรุ่มเจ๊าะ” น.ส.ปริฉัตร ศรีเจริญ และ น.ส.พัณณิตา ประสงค์แสนสุข มรภ.บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา และ 5.ทีม “ทาคูมิ” น.ส.กนกพร น่วมเจิม และ น.ส.วรัญญา เนตรบุญ 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้ง 5 ทีมจะได้เข้ารับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 5 

ครั้ง จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนของ จ.หนองคาย ทีมนักออกแบบจะได้รับมอบหมาย 

1 ชุมชนต่อ 1 ทีม ร่วมสร้างแผนงานและผลงานออกแบบเรขศิลป์จากเสน่ห์จากอัต

ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน.

ลานน้ำาพุหัวช้างเคยเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศ

เก้าอี้วงรี สัญลักษณ์ประจำาสถานีรถไฟ นาฬิกาบอกเวลาอายุเก่าแก่เท่ากับตัวอาคารสถานี
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

รื่องพลั้งปากยังไม่จบ..

แม้คุณถนอม อ่อนเกตุพล จะได้ขอโทษ-ขอโพยผ่าน

รายการ “ฟังชัดๆ ถนอมจัดให้” ทางช่อง 11 หรือ NBT..

“พี่น้องคนลาวเตือน ท้วงติงผมมาเยอะ ว่าให้ข้อมูลคลาด

เคลื่อน กรณีเรื่องของรถไฟฟ้าจีน-ลาว ทั้งท้วงติง ทั้งต่อว่า ยินดี

รับฟัง ขออภัย” ไปแล้วก็ตาม

แต่..แปลกใจที่ยังมีสื่อบางสำานัก นักวิชาการบางคนยัง

ตอกย้ำาประเด็นนี้ ประหนึ่งเหมือนจะเหยียบซ้ำาที่เห็นคนล้ม!

ส่วนจะด้วยเหตุผล หมั่นไส้เป็นการส่วนตัวหรืออื่นใด ผม

ก็ไม่อยากไปคาดเดา แต่เพลาได้-จบได้ ก็พอเถอะนะ..สื่อน่ะมี

พลั้งปาก-บกพร่องกันทุกคนแหละ!

และนี่..ก็แปลกใจ ผมหมายถึงภาพในไอจีของดารา-คนดัง

ที่อวดโชว์ก้น โชว์นม โชว์ โคกแหวกขา แล้วสื่อหลักเข้าไปส่อง 

นำามาเสนอเป็นข่าวกันอยู่ทุกวี่ทุกวัน

เมื่อเทียบกับ “ภาพ” ของ “โม อมินา พินิจ” ที่เปลือย

บน-ปิดล่าง เปลือยล่าง-ปิดบน หรือเปลือยหมด ด้วยลงทุน-ทุ่ม

ตัว จ้างทีมงาน-ตากล้องมืออาชีพถ่าย หวังให้ออกมาเป็นผลงาน 

“ศิลปะ” นั้น..

รูปไหน-ภาพไหน ที่ลามกอนาจาร-ทุเรศ-จกเปรตตามาก 

กว่ากัน?

ล่าสุด เห็นภาพในผู้จัดการออนไลน์พร้อมบรรยาย.. “ไอจี

วูบวาบ เมื่อบอล วิทวัส ควงภรรยาแนนนี่ อรรณิภา อวดซีนหวิว

ลงอ่าง” เผื่อใครยังไม่ผ่านตาก็ลองหาดู

หรือถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ-ชำานาญกาม ก็คงจะจินตนาการได้ 

ส่วนผมให้รู้สึก “วูบวาบ” อย่างที่คนบรรยายว่าแหละ และให้นึก

ย้อนอดีตตัวเองครั้งเป็นหนุ่มวัยว่าว..

ที่ถูกสั่งตระเวนทำาข่าว “นางงามตู้กระจก” ไปพร้อมกับ

ต้อง “ลงอ่าง” เพื่อจะได้นำาสรรพคุณ ฝีมือ ลีลาพาสยิวของแต่ละ

อนงค์นางมาสาธยาย ปลุกใจผู้อ่าน ก่อนจะตามไปพิสูจน์กัน!

ครับ..โม อมินา ถ้าเผื่อเธอไม่บอกอายุ 35 ปีแล้ว ดูหน้า

ดูตาผมคิดเอาว่าน่าจะ 27-28 ปีไม่เกิน และทุกภาพที่เธอปล่อย

ออกมา ผมพินิจพิศมอง ก็ไม่เห็นจะทุเรศ จกเปรตตา ลามกตรง

ไหน

กลับจะชื่นชมเสียด้วยซ้ำา ที่นานแล้วไม่ค่อยจะมีดารา

สวย-คนดังสาวถ่ายนู้ด-ถ่ายเปลือยเรือนร่างเซ็กซี่ให้ได้ยล-ได้ดู

แบบศิลปะจริงๆ!

เวลานี้ที่เห็นๆ ก็มีแต่ใส่ชุดว่ายน้ำา วันพีซ-ทูพีซ โชว์ก้น 

โชว์นม หรือไม่ก็ลงอ่างเย้ายวนยั่ว ถ่ายลงไอจีสร้างกระแส หา

ยอดไลก์เพื่อสร้างรายได้ 

แต่โม อมินา ไม่ เธอว่า.. “ถ้าโมต้องการกระแส โมถ่ายทุก

เดือนเลย อยู่บ้านใส่ชุดว่ายน้ำาก็ได้ แล้ว ก็ทำาเป็นอุ๊ย…โน่นนี่นั่น

หลุด อยู่ในห้องน้ำาบ้านตัวเองแก้ผ้าก็ได้ 

แต่คืออันนี้มันเป็นโปรเจ็กต์ของโม โมทำาแฮปปี้เบิร์ธเดย์

ตัวเอง ดีกว่าโมไปเสียเงิน เสียของไร้สาระวุ่นวาย แล้วไม่ได้

อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน อันนี้คือความทรงจำาของโมทั้งหมด 19 ปีที่

ผ่านมา

โมก็ไม่ได้แคร์กับคนที่คิดว่าโมสร้างกระแสหิวแสง คนที่

หิวแสงคือคนที่คอมเมนต์ในไอจีโม เพื่อให้ตัวเองเป็นกระแส อัน

นั้นอะหิว”

อืมม..ผมก็ชักหิวแล้ว ขอกินข้าว (ต้ม) เที่ยงก่อนนะ!.

อนาจารกับศิลปะ?

เ

ระแสตอบ

รับอย่าง

ล้นหลามกับ

ภาพยนตร์พี่นาค 1 

และพี่นาค 2 โดย

ทั้งสองภาคที่ผ่านมา      

กวาดรายได้ภายใน

ประเทศไปกว่าร้อย

ล้านบาท และ

แน่นอนความฮา

ที่มาพร้อมกับ

ความอาฆาตที่ถูก

สานต่อจากภาคที่

แล้วจะกลับมาทำาให้พี่นาค 3 อลังการงานสร้างกว่าเดิม ฮากว่าเดิม 

น่ากลัวกว่าเดิม อาฆาตกว่าเดิม ดุกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นในภาคนี้ หรือจะเป็นสถาน       

ที่ถ่ายทำาต่างๆ ที่เรียกได้ว่ารวมแหล่งอันซีนเมืองไทยมาให้ได้ชม

กันในหนังเรื่องนี้ โดยพี่นาค 3 นี้จะเล่าถึงต้นกำาเนิดตำานานและ

ความอาฆาตที่เกิดขึ้นกับเหล่าแก๊งวัดธรรมนาคานิมิต ที่ต้องตามล่า

หาความจริงและช่วยชีวิตแก๊งเพื่อนให้ทัน โดย ไมค์-ภณธฤต โชติ

กฤษฎาโสภณ ผู้กำากับภาพยนตร์ ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของภาคนี้

ว่า

“พี่นาค 3 ผมจะเฉลยจุดกำาเนิดของความอาฆาตในตำานานที่

ทำาให้พี่นาคในภาคนี้ดุสุด อลังการงานสร้างสุด ผมเชื่อว่าทุกอย่าง

มันมีที่มาที่ไป เพราะการที่ใครสักคนจะอาฆาตรุนแรงได้ขนาดนี้นั่น

แปลว่าเขาต้องเจออะไรมาที่สาหัส

จริงๆ มันถึงต้องกลับมาแก้แค้น

ให้สาสม จะว่าไปแล้วในหนังพี่

นาคทั้งสองภาคจะเห็น

เลยว่าตอนจบผมจะทิ้ง

ปมไว้ท้ายเรื่อง เพื่อให้

คนคิดต่อว่าจะมีอะไรเกิด                             

ขึ้นอีก ซึ่งก็ได้ผลนะ เพราะ

กระแสตอบรับจากทั้งสอง

ภาคมาคือดีมากๆ มัน

ทำาให้ตัวละครของพี่นาค

ลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยแรง

อาฆาตที่ไม่มีวันจบสิ้น

คืออย่างภาคสอง

ก็จะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น 

ทำาไมทุกคนต้องมาวัดในภาค 1 

ส่วนภาคนี้มันเป็นการเล่า

ต่อไปอีกว่า จริงๆ แล้วลึกไปกว่า

นั้นคนพวกนี้เคยทำาอะไรกันไว้

เมื่อในอดีต เพราะฉะนั้นจริงๆ 

ทั้ง 1, 2 และ 3 มีความสัมพันธ์

ถึงกันหมดนะครับ แต่ว่าภาคนี้

อ๊อดและเหล่าเพื่อนๆ จะเป็น

ตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้เกิดเรื่องทุก

อย่างขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้

มีแต่แรงอาฆาต สำาหรับมุกตลก

ฮาขำากลิ้งเรายังเพิ่มเลเวลความสนุกให้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ

ส่วนในเรื่องของโลเกชั่น เป็นอะไรที่ผมชอบมาก และผมเชื่อ

ว่าคนดูที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จะชอบมากๆ เช่นกัน เพราะหลายที่เป็นที่

อันซีนไทยแลนด์ ก่อนเริ่มเปิดกองถ่ายทำาผมไปดูโลเกชั่นทุกๆ ที่ด้วย

ตัวเอง เป็นเพราะผมอยากเห็นกับตาว่าในสิ่งที่ผมคิดไว้กับสถานที่

จริงภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไร ผมค่อนข้างให้ความสำาคัญมากกับ

ทุกโลเกชั่นที่ไปถ่ายทำา จึงทำาให้ต้องไปถ่ายทำาในสถานที่จริงให้ได้ครบ

ทุกที่ตามที่ใจคิดไว้ นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ และหลายที่เป็น

ไปค่อนข้างจะยากลำาบากในการถ่ายทำา ยกตัวอย่างเช่น ถ้ำานาคา คือ

แบบปกติคนที่เขาเดินไปเพื่อจะไปแสวงบุญหรือขึ้นไปไหว้เนี่ยไปตัว

เปล่าก็ยากลำาบากแล้ว แต่ผมนี่ขนทีมงาน ขนกล้อง ขนไฟ ขนทุก

อย่างขึ้นไปมันยิ่งยากลำาบาก ต้องวางแผนดีๆ 

แต่ด้วยความที่ภาคนี้

เราอยากจะนำาเสนอพญานาค

ในอีกมุมหนึ่ง และที่สำาคัญคือ

ผมมีความเชื่อและศรัทธาใน

องค์พญานาค มากๆ ผมก็เลย

มีความรู้สึกว่าทำายังไงก็ได้ ผม

อยากให้ โลเกชั่นถ้ำานาคาอยู่ใน

หนังของผม ให้เป็นหนังไทย

เรื่องแรกที่ขนทีมงาน, นักแสดง

ขึ้นไปถ่ายทำาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เราก็เลยดั้นด้นขึ้นไปถ่ายถึงถ้ำา

นาคาให้ได้เมื่อตอนต้นปี ผมว่าน่าจะเป็นหนังไทยเรื่องแรกๆ ที่ได้

ถ่ายทำาที่นี่ ทุกอย่างของถ้ำานาคาคือสิ่งมหัศจรรย์มากๆ ผมทึ่งกับสิ่งที่

ได้เห็น ส่วนอีกโลเกชั่นหนึ่งคือหาดทรายสูงที่อุบลฯ คืออีกหนึ่งแลนด์

มาร์คสำาคัญ ด้วยความที่เป็นลานแก่งหินที่อันซีนที่เกิดจากธรรมชาติ

เขาสร้างออกมาได้สวยงาม เป็นผาหินที่ลาด แล้วมันมีร่องน้ำาติดกับ

ฝั่งลาวเลยและน้ำาใสเย็นมาก ด้วยความที่มันเป็นเหมือนลานหินทับ

ซ้อนกันเป็นแนวยาวกว้างสุดลูกหูลูกตา ทำาให้เดินทางเข้าไปถ่ายทำา

ค่อนข้างยาก

เพราะด้วยความที่เป็นลานหินเราเลยต้องออกแรงในการเดิน

การปีนมากกว่าปกติ และต้องระวังมากๆ เพราะถ้าก้าวผิดคืออาจ

ตกผาหินลงไปด้านล่างทันที แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคุ้มมากๆ และยังมี

อีกหลายโลเกชั่นอันซีนในเรื่องที่ต้องไปชมเอง รับรองเลยว่า พี่นาค 

3 ทุกๆ คนจะเหมือนได้ตระเวนไปพร้อมๆ กับพวกเรา จะได้เจอทุก

อารมณ์ สนุก มันส์ ฮา อย่างแน่นอนครับ”.

ก

งจำาได้ไหมสำาหรับข่าวก่อนหน้าน้ีท่ี 

สเปนเซอร์ เอลเดน อดีตทารกบน

หน้าปกอัลบั้มหนึ่งของ Nirvana 

ออกมาฟ้องร้องวงร็อกชื่อดังของยุค 90 ว่า

แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากภาพเปลือย

สมัยเด็กของเขาในเชิงพาณิชย์ ส่งผลกระ

ทบต่อจิตใจในเชิงลบมานานหลายปี เคส

นี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับแฟนๆ ของ 

Nirvana แต่ทางวงก็ไม่ได้ออกมาแถลงตอบ

โต้ใดๆ จนกระทั่งล่าสุด ต่อหน้าศาล

ในการยื่นฟ้องคดีใหม่ต่อศาลแขวง

ที่เซ็นทรัล แคลิฟอร์เนีย ทางวง Nirvana 

ตอบโต้กลับเอลเดนและคดีฟ้องร้อง

พิลึกพิลั่นครั้งนี้

“เอลเดนใช้เวลาร่วม 3 ทศวรรษใน

การแสวงหาผลประโยชน์ แสวงหากำาไร

จากความเป็นบุคคลมีชื่อเสียงของตัวเอง 

ด้วยการตั้งตนเป็น Nirvana Baby” ตัวแทน

ของวงระบุในเอกสาร นอกจากนั้นยังย้ำา

ด้วยว่าต่อให้เป็นคดีจริงก็หมดอายุความไป

สิบกว่าปีแล้ว

“แต่ภาพหน้าปก Nevermind ถูก

ถ่ายในปี 1991 กลายเป็นภาพที่โด่งดังเป็น

ที่รู้จักไปทั่วโลกไม่นานในปี 1992 นาน

ก่อนที่จะถึงปี 2011 ตามที่เอลเดนกล่าว

อ้าง เอลเดนรู้ดีเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้นและรู้

ดีว่าเขาไม่ใช่คนอื่นใดที่เป็นทารกในภาพดัง

กล่าว เขารู็ดีถึงข้อเท็จจริงของข้ออ้างที่ว่า 

โดนละเมิด และเสียหาย เป็นเวลาหลาย

ทศวรรษ”

ทาง Nirvana ยังแย้งด้วยว่า นี่ไม่

ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ เลยกับเรื่องการใช้

ภาพอนาจารเด็กอย่างที่ถูกอีกฝ่ายพยายาม

กล่าวหา

“คำากล่าวอ้าง

ของเอลเดน

ที่ว่า รูป

ถ่ายที่ปรากฏ

เป็นปกอัลบั้ม 

Nevermind เป็น 

“ภาพอนาจาร

เด็ก” ไม่ได้เป็น

เรื่องที่ร้ายแรงถึง

ระดับที่โดนกล่าว

หา”

“การตรวจ

สอบภาพถ่ายดังกล่าว

โดยสังเขป หรือแม้แต่

พฤติกรรมของเอลเดน

เอง ทำาให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น”

เอลเดนยื่นฟ้องครั้งแรกหนึ่งเดือน

ก่อนหน้าที่อัลบั้มนี้จะครบรอบ 30 ปี ใน

สำานวน เอลเดนกล่าวหาว่า ในฐานะเด็ก

ทารกวัย 4 ขวบไม่มีทางที่จะอนุญาตใคร

ให้ใช้ภาพถ่ายของเขาบนปกอัลบั้มได้ ขณะ

ที่ผู้ปกครองตามกฎหมายของเขาก็ไม่ได้ยิน

ยอมให้มีการใช้ภาพนี้เช่นกัน

เอลเดนยังอ้างว่าเขาต้องทุกข์ทน

เป็นเวลายาวนานหลายปี และจะยังคงได้

รับความเสียหายไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผล

มาจากปกอัลบั้มนั้น เขาบอกว่า ทายาทรู้

เห็นและยังคงได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การมีส่วนได้ส่วน

เสียในการแสวง

ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์จากสเปน

เซอร์

มาร์กาเร็ต 

มาบีย์, โรเบิร์ต 

วาย. ลูอิส และ

เจมส์ มาร์ช 

จากสำานักงาน

ท่ีปรึกษา

ด้านกฎหมาย 

Marsh Law Firm ท่ีเป็นทีมทนาย

ของเอลเดนได้ออกแถลงต่อ SPIN ดังน้ี

เอลเดนต้องการเรียกค่าเสียหายเป็น

จำานวน 150,000 เหรียญสหรัฐจากแต่ละ

ฝ่ายที่มีชื่อระบุอยู่ในสำานวน

“ในปี 1991 Nirvana แสวงหา

ผลประโยชน์จากการที่สเปนเซอร์ยังไม่

ตรงกันข้ามเขากลับกลายเป็นคนดังเพราะ

ปกอัลบ้ัมน้ีด้วยซ้ำา โดยเขาถ่ายรูปเลียนแบบ

อัลบ้ัมชุดน้ีหลายคร้ังด้วยความภูมิใจ และยัง

สักคำาว่า Nevermind ไว้บนตัว สวมเส้ือยืด

ลายปกอัลบ้ัม แจกลายเซ็น แล้วนำาออกขาย

ทาง ebay แล้วยังอาศัยปกอัลบ้ัมน้ีในการ

เข้าถึงสาวๆ อีกด้วย นอกจากน้ันแล้วทาง 

Nirvana ยังไม่ได้เป็นคนเปิดเผยว่าทารกน้อย

บนหน้าปกเป็นใคร โดยมีหลักฐานด้วยว่า

พ่อของเอลเดนเป็นคนป่าวประกาศเองว่า

ลูกชายคือทารกบนปก และเคยเรียกลูกชาย

ว่า Nirvana Baby ด้วยความภาคภูมิใจ.

interthaipost69@gmail.com

ยั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

สามารถให้ความยินยอม

เพราะยังเป็นทารก และใน

วันนี้ทางวงและ Universal 

Music Group UMG ยังคงได้

รับผลกำาไรและรู้สึกภูมิใจ การ

เคลื่อนไหวของ Nirvana และ 

UMG ที่ปฏิเสธที่จะให้ความ

สำาคัญกับพฤติกรรมของตนเอง

ในอดีต และเพิกเฉยต่อการ

เผยแพร่ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

วาระครบรอบ 30 ปี อัลบั้ม 

Nevermind กับส่วนแบ่งผล

กำาไร ที่เราไม่สามารถเพิก

เฉยต่อไปได้คือ ภาพของเอล

เดนตอนอายุ 4 ขวบยังคงมีการเผยแพร่อยู่ 

เข้าข่ายการใช้ภาพอนาจารเด็ก และภาพ

อนาจารเด็กถือว่าเป็นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน

ไปตลอดกาล มันก่อให้เกิดบาดแผลในใจไป

ตลอดชีวิต น่ีคือเรื่องปกติสำาหรับลูกค้าของ

เราท้ังหมดท่ียังคงตกเป็นเหยื่อของการค้า

ภาพลามกอนาจารเด็ก ไม่ว่าภาพน้ันจะถูก

สร้างข้ึนมานานแค่ไหนก็ตาม”

ไม่ว่าจะอย่างไร Nirvana มั่นใจว่า

สุดท้ายคดีนี้ก็จะถูกจำาหน่ายออกจากศาลไป 

เพราะคำาอ้างไม่มีมูล สเปนเซอร์ เอลเดน ก็

ไม่เคยท่ีจะแสดงท่าว่าได้รับผลกระทบใน

ทางลบจากการได้ข้ึนปกอัลบ้ัมน้ี และในทาง

‘Nirvana’ตอบโต้แล้วหลังโดนอดีตทารก

บนปกอัลบั้มNevermindฟ้องอนาจารเด็ก

‘ไมค์ ภณธฤต’ผู้กำากับ‘พี่นาค3’

ยกขบวนความฮากับภารกิจใหม่

Nirvana
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เซ็นทรัลพัฒนาแถลงจัดงานฉลองเคาทดาวนสุดยิ่งใหญ “centralwOrld bangkOk 

cOuntdOwn 2022”     ดร.สาธิต ปตุเตชะ , ดร. ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา ,  ฐาปนีย เกียรติไพบูลย,

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก แถลงขาว งาน ฉลองเคาทดาวนสุดยิ่งใหญ “centralwOrld 

bangkOk cOuntdOwn 2022” ตอกย้ําแลนดมารกเคาทดาวนที่ดีที่สุดตลอดกาล และการเปน

ไทมสแควรแหงเอเชียทุกปของเซ็นทรัลเวิลด  โดยมี ภัทรพร เพ็ญประพัฒน , กันตภณ ผาณิตรัตน, 

สุรศักดิ์ สุทองวัน และ ลัดดาวรรณ เลิศวศิน รวมงาน ณ โซนอีเดน ชั้น 3 ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด

จัดงานเสวนา    นางสาว อรกร ธนชลกรณ  หัวหนางานนโยบายและงานรณรงค อ็อกแฟม

ประเทศไทย (ยืนกลาง) และนายวันชนะ จิตตการงาน (คนแรกซายมือ) ผูรวมกอตั้งและ

บรรณาธิการบริหาร เออรเบ้ิน  ครีเอเชอร จับมือรวมกัน จัดงานเสวนา ชวนผูคนแวดวง

อาหารมาแบงปนและหาแนวทางแกปญหาการกินของมนุษยในยุคที่กําลังถูกธรรมชาติเอาคืน 

และหาทางออกรวมกัน เพ� อเปนแนวทางใหอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  ในงาน “The Last Meal 

our Last to Eat Right โดยมี สุวรรณา หลั่งน้ําสังข จากเลมอนฟารม พัทธมน รุงชวาลนนท 

ตัวแทน UNDP นิทัสมัย รัญเสวะ ตัวแทนจาก Thailand Policy Lab และเชพขุนกลาง ขุขันธิน 

เขารวมงาน เม� อสัปดาห ที่ ผานมา  ที่ราน Na Café at Bangkok 1899 
บีทีเอส กรุปฯ สนับสนุน ของขวัญปใหมแกมูลนิธิบานนกขมิ้น      นริศรา ศรีสันต  ที่ปรึกษา

กลยุทธส� อสารองคกร บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส เปนตัวแทนสงมอบชุดของขวัญใหแก 

มูลนิธิบานนกขมิ้น โดยมี สุรชัย สุขเขียวออน ผูอํานวยการมูลนิธิบานนกขมิ้น เปนผูรับมอบ

เพ� อนําไปสมทบทุนจัดกิจกรรม “คริสตมาสฟอรคิดส และปใหม” ใหกับเด็ก ๆ จํานวน 10,000 คน 

ที่อยูภายใตการดูแลของมูลนิธิฯ ในกรุงเทพฯ และสาขาตางจังหวัด อาทิ สุโขทัย เชียงใหม 

เชียงราย เพ� อเปนการคืนความสุข และรอยยิ้มใหกับเด็กทุก ๆ คนตอไป ณ อาคารสํานักงาน

ใหญรถไฟฟาบีทีเอส ถนนพหลโยธิน

นายวิเศรษฐ สนธิชัย รักษาการ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร สายการบินไทย

สมายล เปดเผยวา  สายการบินไทยสมายล 

ตอกย้ํามาตรฐานความปลอดภัยดานสุข

อนามัยที่เขมขน จนไดรับตราสัญลักษณ 

SHA+ (SHA Plus) นับเปนสายการบินแรก 

รวมกับการบินไทยที่ ไดยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

การใหบริการบนอากาศยาน  สรางความ

มั่นใจใหแกผู โดยสารบนเที่ยวบินไทยสมายล 

เนนย้ํามาตรการขั้นสูงในการลดความ

เสี่ยงและปองกันการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 มาอยางตอเน� อง ทั้งความ

ไทยสมายล ตอกย้ําความมั่นใจดานสุขอนามัย 

ดวยตราสัญลักษณ SHA Plus

ตลาดอสังหาริมทรัพยของไทยเตรียม

พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

หลังจากที่ ลาซูดี (Lazudi) ไดกลายเปนผูนํา

ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยบนระบบคลาวด

แหงแรกของประเทศไทย ดวยเงินลงทุน 2 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือกวา 66 ลานบาทจาก 

พร็อพเทค ฟารม (PropTech Farm) บริษัท

รวมลงทุนจากประเทศสวีเดน

ขอตกลงทางธุรกิจกับ พร็อพเทค ฟารม 

ซึ่งเปนบริษัทรวมลงทุนในเมืองสตอกโฮลม 

ประเทศสวีเดน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

พรอมสําหรับการฟนตัวในปหนาภายหลัง

การผอนปรนการชําระหนี้สินเช� อที่อยูอาศัย

และขอจํากัดการเดินทางของรัฐบาลเพ� อชวย

กระตุนเศรษฐกิจซึ่งคาดวาจะเติบโตขึ้นรอย

ละ 4 ในปพ.ศ. 2565 การระดมทุนครั้งนี้ชวย

ให ลาซูดี กลายเปนผูนําดานนวัตกรรมดิจิทัล

ในตลาดอสังหาริมทรัพยไทย ดวยการยาย

กระบวนการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ให

ทําผานทางเว็บไซต https://www.lazudi.com 

ที่จะชวยใหผูซื้อบานสามารถเลือกบานที่ตรง

ตามตองการไดอยางงายดายและสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ฝายผูขายมีโอกาส

พบกับกลุมเปาหมายผูซื้อที่มีศักยภาพมากขึ้น

“ในชวงไมกี่ปที่ผานมามีสวนชวยเรง

ผลักดันใหผูบริโภคยอมรับในวิธีการดําเนิน

งานทางดิจิทัลที่ใหขอมูลมากขึ้นสงผลใหการ

ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยดียิ่งขึ้น ไมวาจะ

เปนการพาทัวรสถานที่เสมือนจริงแบบ 360 

องศา และสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย

ในรูปแบบดิจิทัลตางลวนเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการซื้อขาย” นายคอสตา ซาฟวา 

ผูรวมกอตั้งและกรรมการผูจัดการ บริษัท 

ลาซูดี จํากัด กลาว  “ในตลาดที่พัฒนาแลว 

ผู บ ริ โ ภ คส าม า รถดํ า เ นิ น ก า รซื้ อ ข า ย

อสั งหาริ มทรั พย เ ต็ ม รู ปแบบผ านทาง

ออนไลน และเราวางแผนที่จะนําเทคโนโลยี

ที่คลายคลึงกันมาใชในประเทศไทยดวยการ

พัฒนาเพิ่มเติมเปนระยะๆ ในตลอดปพ.ศ. 

2565 โดยคาดวาแพลตฟอรมจะสมบูรณ

ครบวงจรภายในปพ.ศ. 2566 เน� องจากเรา

ตองการรวบรวมพันธมิตรทางธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของเขาไวในแพลตฟอรม

เดียวกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแบบครบ

วงจรอยางแทจริงใหแกผูซ้ือและผูขายบาน” 

นายคอสตากลาวเสริม

ตามหลักการของอีคอมเมิรซ แพลตฟอรม

“ลาซูดี” สตารทอัพพร็อพเทค ไดรับเงินลงทุน 2 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพ� อขับเคล� อนการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

บนระบบคลาวดของ ลาซูดี ทํางานใหกับผูซื้อ 

ผูเชา และตัวแทนอสังหาริมทรัพย ทําให

การประกาศขาย และการทําการตลาดของ

อสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

ตลอดจนเพิ่มความโปรงใสใหกับผูซื้อและ

ผูขายในระหวางขั้นตอนการทําธุรกรรมใน

ขณะเดียวกันชวยลดภาระดานงานเอกสาร

และงานธุรการของในสวน Back Office  

นับตั้งแตบริษัทฯ กอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2563 

พันธมิตรตัวแทนอสังหาริมทรัพยของ ลาซู

ดี  ไดทําธุรกรรมสินทรัพยมูลคากวา 1 พัน

ลานบาท เน� องดวยแพลตฟอรมที่ไดรับการ

ปรับปรุง ปจจุบันพวกเขาสามารถทําธุรกรรม

เสร็จสมบูรณ โดยเฉลี่ยเร็วขึ้นถึงหกเทา อัน

เปนผลมาจากการลดขั้นตอนของงานธุรการ 

การทําการตลาด และงานในสวนของ Back 

Office  ทําใหพวกเขาสามารถใชเวลาอยาง

มีคุณภาพและมอบบริการแบบเฉพาะบุคคล

เพ� อดูแลลูกคาของพวกเขาไดมากขึ้น 

“พร็อพเทค ฟารม คือการผสมผสาน

ประสบการณความเชี่ ยวชาญทางดาน

อสังหาริมทรัพยและดิจิทัลเขาดวยกัน  การรวม

ลงทุนในธุรกิจดานกิจการที่พรอมจะพลิกโฉม

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเม� อบริษัทฯ กําลังมองหาพันธมิตร

ทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

ในอดีตอสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมท่ี

กาวสูความเปนดิจิทัลคอนขางชา แมวาโซลูช่ัน

ออนไลนที่มีอยู ในปจจุบันจะมีเพิ่มมากขึ้น

เร� อยๆ แตก็ยังมีจํานวนนอยมากที่ถูกนํามา

ใช ในประเทศไทยและถูกใชอยางไมเต็ม

รูปแบบและเปนในรูปแบบออฟไลนเปนหลัก 

สงผลใหมีงานธุรการคอนขางมากและไมคอย

แสดงความโปรงใสแกผูบริโภค การลงทุน

ของเราใน ลาซูดี มีเปาหมายที่จะชวยแกไข

ปญหาเหลาน้ีใหกับท้ังตัวแทนอสังหาริมทรัพย

และผูบริโภคโดยตรง” นายเฟรดริก เบิรกแมน 

ประธานเจาหนาที่บริหารและผูรวมกอตั้ง 

พร็อพเทค ฟารม กลาว

การรวมลงทุนหลายรอยลานเหรียญ

สหรั ฐ ไดหลั่ ง ไหลเข าสู สตารทอัพด าน

เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย (PropTech) ท่ัวโลก

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทําใหเล็งเห็นศักยภาพ

มากมายในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ

ประเภทสินทรัพยที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 

และการระดมทุนรอบใหมนี้แสดงใหเห็นวา

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยได

รับความสนใจอยางมาก

ซีแอนดจี รับประกาศเกียรติคุณ “องคกรทําประโยชนใหกรุงเทพมหานคร”  วรรณรัฏฐ 

สมรรคนัฏ ผูจัดการฝายมวลชนสัมพันธ บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น 

(ประเทศไทย) ผูดําเนินโครงการโรงกําจัดขยะผลิตไฟฟาเพ� อสิ่งแวดลอม ณ ศูนยกําจัดมูลฝอย

หนองแขม เปนตัวแทนเขารับพระราชทานเคร� องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณาภรณ พรอมรับประกาศเกียรติคุณและเคร� องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณประโยชนแก

กรุงเทพมหานคร เม� อเร็วๆนี้ ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค 2 ลานบาท     เตช บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก สุนทร อรุณานนทชัย และอารยา อรุณานนทชัย จํานวน 

2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เพ� อสมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมี 

จันทรประภา วิชิตชลชัย รองผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย รวมในพิธี 

ณ หองรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

เทศกาลของขวัญ: GOODS GIFT FESTIVAL 2021    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธาน

เปดงาน “เทศกาลของขวัญ: GOODS GIFT FESTIVAL 2021” รวมสงมอบความสุข เปลี่ยนทุก

การ “ชอป” เปนการ “ให” ที่ทุกคนไดทั้งของขวัญและไดทําบุญรวมบริจาคใหกับโรงพยาบาล, 

โครงการและมูลนิธิมากมาย อาทิ มูลนิธิ (รานคา) โครงการในพระราชดําริ, สนับสนุนชุมชน

คุงบางกะเจา และ รวมบริจาคสนับสนุนโครงการบุคลากรแพทย ระหวางวันที่ 9-14 ธันวาคม 

2564 โดยมี พิชัย จิราธิวัฒน, สุพัตรา จิราธิวัฒน, ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ประกาศเจตจํานงสุจริต       นิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กสร.) 

ประกาศเจตจํานงสุจริตผูบริหารกรมฯ เพ� อเปนการประกาศใหสาธารณชนทราบวา จะบริหาร

ราชการดวยหลักธรรมาภิบาล ซ� อสัตย สุจริต ตอตานการคอรรัปชันในทุกรูปแบบ และเพ� อ

เปนแบบอยางที่ดีใหกับหน�วยงานในสังกัด โดยมี นิตยา โพธิ์สุข, สุภาพร โพธิ์มัจฉา, รัดเกลา 

เชาวลิต และ สุนัน เพชรชู รวมงานดวย ณ หองประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน 

ปลอดภัยดานสุขอนามัยของผู โดยสาร

และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในทุกจุดบริการ

ภายในสนามบิน การบริการบนเคร� องบิน 

ไปจนถึงขั้นตอนขนสงผู โดยสารถึงที่หมาย

อยางปลอดภัย ผู โดยสารสามารถมั่นใจได

วาการเดินทางทางอากาศมีความปลอดภัย

ระดับสูงสุด

ทั้งนี้ การไดรับเคร� องหมายรับรอง 

SHA+ นั้น ทางสายการบิน นอกจากจะตอง

ผานเกณฑ SHA (Amazing Thailand Safety 

and Health Administration) ตามขอกําหนด

ของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา โดยเจาหนาที่

ที ่ปฏิบัติงานจะตองไดรับการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไมต่ํากวา 70% ของ

พนักงานทั้งหมด นอกจากนั้นสายการบิน

ยังปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานการ

บินพลเรือนแหงประเทศไทยในการกํากับ

ดูแลพนักงานดานหนาที่ปฏิบัติงานใกล

ชิดผู โดยสารใหมีการรับการฉีดวัคซีนครบ 

100% และมีการดําเนินการตรวจหาเชื้อ

โควิดในแตละสัปดาห ซึ่งจะชวยใหนักทอง

เที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยดานสุข

อนามัยตลอดการเดินทางมากยิ่งขึ้น
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คิง เพาเวอร จัดกิจกรรม KING POWER 

CELEBRATION 2022 : A NEW JOURNEY 

BEGINS WITH A SMILE, LIVE A LIFE 

BEYOUND BOUNDARIES ฉลองสนุกทุก

การชอปสงความสุขรับวันปใหมใหมากกวาเดิม 

ดวยแคมเปญใหชอปสนุกสงทายป คุมคา

แบบมีไฟลตบินหรือไมมีไฟลตบินก็ชอปได  

พรอมพาเหรด Jazz Songs Troop จาก

นิวออรลีน ฉลองวันคริสตมาสและกิจกรรม

อีกมากมาย พิเศษ ! สําหรับสาขาศรีวารี เปด

ใหบริการอีกครั้งทุกวันเสาร-อาทิตยและวัน

หยุดพิเศษ ยกทัพความอรอยจากรานดังมา

เสิรฟที่ THAI TASTE HUB @SRIVAREE 

รวมถึงเอาใจสายคาเฟฮอปปงที่รวม  คาเฟ

สุดชิคอินเทรนดมาไวดวยกันกับ CAFÉ LOVERS 

POP UP ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2564  - 

3 มกราคม 2565

นายอภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา ผูชวย

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการและรักษา

การรองกรรมการผูอํานวยการสายงานการ

ตลาด กลุมบริษัท คิง เพาเวอร กลาววา 

“เพ� อรวมสงความสุขสําหรับเทศกาลคริสตมาส

และปใหมที่จะมาถึง ในระหวางวันที่ 18 

ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 คิง เพาเวอร 

เตรียมกิจกรรมความสุขพรอมแคมเปญการ

ชอปที่คุ มคา ภายใตธีม KING POWER 

CELEBRATION 2022 : A NEW JOURNEY 

BEGINS WITH A SMILE, LIVE A LIFE 

BEYOUND BOUNDARIES ฉลองสนุก

ทุกการชอป สงความสุขรับวันปใหมให

มากกวาเดิม” โดยสมาชิก คิง เพาเวอร 

สามารถชอปปงสินคาแบรนดเนมคุณภาพใน

รูปแบบ Home Delivery กันไดแบบคุมคา

และ ‘ใหมากกวาเดิม’ ไดแก แพ็คเกจสวนลด 

3 ใบ มูลคา 1,500/3,000/5,000 สําหรับซื้อ

สินคา 6,000 / 10,000 และ 15,000 ขึ้นไป 

/ใบเสร็จ ตามลําดับ และสามารถรวมสนุก

ฉลองสนุกทุกการชอป สงความสุขรับวันปใหม สงทายปใหมากกวาเดิมที่ คิง เพาเวอร รางน้ําและศรีวารี

กับการชอปโดยลุนรับของขวัญมากมาย 

ไดแก เม� อชอปครบ 5,000 บาท สามารถสง

คูปองเพ� อลุนรับของขวัญ หรือเม� อชอปครบ

ทุก 10,000 บาท ลุนสะสมตัวอักษรเพ� อรับ

คืน Gift Voucher สูงสุด 10,000 บาท และ

เพียงสมัครสมาชิก รับยอดเงินเพิ่มในบัญชี

สมาชิก SCARLET มูลคา 1,500 บาท เม� อ

สมัครและเติมเงิน 6,000 บาท ไมเพียงเทานี้ 

ยังสามารถอิ่มฟรี! ได 500 บาท ที่ THAI 

TASTE HUB รางน้ํา และ THAI TASTE 

HUB @SRIVAREE เม� อชอป 10,000 บาท

นอกจากความคุมคาที่ ใหมากกวา 

ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา และศรีวารี ยังมี

กิจกรรมสนุกใหรวมสนุกทุกๆ การชอปปง

มากมาย อาทิ เม� อชอปปงครบทุก 3,000 บาท  

สามารถรวมกิจกรรม “A NEW JOURNEY 

BEGINS WITH A SMILE สงความสุขรับ

วันใหม” สรางคุณคาความประทับใจแด

คนพิเศษ รวมบันทึกความทรงจํากับกิจกรรม

ถายรูป ที่สามารถพิมพภาพตนเองบนดวง

ตราไปรษณีย (iStamps) หรือบนโปสการด  

สามารถรอรับและสงโปสการดไดภายในงาน

ทันที หรือชอปครบ 5,000 บาท รวมกิจกรรม 

KING POWER ROLL DISPENSER สงตอ

ของขวัญแหงความสุขกับคนที่คุณคิดถึง ดวย 

KING POWER HAPPY BAG “ถุงขนมแหง

ความคิดถึง” เลือกใสขนมที่ คิง เพาเวอร 

เตรียมไวไดตามใจชอบ พรอม D.I.Y ตกแตง

ถุงไดเองตามสไตลกลายเปนถุงขนมหนึ่ง

เดียวไมซ้ําใคร ดวยสติ๊กเกอรขอความบงบอก

ความในใจ จะบอกรัก บอกความคิดถึง หรือ

แสดงความหวงใยในชวงเวลาสุดแสนพิเศษ  

และที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา บริเวณ Crown 

Atrium  มารวมกิจกรรมเช็กอินถายรูปใน

มุมมองใหมที่แตกตางอยางสรางสรรคกับ  

Optical Illusions Booth มุมถายภาพแนว

กลับหัว Upside Down ซึ่งเปนเทคนิคการก

ลับภาพเสมือนการทาทายแรงดึงดูดโลกดวย

การเดินบนเพดาน สามารถมารวมแชรไอเดีย

ในการถายภาพของคุณใหสนุกยิ่งขึ้นกันได

ภายในงาน

และสําหรับ คิง เพาเวอร ศรีวารี ซึ่ง

จะเร่ิมเปดใหบริการทุกวันเสาร-อาทิตย อีกคร้ัง 

ในวันที่ 18-19, 25-26,31 ธันวาคม 2564 

และวันที่ 1-3 มกราคม 2565 นอกจาก

มาชอปปง ยังสามารถมารับประทานอาหาร      

สตรีตฟูดชั้นนํามากมายที่ THAI TASTE HUB

@SRIVAREE พรอมกับ CAFÉ LOVERS 

POP UP การรวบรวมคาเฟดังมาไวในท่ีเดียว 

สํ าหรับคนที่ ชอบเช็ กอินและดื่ มด่ํ ากั บ

บรรยากาศ กาแฟ ขนม จากราน BONCI 

คาเฟฮอตฮิตยานสะพานควายที่หลายคน

ยกใหเปน favourite place, KAMABOKO 

COFFEE CAMP รานกาแฟ slow bar ยอด

นิยมริมแมน้ําเจาพระยา, SUGAR PLUMP 

ไอศกรีมที่หวานที่สุดในยานสาทร,  Brown 

Café & Eatery จากคาเฟช� อดังบนถนน

นิมมาน เชียงใหม ขยายสาขามาสูกรุงเทพฯ 

และสัญจรมาที่ศรีวารี ครั้งแรก เปนตน

พิเศษ! พบกิจกรรมฉลองคริสตมาสสุด

คลาสสิค ในรูปแบบ JAZZ SONGS TROOP 

จําลองแนวคิดการเดินทรูปมาจากเทศกาล 

SECOND LINE PARADE ในนิวออรลีน 

ตนกําเนิดเพลงแจส พรอมกับบทเพลงไพเราะ

และคลาสสิคของเพลงและดนตรีแจส ขับรอง

โดยสองนักรองเสียงดีวา จันทร - ใจแจม 

วรรณพัฒน  Vocal Coach นักแสดงละคร

มิวสิคคัล ผูใหเสียงพากษไทยและเสียงรอง

เพลงของ “มีราเบล” ตัวเอกแหงแอนิเมชั่น

ดิสนีย เร� องที่ 60 จากวอลท ดิสนีย และ 

จูน - กุมาริกา ศุภการ  อาจารยประจําคณะ

ดนตรีและการแสดง ม.บูรพา นักรองและ

นักวิชาการดานการขับรอง โดยสามารถรวม

กิจกรรมไดทุกวันศุกร - อาทิตย ระหวางวัน

ที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 

ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา และ ศรีวารี (เฉพาะ

เสาร – อาทิตย และวันหยุดพิเศษ)

ทั้งนี้ นายอภิเชษฐ กลาวถึงเทศกาล

ปใหมในปน้ีวา “สําหรับเทศกาลแหงความสุข

ปนี้ อยากใหทุกทานไดรวมกิจกรรมความสุข

ภายใตมาตรการปองกันโควิด-19 ในฐานะ

ผูประกอบการ คิง เพาเวอร ไดกําหนดและ

ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อยางเครงครัด และหวังวาในเทศกาลปใหมนี ้

คนไทยทุกคนจะไดฉลองปใหมกันอยางมี

ความสุข สงความสุขถึงครอบครัว ญาติพ่ีนอง 

เพ� อน และมีโอกาสแบงปนความสุขรวมกัน

ในเทศกาลปใหมนี้”

รวมฉลองสนุกทุกการชอป สงความสุข

รับวันปใหมสงทายปใหมากกวาเดิม กับกิจกรรม

สนุก ชิมอาหารอรอยๆ ฟงเพลงไพเราะ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกัน 

COVID-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย รวมสมทบ

เงินบริจาครวม 40,000,000 บาท ผาน 2 

องคกร ไดแก 1) โครงการพัฒนาวัคซีนใบยา 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2) โครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

สอดคล อ งน โยบายภาครั ฐที่ เ ดิ นหน า

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 

ที่เปนของคนไทยเองใหประสบความสําเร็จ

ได โดยเร็ว

นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและ

ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปดเผยวา แมปจจุบันสถานการณการแพร

ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจะเริ่ม

คล่ีคลาย แตการสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชน

ในระยะยาวเปนสิ่งสําคัญ ประเทศไทยจึง

จําเป็นต้องมีวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อม

รับมือในทุกสถานการณ ไดอยางทันทวงที 

การศึกษาคนควาและผลิตวัคซีนที่เปนของ

คนไทยเองนอกจากจะชวยลดความเสี่ยงใน

การแพรระบาดของ COVID-19 แลว ยัง

เปนการสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรมดาน

การสาธารณสุขของคนไทย รวมทั้งชวย

ประหยัดงบประมาณในการนําเขาวัคซีนจาก

ตางประเทศในอนาคต ตลาดหลักทรัพยฯ 

มุงเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือประชาชน

และสังคม ภายใตวิสัยทัศน “To Make 

the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

โดยรวมบริจาคเงินรวม 40,000,000 บาท แก

โครงการพัฒนาวัคซีนใบยา คณะเภสัชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ โครงการ

พฒันาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพ� อการพัฒนา

วัคซีนของคนไทยซึ่งตองการทุนสนับสนุน

การวิจัยเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณ

ของตลาดหลักทรัพยฯ ในการสงเสริมให

เกิดนวัตกรรมโดยคนไทยอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคมและ

ประเทศไทยในระยะยาว

นายมกร พงษธนพฤกษ กรรมการ

มูลนิธิซียูเอ็นเทอร ไพรส เปดเผยวา สําหรับ

วัคซีนจุฬาฯ-ใบยา ผลงานจากบริษัท ใบยา 

ไฟโตฟารม จํากัด เปนวัคซีนปองกันโควิด-19 

ชนิด protein subunit vaccine จากใบ

ยาสูบที่วิจัยและพัฒนาไดเปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย โดย รศ.ดร.วรัญู พูลเจริญ 

และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย

ประจําคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ซึ่ ง ได รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.)ใหผลิตวัคซีน

ตามมาตรฐานการผลิตเพ� อทําการทดสอบใน

มนุษย โดยทําการผลิตสวนตนน้ํา ณ โรงงาน

ตนแบบการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนดวยพืช 

ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสงตอ

ไปทําให โปรตีนบริสุทธิ์ ณ บริษัท คินเจน 

ไบโอเทค จํากัด จากนั้นนําไปผสมและบรรจุ

ขวด ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดย

วัคซีนดังกลาวอยูระหวางการทดสอบทาง

คลินิกระยะที่ 1 ซึ่งเริ่มเปดรับอาสาสมัคร

ตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา ขณะนี้อาสา

สมัครทั้งหมดไดรับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม

เรียบรอยแลว เบื้องตนวัคซีนดังกลาวมีผล

ตลาดหลักทรัพยฯ สมทบทุน 40 ลบ. 

สนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

ความปลอดภัยเปนที่น�าพอใจและอยูในขั้น

ตอนการวิเคราะหขอมูลดานอ� น ๆ เพิ่มเติม 

ระหวางนี้พรอมเดินหนาวิจัยวัคซีนรุนตอ

ไปทันทีเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน

ไวรัสกลายพันธุอีกดวย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เปดเผยวาวัคซีน ChulaCov19 เปนวัคซีน

ชนิด mRNA สัญชาติไทย ซึ่งไดมีการทดสอบ

ในอาสาสมัครระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง 

พบวาวัคซีนอยูในเกณฑปลอดภัย สามารถ

กระตุนภูมิคุมกันในมนุษย ไดสูงมากและสูง

ใกลเคียงกับวัคซีน Pfizer/BNT และเม� อ

เปรียบเทียบกับวัคซีนอ� น พบวามีความสามารถ

ในการกระตุนภูมิคุมกันไดสูงกวาวัคซีน AstraZeneca

และ Sinovac ดวย จุดเดนของ วัคซีน Chula-

Cov19 mRNA นี้คือ ความสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันไดสูงมากตอเชื้อดั้งเดิมและสูงพอที่

จะยับยั้งไวรัสสายพันธุ ใหมทั้งสี่สายพันธุที่มี

อยูในปจจุบัน คือ แอลฟา (Alpha), เบตา 

(Beta), แกมมา (Gamma), และเดลตา (Delta)

ขณะนี้ทางศูนยวิจัยวัคซีน รวมมือกับบริษัท

ไบโอเนท เอเชีย เพ� อดําเนินการกระบวนการ

ผลิตวัคซีนจํานวน 30,000 โดส ในประเทศไทย 

สําหรับเพ� อใชทดสอบในอาสาสมัครระยะท่ีสาม 

ซึ่งผลิตและบรรจุขวดเรียบรอยแลว กําลัง

ทําการตรวจทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐาน

ของวัคซีน เพ� อใหมั่นใจวาคุณภาพของวัคซีน

ไดมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐาน

สากล และดําเนินการเตรียมขออนุมัติสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ� อใช

ในการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่สาม

ประมาณ 3,750 คน ซึ่งคาดวาจะเริ่มดําเนิน

การไดประมาณเดือนมกราคม 2565 และ

หากผลการทดสอบในระยะสามนี้ยืนยันวา

วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันไดสูงไมดอยกวาของบริษัท Pfizer 

คณะวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการเพ� อขอขึ้น

ทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) สําหรับการใชกับประชาชน

ในภาวะฉุกเฉินตอไป ทั้งนี้ ตองขอขอบคุณ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่รวม

สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ เพ� อคิดคนและ

พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

ท่ีผานมา ตลาดหลักทรัพยฯ และมูลนิธิ

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดมีการสมทบทุนผาน

โรงพยาบาล องคกร หน�วยงาน และมูลนิธิตางๆ 

ตอเน� องเพ� อชวยบรรเทาปญหาการแพรระบาด 

COVID-19 กวา 112 ลานบาท ในป 2564 

เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชน

และผูไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหนึ่งใน

การบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน

จากสถานการณของ COVID-19 จนกวา

สถานการณจะคลี่คลาย

และชอปสุดคุมกับโปรแกรมการฉลองสนุก

ทุกการชอป มีไฟลตบินและไมมีไฟลตบิน

ก็ชอปได กับแคมเปญ “KING POWER 

CELEBRATION 2022 : A NEW JOURNEY 

BEGINS WITH A SMILE, LIVE A LIFE 

นายอภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา 

BEYOUND BOUNDARIES” พรอมตอนรับ

การกลับมาของ คิง เพาเวอร ศรีวารี (เฉพาะ

เสาร – อาทิตย และวันหยุดพิเศษ)  ระหวาง

วันที่ 18 ธันวาคม 2564  - 3 มกราคม 2565 

ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา ,ศรีวารี 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เผยเมียนมาถล่มรถย่างสด38ศพ 

ไวรัสป่วนคริสต์มาสยกเลิกไฟลต์กว่า 6,000 เท่ียว

นิวยอร์ก • การระบาดของโควิดโดยเฉพาะสายพันธ์ุโอมิครอน 

ทำาให้ต้องยกเลิกเท่ียวบินมากกว่า 6,000 เท่ียว ในช่วงเทศกาล

คริสต์มาสเมื่อสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์

ท่ี 26 ธันวาคม กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้หลาย

สายการบินขาดแคลนบุคลากร นักบิน, พนักงานต้อนรับและลูก

จ้างอื่นๆ ลาป่วยหรืออยู่ในช่วงกักตัว เนื่องจากเส่ียงสัมผัสเช้ือ 

ทำาให้ต้องยกเลิกเท่ียวบินในช่วงเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสถึงปี

ใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเดินทางมากท่ีสุดของปี เช่น สายการ

บินลุฟต์ฮันซาของเยอรมนี สายการบินหลายแห่งของสหรัฐ ท้ัง

เดลตา, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, เจ็ตบลู, อะแลสกาแอร์ไลน์ และสาย

การบินของอีกหลายประเทศ ข้อมูลจาก Flightaware.com ในวัน

อาทิตย์เผยว่า มีเที่ยวบินถูกยกเลิกทั่วโลกมากกว่า 2,800 เท่ียว

บินในวันเสาร์ ซ่ึงรวมถึงมากกว่า 990 เท่ียวบิน ท่ีจะบินออกหรือ

มุ่งหน้ามายังสนามบินของสหรัฐอเมริกา และมีมากกว่า 8,500 

เท่ียวบินดีเลย์ ก่อนหน้าน้ีเมื่อวันศุกร์ มีเท่ียวบินถูกยกเลิกท่ัวโลก

ราว 2,400 เท่ียว และดีเลย์ 11,000 เท่ียว ส่วนของวันอาทิตย์ถึง

เวลา 12.00 น. ตามเวลาไทย มีเท่ียวบินยกเลิกแล้วเกือบ 1,500 

เท่ียวบิน และดีเลย์อีกมากกว่า 1,400 เท่ียว

หนุ่มถือหน้าไม้บุกรุกวังวินด์เซอร์

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจอังกฤษควบคุมตัวผู้ต้อง

สงสัยบุกรุกเข้าไปในพ้ืนท่ีของพระราชวังวินด์เซอร์ ซ่ึงต้ังอยู่ทาง

ตะวันตกของกรุงลอนดอน ที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิเซเบธ

ที่ 2 ประทับเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาส เมื่อเช้าวันคริสต์มาส 

สื่ออังกฤษรายงานว่า ชายคนนี้มีอาวุธเป็นหน้าไม้ ตำารวจ

ท้องที่อังกฤษแถลงเมื่อค่ำาวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม ว่า กำาลัง

สอบสวนร่วมกับตำารวจนครบาลลอนดอน จากเหตุชายวัย 19 

ปี ที่แอบเข้าไปในพระราชวังวินด์เซอร์เมื่อเวลา 08.30 น. ตาม

เวลาในอังกฤษในวันคริสต์มาส ตำารวจตั้งข้อหาชายผู้นี้ฐาน

ฝ่าฝืนหรือบุกรุกสถานที่คุ้มครองและครอบครองอาวุธร้ายแรง 

หนังสือพิมพ์ซันเดย์มีร์เรอร์รายงานว่า ภาพจากกล้องวงจรปิด

พบว่าชายคนนี้มีหน้าไม้เป็นอาวุธ ส่วนเดอะเมล์ออนซันเดย์

เผยว่า ชายคนนี้ใช้บันไดเชือกปีนรั้วพระราชวัง ตำารวจอังกฤษ

ยืนยันว่า จากระบบรักษาความปลอดภัยของพระราชวัง ทำาให้

ตรวจพบชายผู้นี้ที่ลักลอบเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว ผู้บุกรุกรายนี้

ยังไม่ได้เข้าไปในอาคารใดๆ ในพระราชวังวินด์เซอร์

ปล่อยจรวดส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์

กูรู • เอเอฟพีรายงานว่า จรวดแอเรียน 5 ยิงขึ้นจากสถานี

อวกาศเมืองกูรู จังหวัดเฟรนช์เกียนา จังหวัดโพ้นทะเลของ

ฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม เพื่อนำา                                                        

กล้องโทรทรรศน์อวกาศท่ีทรงพลังท่ีสุดมูลค่าหลายพันล้านดอล 

ลาร์สหรัฐที่ใช้เวลาสร้างราว 30 ปี จากความร่วมมือของ

นาซา, องค์การอวกาศยุโรปและองค์การอวกาศแคนาดา กล้อง 

โทรทรรศน์อวกาศนี้จะใช้เวลาราว 1 เดือนเดินทางไปที่ความ

สูงจากพื้นโลก 1.5 ล้านกิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์หวังว่า

กล้องโทรทรรศน์นี้จะช่วยไขความลับของกำาเนิดของจักรวาล 

และพบดาวเคราะห์คล้ายกับโลกที่อยู่นอกระบบสุริยะ.

กรุงเทพฯ • องค์กรบรรเทาทุกข์ “เซฟเดอะชิลเดรน” เผยว่ามี

เจ้าหน้าที่สูญหาย 2 รายในเหตุการณ์รถยนต์และรถบรรทุกโดน

โจมตีในรัฐกะยาของเมียนมาเมื่อวันศุกร์ โดยพบว่ามีศพถูกไฟไหม้

เกรียม 38 ศพรวมผู้หญิงและเด็ก กลุ่มสังเกตการณ์และฝ่ายต่อ

ต้านโทษฝีมือกองทัพ

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธัน                                                

วาคม 2564 กล่าวว่า จากเหตุ 

การณ์ที่มีรถบรรทุก 2 คัน และ

รถยนต์ส่วนบุคคลอีก 1 คนถูก

เผาเป็นซากไหม้เกรียมพร้อมกับ

พบศพหลายสิบศพอยู่ในรถ บน

ทางหลวงสายหน่ึงท่ีเมืองพรูโซ รัฐ

กะยา ในภาคตะวันออกของเมียน                     

มา ปรากฏภาพเผยแพร่ทางโซ

เชียลมีเดียเม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา                                               

องค์กรเซฟเดอะชินเดรนแถลงว่า 

มีเจ้าหน้าที่ขององค์กร 2 คนติด

อยู่ในเหตุการณ์นี้และสูญหาย 

องค์กรบรรเทาทุกข์จากกรุง                                                     

ลอนดอนแห่งน้ีประณามเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพวกเขาระบุว่าทำาให้

มีคนเสียชีวิต 38 คน คำาแถลง

กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีท้ังสองกำาลัง

อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วง

วันหยุดภายหลังเสร็จงานบรรเทา

ทุกข์ในภูมิภาคน้ัน โดยองค์กรได้

รับ “การยืนยันว่ารถยนต์ส่วนตัว

ของพวกเขาโดนโจมตีแล้วเผา” 

หลังเหตุการณ์น้ีองค์กรตัดสินใจ

ระงับการดำาเนินงานในรัฐกะยา และ

บางพ้ืนท่ีในรัฐกะเหร่ียงและเขต

มาเกวท่ีอยู่ติดกันแล้ว 

อิงเกอร์ แอชชิง ผู้อำานวย

การของเซฟเดอะชิลเดรน กล่าว

ว่า เราตกใจกับความรุนแรงท่ีเกิด                                                 

ข้ึนกับพลเรือนท่ีบริสุทธ์ิและเจ้า

หน้าท่ีของเรา ผู้ท่ีอุทิศตนเพื่อมนุษย 

ธรรมโดยให้ความช่วยเหลือเด็ก

หลายล้านคนท่ัวเมียนมา การสอบ 

สวนเหตุการณ์น้ียังคงดำาเนินอยู่

สมาชิกในพ้ืนท่ีของกองกำา 

ลังป้องกันประชาชน (พีดีเอฟ) ท่ี

ผุดข้ึนท่ัวเมียนมาเพ่ือจับอาวุธ

ต่อสู้กับระบอบทหารภายหลังการ

รัฐประหารยึดอำานาจจากรัฐบาล

พลเรือนของนางอองซาน ซูจี เมื่อ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ เปิดเผยกับเอ

เอฟพีว่า นักรบของพวกตนพบ

ซากรถยนต์เหล่าน้ีเมื่อช่วงเช้าวัน

เสาร์ หลังได้ยินว่าทหารหยุดรถ

หลายคันในเมืองพรูโซภายหลัง

เกิดการปะทะกับนักรบในพ้ืนท่ีใกล้

เคียงเมื่อวันศุกร์

“เมื่อพวกเราไปตรวจพ้ืนท่ี

ช่วงเช้า เราพบศพถูกไฟไหม้ใน

รถบรรทุก 2 คัน เราพบศพ 27 

ศพ” สมาชิกพีดีเอฟในพ้ืนท่ีราย

หน่ึงกล่าวกับเอเอฟพีโดยไม่ให้เปิด

เผยชื่อ “เราพบกะโหลก 27 หัว” 

แต่เขาบอกด้วยว่า ยังมีศพอื่นๆ 

บนรถบรรทุกท่ีโดนไฟเผาเป็นช้ินๆ 

จนนับจำานวนไม่ได้

ด้านกลุ่มสังเกตการณ์ เมียน                                                              

มาวิตเนสส์ เปิดเผยว่า สามารถ

ยืนยันรายงานของส่ือท้องถ่ินและ

คำาบอกเล่าของนักรบในท้องถ่ิน

ว่า มีคน 35 คน รวมถึงเด็กและ                                                

ผู้หญิง ถูกทหารเผาและฆ่าตาย                                               

ที่เมืองพรูโซ เมื่อวันที่ 24 ธันวา 

คม มีภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้

เห็นว่า เกิดไฟไหม้เมื่อเวลาประ 

มาณ 13.00 น.ของวันศุกร์ที่่เมือง                                                      

พรูโซแห่งนี้ด้วย 

ฝ่ายต่อต้านกล่าวโทษทหาร

ว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ซ่ึงเกิดใกล้กับหมู่ 

บ้านโมโซ ภาพถ่ายท่ีกองกำาลังป้อง                                                                

กันแห่งชาติกะเหร่ียงแดง (เคเอ็น                                                      

ดีเอฟ), กลุ่มสิทธิมนุษยชนกะเหร่ียง

แดง และสื่อท้องถ่ินเผยแพร่เผย

ให้เห็นศพไหม้เกรียมหลายศพบน

ท้ายรถบรรทุก 2 คันน้ี 

ด้านส่ือของทางการเมียน                                              

มารายงานว่า ทหารยิงและสังหาร                                                        

“ผู้ก่อการร้ายพร้อมอาวุธ” จำานวน

หน่ึงจากกองกำาลังฝ่ายต่อต้านติด

อาวุธที่สู้รบกำาลังรัฐบาลทหาร 

ซอ มิน ตุน โฆษกของกอง

ทัพ กล่าวกับเอเอฟพีว่า เกิดการ

ต่อสู้กับที่เมืองพรูโซเมื่อวันศุกร์ 

หลังจากทหารพยายามหยุดรถ 7 

คันท่ีขับ “อย่างมีพิรุธ” ทหารฆ่า

คนจำานวนหน่ึงในการปะทะท่ีเกิด

ตามมา คำาแถลงไม่ได้ให้รายละ 

เอียดเพิ่มเติม.

โจฮันเนสเบิร์ก • อาร์ชบิชอป

เดสมอนต์ ตูตู แห่งแอฟริกาใต้ 

นักต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวใน 

“ประเทศสีรุ้ง” เจ้าของรางวัล

โนเบลสันติภาพ ถึงแก่กรรมเมื่อ

วันอาทิตย์ด้วยวัย 90 ปี  

เอเอฟพีรายงานว่า อาร์ช

บิชอปเดสมอนต์ ตูตู แห่งแอฟ 

ริกาใต ้ นักต่อสู้กับการแบ่งแยก              

สีผิวในแอฟริกาใต้และทั่วโลก 

และเรียกร้องเพ่ือสังคมท่ีมีความ 

เป็นธรรมในอีกหลายเรื่อง เจ้า 

ของรางวัลโนเบลสันติภาพในปี 

2527 ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 26 ธันวาคม ด้วยวัย 90 ปี

ประธานาธิบดีไซริล รา

มาโฟซา ของแอฟริกาใต้ แถลง

แสดงความเสียใจต่อการจากไป

ของอาร์ชบิชอปกิตติคุณเดสมอนต์                                      

ตูตู ระบุว่า ชาติของเราอาลัย

ต่อการจากไปของบุคคลซึ่งเป็น                                      

ที่รักอีกผู้หนึ่ง เป็นคนรุ่นที่มี

ความโดดเด่นของประเทศ ซึ่ง                                         

ท้ิงมรดกในการปลดปล่อยแอฟ 

ริกาใต้

ตูตูเป็นคนที่กล้าวิพากษ์

วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในเรื่อง

ข้อบกพร่องหรือความอยุติธรรม

ที่แอฟริกาใต้เผชิญอยู่ เขายัง

ทำาหน้าที่เป็นมโนธรรมแห่งชาติ 

แม้หลังการล่มสลายของรัฐบาล

ที่มีนโยบายแบ่งแยกสีผิวและ

เหยียดเชื้อชาติ

ตูตูเป็นผู้เรียกร้องให้ศาสนา

คริสต์นิกายแองกลิกันท่ีเขาสังกัด 

รับรองสิทธิ์ของเกย์, ล็อบบี้เรื่อง

ความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ และ                                               

วิจารณ์การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น

ในพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟ 

ริกา (เอเอ็นซี) ซึ่งเป็นพรรครัฐ 

บาลของแอฟริกาใต้

ตูตูเป็นผู้บัญญัติศัพท์ว่า

แอฟริกาใต้เป็น “ประเทศสีรุ้ง”                       

หรือประเทศที่ความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ในสมัยที่เนลสัน                              

แมนเดลา ได้รับเลือกตั้งประธา 

นาธิบดี ในเวลานั้นตูตูได้รับ

แต่งตั้งเป็นอาร์ชบิชอปแองกลิ

กันผิวดำาองค์แรกของอัครสังฆ

มณฑลเคปทาวน์ 

แพทย์วินิจฉัยว่าตูตูเป็น

มะเร็งต่อมลูกหมากในปี 2540 

หลังจากนั้นเขาเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาล    หลายครั้ง 1                   

ปีก่อนหน้านั้นเขาเกษียณจาก

ตำาแหน่งอาร์ชบิชอป และมา

เป็นหัวหน้าคณะกรรมการความ

จริงและความปรองดอง เพื่อ

ค้นหาความจริงที่ โหดเหี้ยมใน

ช่วงที่ประเทศปกครองด้วยรัฐ 

บาลแบ่งแยกสีผิว

ตูตูเกิดท่ีเมืองเคลิกส์ดอร์ป 

เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของนคร                              

โจฮันเนสเบิร์ก เมื่อวันที่ 7 ตุลา 

คม 2474 โดยพ่อเป็นครูและแม่

มีอาชีพแม่บ้าน 

อาร์ชบิชอปผู้น้ีปรากฏตัว                                                               

ต่อสาธารณะเม่ือเดือนพฤษภา 

คมปีน้ี โดยน่ังวีลแชร์มาฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 ท่ีโรงพยาบาล 

เขาโบกมือให้ประชาชน แต่ไม่

ได้ให้สัมภาษณ์.

อาร์ชบิชอป‘ตูตู’ถึงแก่กรรมด้วยวัย90ปี

โจมตีรถ • ภาพจากกองกำาลังป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงแดง (เคเอ็นดีเอฟ) เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม สภาพรถยนต์และบรรทุก 2 

คัน โดนโจมตีและเผาที่เมืองพรูโซ รัฐกะยา เมียนมา มีผู้เสียชีวิต 38 ราย

Omicron ยกพลขึ้นบกไทยแล้ว!

มใช้คำาว่า “ยกพลข้ึนบก” เพราะมันไม่รุกแบบ

ค่อยๆ ทยอยกันมา แต่พอมันระดมพลเสร็จก็

จะดาหน้ารุกใหญ่ทีเดียวเลย

ถ้าเราคิดว่าประเทศไทยจะเป็น “ข้อยกเว้น” ใน

เรื่อง Omicron จะมาน้อยกว่ายุโรปหรือสหรัฐฯ ก็ต้อง

คิดใหม่กันแล้ว

เพราะตัวเลขล่าสุดยืนยันว่า “มันมาแล้ว...และมา

เร็วเสียด้วย”

ส่วนจะเร็วและจะ “แรง” หรือไม่ ยังต้องติดตาม

ข่าวสารกันอย่างละเอียดรอบด้าน

และต้องไม่ “ด่วนสรุป” แบบเข้าข้างตัวเองเป็น

อันขาด

คุณหมอมานพ พิทักษ์ภากร แห่งศิริราช ที่เกาะ

ติดเรื่องนี้ชนิดนาทีต่อนาทีผ่านโซเชียลมีเดีย สรุปเตือน

แบบสั้นๆ แต่ได้ใจความชัดเจนคือ

“...เน้นอีกทีว่า แม้การติดเชื้อ Omicron จะมี 

“โอกาสน้อยกว่า” ที่จะป่วยหนัก แต่คนติดเชื้อยังป่วย

หนักได้และเสียชีวิตได้ไม่ต่างจากสายพันธุ์อื่น และส่วน

ใหญ่ยังไม่ได้วัคซีน/ฉีดไม่ครบ คนที่ฉีดแล้วก็ยังอาจเสีย

ชีวิตได้ถ้าฉีดครบนานแล้ว ให้รีบ boost ครับ...”

ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ (บ่ายวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม) 

ไทยเจอคลัสเตอร์ Omicron ที่อุดรธานีและหัวหินแล้ว 

ตัวเลขคนติดเชื้อสายพันธุ์นี้ถึงเมื่อเช้านี้คือ 205 คน

แต่ผมเชื่อว่าตัวเลขจริงสูงกว่านี้แน่นอน

ยิ่งเมื่อมันเริ่มแพร่ระบาดภายในประเทศ (local 

transmissions) แล้ว อัตราการแพร่ก็จะเร็วขึ้นอย่าง

แน่นอน

ที่ Omicron แพร่เร็วกว่า Delta มีเหตุผลหลาย

ประการ และหนึ่งในนั้นคือความแตกต่างของสองสาย

พันธุ์

ผู้รู้บอกว่าเป็นเพราะ Omicron อยู่ทางเดินหายใจ

ส่วนบนและไม่จู่โจมปอด 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ บอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทั่วโลกพบเชื้อ Omicron 

แล้วใน 106 ประเทศ 

ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อเกือบครบทุกรัฐแล้ว 

Omicron ยังมีอยู่ 3 สายพันธุ์ย่อย คือ BA1, BA2 

และ BA3 

ตอนนี้พบการระบาดมากที่สุด คือ BA1 

จากการติดตามข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ ดูเชื้อที่ทำาปฏิกิริยากับเซลล์ของร่างกาย พบว่า  

Omicron ก่อโรคและมีเชื้อชุกชุมที่บริเวณทางเดินหายใจ

ส่วนบน 

จึงเป็นสาเหตุทำาให้แพร่เร็วกว่า Delta ถึง 70 เท่า

แต่เมื่อดูลึกลงไปถึงเนื้อปอดกลับไม่ทำาอันตรายเหมือน

กับ Delta

ส่วนอัตราการติดเชื้อในครัวเรือน พบว่า Delta มี

อัตราแพร่ 10.3% ขณะที่ Omicron พบ 15.8%

ที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดคืออัตราการที่ต้องรับ

เข้ารักษาในโรงพยาบาล

นพ.ศุภกิจบอกว่า การศึกษาถึงวันน้ีพบว่า Delta มีอัตรา

การนอนถึง 50% และนอนรักษามากกว่า 1 วัน ถึง 61%

ส่วน Omicron นอนโรงพยาบาล 20-25% และนอน

รักษามากกว่า 1 วัน 40-45% 

ส่วนอาการหนักในเชื้อ Omicron ทำาให้เกิดอาการ

หนัก 21% เชื้ออื่นอาการหนัก 40% 

ณ วันศุกร์ท่ีผ่านมา จากการติดตามเช้ือโควิดในไทย ใน

รอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา ไม่พบการติดเช้ือ Alpha และ Beta แล้ว

แสดงว่าทั้งสองสายพันธุ์นั้นถูกเบียดตกไปโดย Delta 

เรียบร้อยแล้ว

แต่พบ Delta 732 คน กับ Omicron 142 คน 

บวกการพบคน

ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้

อีก 63 คน 

ทำาให้มียอด

รวม 205 คน 

และหากดูภาพ

รวมของประเทศพบ

การติดเชื้อ Omicron 

แล้ว 16% 

แยกเป็นราย

ภาค กทม. 40% 

เพราะเป็นพื้นที่

ส่งตัวอย่างเชื้อตรวจ 

และภูมิภาค 8%

นพ.ศุภกิจบอก

ด้วยว่า ขณะนี้พบ

การติดเชื้อ Omicron 

ในกลุ่มผู้เดินทาง

มาจากต่างประเทศ 

53% จากเดิมพบ 1 

ใน 4 ของผู้เดินทาง 

สำาหรับผู้ติด

เชื้อนี้ในไทย 205 

คน พบเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 180 คน 

และเป็นคนไทยที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ

เลย 25 คน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 

โดยคลัสเตอร์ที่ติดเชื้อในประเทศที่ใหญ่ที่สุด ณ 

วันนั้นคือ คลัสเตอร์ 2 สามีภรรยา จ.กาฬสินธุ์ มีการติด

เชื้อโอมิครอน 22 คน และยังพบว่ามีคลัสเตอร์แสวงบุญ

ในพื้นที่ภาคใต้อีก 

น่าเชื่อได้ว่าสัปดาห์นี้ (สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้) เรา

จะเห็นการพุ่งขึ้นของการติดเชื้อ Omicron อย่างชัดเจน

ย่ิงเพราะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ในสัปดาห์น้ีด้วย

ก็ย่ิงจะต้องเฝ้ามองตัวเลขการติดเช้ือ, นอนโรงพยาบาล

และวินิจฉัยอาการหนักเบากันอย่างละเอียดถ่ีถ้วน

ประมาทไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว ปีหน้าเป็นปี “เสือดุ” 

เสียด้วยครับ.

กาแฟดำ

ผ
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12

หนุ่มใหญ่ปืนล่ันเสยคางทะลุหัว

อ่างทอง • เมื่อเวลา 13.00 น. วันท่ี 26 ธ.ค. ร.ต.อ.อธิพงษ์ 

ย้ิมทอง รองสารวัตรสอบสวน สภ.วิเศษชัยชาญ ได้รับแจ้ง

เหตุมีชายถูกอาวุธปืนเสียชีวิตท่ีบ้านเลขท่ี 50 หมู่ 7 ต.ม่วงเต้ีย 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จึงพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลโรง

พยาบาลวิเศษชัยชาญ รุดไปท่ีเกิดเหตุ พบท่ีเกิดเหตุเป็นบ้านไม้

ยกใต้ถุน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาว่า นายทูลศักด์ิ ใจสนิท อายุ 

56 ปี มีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงจากปลายคางทะลุศีรษะ บริเวณ

ปลายเท้าพบปืนขนาด 11 มม.ตกอยู่ด้านล่าง ส่วนแคร่ไม้บน

บ้านพบแมกกาซีนวางอยู่พร้อมด้วยขวดน้ำามันสำาหรับทำาความ

สะอาดปืน จากการสอบถามนางชูชีพ ไพรสา อายุ 57 ปี ภรรยา 

เล่าให้ฟังว่าตนเองอยู่บ้านท่ีเกิดเหตุกับนายทูลศักด์ิสามี 2 คน 

ช่วงเท่ียงสามีไล่ให้ตนเองลงมาข้างล่าง จากน้ันก็ได้ยินเสียงปืน

ดังข้ึนจึงว่ิงข้ึนไปดู พบว่าสามีถูกอาวุธปืนเสียชีวิตแล้ว ท่ีผ่านมา

สามีจะเครียดเรื่องไม่มีเงินทองใช้ และการเป็นกล้ามเน้ืออ่อน

แรงแต่ไม่ยอมไปหาหมอ เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ทำาการตรวจสอบ

เบ้ืองต้น พบว่าผู้เสียชีวิตถูกกระสุนปืนจากปลายคางทะลุศีรษะ 

ส่วนปืนตกอยู่ด้านล่างปลายเท้า แมกกาซีนถูกถอดวางไว้บน

แคร่ ได้ทำาการรวบรวมพยานในท่ีเกิดเหตุซ่ึงมีภรรยาเพียงคน

เดียว และหลักฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหตุไปตรวจสอบ พร้อมนำาศพ

ส่งไปยังสถาบันนิติเวชธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อหาสาเหตุการ

เสียชีวิตท่ีแท้จริงตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป

รถชนสาวเมืองกาญจน์ตกถนนตาย

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.30 น.ของวัน

ท่ี 26 ธ.ค.2564 ร.ต.ท.บุญเขต รักชาติ รองสารวัตรสอบสวน 

สภ.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากตำารวจสาย

ตรวจประจำาจุดบริการประชาชน ต.อุโลกส่ีหมื่น ว่า มีหญิงสาว

นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบท่ี

เกิดเหตุ พบร่างหญิงสาวนอนหงายเสียชีวิตอยู่กับพ้ืนหญ้าริม

ถนนในสภาพเส้ือยืดถูกร้ังข้ึนมาจนแลเห็นหน้าท้อง หน้าอกและ

ร่างกายมีบาดแผลรอยถลอกท่ัวร่าง บริเวณขาด้านซ้ายหักผิดรูป 

คาดว่าเป็นบาดแผลท่ีเกิดจากการถูกรถยนต์ไม่ทราบย่ีห้อเฉ่ียว

ชนจนเสียชีวิต ตรวจสอบบนถนนพบช้ินส่วนรถยนต์ไม่ทราบ

ชนิดท่ีก่อเหตุ และโทรศัพท์มือถือท่ีคาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตาย

ตกอยู่ 1 เครื่อง เจ้าหน้าท่ีตำารวจจึงโทรศัพท์หมายเลขสุดท้ายท่ี

ผู้ตายโทรออกเพื่อติดต่อญาติ และแจ้งเรื่องให้ทราบ ซ่ึงในเวลา

ต่อมาญาติของผู้ตายได้เดินทางมาถึง ดูการชันสูตรพลิกศพ และ

แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจทราบว่า หญิงสาวผู้ตายรายน้ีชื่อนางฐิตา 

คงชม อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 126 หมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี มีนิสัยเป็นคนชอบดื่มสุรา เวลาเมาจะเกิดอาการ

เพ้ียน ชอบเดินหายออกจากบ้านไป เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

สันนิษฐานว่า ขณะท่ีผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมาสุรา ได้เดินอยู่

บนถนนเพื่อกลับบ้าน คาดว่าขณะท่ีผู้ตายกำาลังเดินอยู่น้ันอาจ

จะถูกรถยนต์กระบะไม่ทราบสีและย่ีห้อท่ีว่ิงมาเฉ่ียวชนจนผู้ตาย

กระเด็นตกถนนเสียชีวิต หลังก่อเหตุได้ขับหลบหนีไป ซ่ึงเจ้า

หน้าท่ีตำารวจจะได้ออกติดตามสืบสวนสอบสวนหารถคันก่อเหตุ

ชนแล้วหนีมาดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ยุบทิ้ง

ส่วนคู่กัดแห่งปี ได้แก่ นายเสรี 

สุวรรณภานนท์ ส.ว. และนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล  (ก.ก.) ซึ่งในการประชุมรัฐสภา ทั้งสอง

คนนี้มักโต้เถียงกันบ่อยครั้ง โดยล่าสุดคือใน

วันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ในการพิจารณาร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มรีโซลูชั่น ซึ่งนาย

เสรีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “โลงศพเขาไม่ได้

ใส่คนแก่ แต่โลงศพเอาไว้ใส่คนตาย และ

คนตายบางทีอายุน้อยก็ตายได้” ทำาให้นาย

วิโรจน์สวนว่า “ที่บอกว่าโลงศพเอาไว้ใส่

คนตาย ผมว่าไม่เกี่ยวเลย ผมขอแก้ว่าโลง

ศพเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่าน” และนาย

เสรีโต้กลับอีกครั้งว่า “พอดีคุณวิโรจน์ปาก

เหมือนผม” 

“คนดีศรีสภา ยกเลิกตำาแหน่งนี้ถาวร 

เพราะเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สื่อมวลชน

ประจำารัฐสภาไม่ ได้มอบตำาแหน่งคน

ดีศรีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภา เนื่องจาก

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและ

ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิก

รัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบตัวอย่างที่

ดีในการทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น 

สื่อมวลชนประจำารัฐสภาจึงมีความเห็น

ร่วมกันว่าสมควรยกเลิกตำาแหน่งนี้เป็นการ

ถาวร จนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภา

ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมกับตำาแหน่ง

ดังกล่าวต่อไป”

 นพ.ชลน่านกล่าวถึงการเป็นดาวเด่น

สภาประจำาปี 2564 ว่า ขอบคุณสื่อมวลชน

ทุกคนที่ช่วยกันโหวตให้ ส่วนฉายาสภา

ผู้แทนราษฎรที่ตั้งว่าสภาอับปาง มองว่า 

ความหมายก็เป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะมัน

ไม่มีความชอบธรรม ทำาลายสภาจนกระทั่ง

รั่วไปหมดแล้ว และการประชุมสภาก็ล่ม

อยู่บ่อยครั้ง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค 

พท.กล่าวถึงฉายาสภาอับปาง ว่าเหตุที่

ทำาให้สภาล่มอยู่บ่อยๆ คือองค์ประชุมไม่

ครบ เนื่องจาก ส.ส.รัฐบาลมาไม่ถึงครึ่ง 

ส่วนเหตุการณ์แห่งปีคือ แผนกบฏล้มเก้าอี้

นายกฯ นั้น ในปี 2565 ฝ่ายค้านก็จะยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ก็จะ

เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ได้อีก และจะส่งผล

ไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ที่จะยุบสภาในปีหน้า 

ส่วนนายเสรีกล่าวถึงฉายาคู่กัดแห่งปี

ว่า เป็นธรรมเนียมที่นักข่าวเขาเสนอฉายา

มาทุกปีอยู่แล้ว โดยฉายาเหล่านี้ก็เป็นภาพ

สะท้อนว่าในสายตานักข่าว ส่วนตัวไม่ได้

รู้สึกน้อยใจกับฉายาเป็นเรื่องธรรมดา ส่วน

ฉายาของ ส.ว.นั้นคงไม่ชี้แจงอะไร เพราะข้อ

เท็จจริง คสช.เป็นผู้แต่งตั้ง ส.ว. เพียงแต่เรา

ต้องทำางานตามเหตุผล สิ่งที่เป็นประโยชน์

กับประชาชนส่วนรวม แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมของเราว่าจะทำาให้ประชาชน

ไว้ใจหรือเห็นว่าทำาประโยชน์เพื่อประชาชน

ได้หรือไม่ ส่วนตัวก็จะเดินหน้าทำาหน้าที่ต่อ

ไปให้ดีที่สุด.

เตือน ‘เสือดุ’

บริหารงานดี นโยบายช่วยเหลือประชาชน

ได้จริง,  อันดับ 3 ร้อยละ 10.74 ระบุว่า

เป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าว

ไกล), อันดับ 4 ร้อยละ 10.55 ระบุว่าเป็น 

น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อ

ไทย),   อันดับ 5 ร้อยละ 5.51 ระบุว่าเป็น

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทย

สร้างไทย), อันดับ 6 ร้อยละ 4.83 ระบุว่า

เป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (พรรค

เสรีรวมไทย), อันดับ 7 ร้อยละ 4.35 ระบุ

ว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ, อันดับ 8 ร้อยละ 2.36 

ระบุว่าเป็นนายกรณ์ จาติกวณิช (พรรค

กล้า), อันดับ 9 ร้อยละ 2.24 ระบุว่าเป็น 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย), อันดับ 

10 ร้อยละ 1.84 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์              

ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และร้อย

ละ 4.11 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เป็นต้น 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

สำารวจคะแนนนิยมทางการเมือง ราย

ไตรมาส ครั้งที่ 3/64 เดือน ก.ย. พบว่า ผู้

ที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์, นายพิธา, คุณ

หญิงสุดารัตน์, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และ                            

นายกรณ์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า

ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และนายจุรินทร์มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมือง

ที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 37.14 ระบุว่าไม่สนับสนุน

พรรคการเมืองใดเลย, อันดับ 2 ร้อยละ 

23.52 ระบุว่าพรรคเพื่อไทย, อันดับ 3 ร้อย

ละ 13.18 ระบุว่าพรรคก้าวไกล,  อันดับ 

4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าพรรคพลังประชา

รัฐ, อันดับ 5 ร้อยละ 7.15 ระบุว่า พรรค

ประชาธิปัตย์, อันดับ 6 ร้อยละ 2.43 ระบุ

ว่าพรรคเสรีรวมไทย, อันดับ 7 ร้อยละ 1.60 

ระบุว่าพรรคไทยสร้างไทย, อันดับ 8 ร้อยละ 

1.56 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ,  อันดับ 9 ร้อย

ละ 1.32 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทย, อันดับ 10 

ร้อยละ 1.08 ระบุว่า พรรคกล้า และร้อย

ละ 2.03 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทย

พัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ และ

พรรคเพื่อชาติ

วันเดียวกันนี้ สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล 

เสนอผลสำารวจภาคสนามเรื่อง บุคคลของ

สังคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน โดย

สำารวจจาก 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 

21-25 ธ.ค. โดยเมื่อถามถึงบุคคลแห่งปีที่

ช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

และปัญหาสังคม หนี้นอกระบบ ที่ดินทำา

กิน แหล่งน้ำา และอื่นๆ ลดความเดือดร้อน

ปัญหาปากท้องของประชาชน พบ 3 อันดับ

แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ

รองนายกฯ ร้อยละ 40.0 เพราะเป็นรอง

นายกฯ ที่ดูแลใส่ใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะความเดือดร้อนทุกข์ยากของคน

ฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ที่ดินทำากิน 

ปัญหาค้ามนุษย์, อันดับที่ 2 ได้แก่ นาย               

จุรินทร์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 

ที่น่าสนใจคือ บุคคลแห่งปี ที่เป็น

ผู้ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง พบ 3 อันดับ

แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ร้อยละ 48.7 เพราะเป็นผู้อาวุโส พี่

ใหญ่ทางการเมืองมืออาชีพ เป็นนักกฎหมาย

ที่มีความลุ่มลึกและแม่นระเบียบจึงคุม

เกมในสภาได้อย่างละมุนละม่อม, อันดับ

ที่ 2 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร ร้อยละ 32.6 

เพราะภาพใหญ่ของการเมืองไทยมาจาก

กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองที่หลากหลาย แต่

บารมีของ พล.อ.ประวิตรไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่

เพราะเป็นผู้มีคอนเนกชั่นหลายระดับ โดย

เฉพาะในกองทัพทุกรุ่น การเมืองทุกมุ้ง 

อาจพูดได้ว่าประวิตรมา ปัญหาหมด สยบ

กลุ่มเฮี้ยนนักการเมือง จัดการพวกนอกลู่

นอกทาง และอันดับที่ 3 ได้แก่ พล.ต.อ.เสรี

พิศุทธ์ ร้อยละ 17.9 แนะดัน พ.ร.ก.กม.ลูก

กันอุบัติเหตุการเมือง 

แนะรัฐออก พ.ร.ก.เลือกตั้ง

ด้านความเห็นทางการเมืองต่างๆ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวมี

ความพยายามดึงกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จ

ช้าลง ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุการเมืองจน 

พล.อ.ประยุทธ์อยู่ไม่ครบเทอม ว่าตามที่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุว่า

ไทม์ไลน์ในการจัดการกฎหมายลูกจะแล้ว

เสร็จภายในเดือน ก.ค.2565 กว่าจะส่ง

กฎหมายลูกเข้ารัฐสภาในเดือน ม.ค.-ก.พ. 

65 เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ จากนั้นตั้งคณะ

กรรมาธิการ และโปรดเกล้าฯ ประมาณ

เดือน ก.ค.2565 แต่ส่วนตัวมองว่าการยื้อ

เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ ไม่เกี่ยวกับ

กฎหมายลูกโดยตรง แต่อาจเป็นทางอ้อม

ได้ เพราะไม่สามารถใช้ยื้อเวลาได้ หาก 

พล.อ.ประยุทธ์จะต้องไปจริงๆ สามารถ

จัดการเลือกตั้งได้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม โดยฝ่ายบริหารต้องหาวิธีการ

กฎหมายมารองรับด้วยการออกพระราช

กำาหนด เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเลือกตั้ง

“วิธีการมันไม่ได้ยาก ยิ่งสภากำาลัง

พิจารณากฎหมายอยู่ แค่หยิบกฎหมาย

ฉบับนั้น เปลี่ยนจากพระราชบัญญัติเป็น

พระราชกำาหนดก็เท่านั้นเอง พิมพ์เนื้อหา

เหมือนกันทั้งดุ้น เปลี่ยนหัวก็เท่านั้นเอง มัน

ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายด้วยซ้ำาไป เพราะฉะนั้น

ประเด็นการยื้อเวลาโดยอาศัยจังหวะเวลา

การทำากฎหมายลูกเพื่อถ่วงมันไม่ได้เป็นเหตุ

โดยตรง ไม่มีผล” นพ.ชลน่านกล่าว และ

ว่า ส่วนการยื้อเวลาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จะใช้กลไกอื่นมากกว่า ทั้งการพยายามดื้อ 

พยายามทน ไม่สนใจต้องอยู่ให้ได้ และใช้

อำานาจรัฐหรืออำานาจอะไร เพื่อจัดการไม่ให้

เกิดกระแสเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เช่น การประท้วง และการชุมนุมเรียก

ร้องเพื่อไม่ให้เกิดการคุกรุ่นทางการเมือง

มากกว่า

 เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะรอด

จากประเด็นการดำารงตำาแหน่งนายกฯ เกิน 

8 ปีหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ

ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร 

หากวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่ได้ก็รอด 

แต่หากวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อไม่

ได้ก็ต้องไป หลังจากนั้นจะเป็นข้อครหา

ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับศาลรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเป็นผู้พิพากษา ซึ่ง

สถานการณ์มันคุกรุ่นแบบนี้บางทีประชาชน

ก็ทนไม่ได้

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา 

ที่ชอบเรื่องโหราศาสตร์ ได้ทำานายดวง

การเมืองและรัฐบาลในปีหน้า 2565 รัฐบาล

อาจไปไม่รอด เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมือง โดยบอกตอนหนึ่งว่า ปีหน้าเป็นปีเสือ 

ท่านว่าเป็นทั้งเสือหิวและเสือซุ่ม พร้อมที่จะ

มีเรื่องอยู่ตลอดเวลา 28 ก.พ. 65 ดาวเกตุทับ

ดวงเมืองถึง 18 เม.ย.65 ดาวเสาร์ยังอยู่ใน

เรือนกัมมะ ดาวราหูอยู่ในเรือนกดุมภะ แต่

ดาวพฤหัสฯ ยังเข้มแข็งอยู่ในเรือนลาภะ รวม

ทั้งดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเรือนลาภะเช่นกัน นั่น

หมายความว่า ช่วงต้นปีถึงกลางปีบ้านเมือง

ยังมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับสับเปลี่ยน

กันไป ไม่สงบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักที การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถานการณ์

ต่างๆ ในบ้านเมืองยังมีอยู่ตลอดเวลา ที่

มองดูว่าทำาท่าจะสงบ ไม่ว่าจะเรื่องโรคภัย

ไข้เจ็บหรือการชุมนุมประท้วงและการเมือง 

ไปๆ มาๆ เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีก บ้างก็แรง 

บ้างก็เบา แต่ช่วงกลางๆ ปีจะแรงและทะลุ

ทะลวงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดาวเสาร์และดาว

ราหูเป็นอุปสรรคชนักอย่างสำาคัญที่ทำาให้

รัฐบาลคลอนแคลน ทั้งเรื่องปัญหาภายใน

ของรัฐบาลเอง มีทั้งเสือหิวและเสือซุ่มที่รุม

เร้าพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขย้ำา เมื่อเพลี่ยงพล้ำา

ก็จะบดขยี้ ตามดวงดาวก็ไม่ใช่ใครที่ ไหน

หรอก พวกกันเองทั้งนั้น ที่ซุ่มๆ อยู่ และ

เรื่องนโยบายที่กำาหนดทั้งการเกษตรและ

การเงินก็ไม่บรรลุผลตามที่วางไว้

“มันเหมือนมวยยกสุดท้าย ทั้งเมา

หมัดและเป๋ไปเป๋มา จะประคองตัวรอดหรือ

ไม่ หรือจะโดนน็อกในยกสุดท้าย ทั้งดาวราหู

และมฤตยูก็ยังรุมขย้ำาซ้ำากันอยู่ ทับดวงเมือง 

กว่าจะออกก็ 7 ก.ค.นู่น ว่าตามดวงรัฐบาลนี้

มีดาวพฤหัสฯ เป็นลาภะ ทำาท่าจะไปๆ หรือ

จะโดนน็อก ก็มีดาวพฤหัสบดีดวงใหญ่ดวง

โตนี่แหละเข้ามาคุ้มไว้ แต่ก็คอยดูก็แล้วกัน 

มีดาวร้ายอีกหลายดวง ทั้งเสือหิวเสือซุ่มที่

จะรุมกันขย้ำา รอดหรือไม่รอด จะจอดหรือ

แจวก็กลางปีโน่น อุบัติเหตุทางการเมือง

พร้อมที่จะเกิดได้ทุกเมื่อถ้าเสือขยับ ดวงดาว

ท่านว่าอย่างนี้” นายวันชัยบอกไว้ 

ครป.ตั้ง 10 ข้อหาฉกรรจ์บิ๊กตู่ 

ด้านคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ประชาธิปไตย (ครป.) จัดแถลงข่าว

สาธารณะ “สรุปวิกฤตการเมืองที่ผ่าน

มา มองอนาคตการเมืองไทยไปอย่างไร

ต่อปีหน้า” ที่ โรงแรมมณเทียรริเวอร์

ไซด์ โดยนายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  

ประธาน ครป. แถลงว่า 10 จุดบอด พล.อ.                         

ประยุทธ์ ไม่สามารถบริหารประเทศได้

คือ 1.ล้มเหลวในการปฏิรูปตำารวจ 2. 

ความล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศ 

3.ล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 4.ล้มเหลวในการยึดหลัก 

การสิทธิมนุษยชน 5.ล้มเหลวในกิจการต่าง 

ประเทศ 6.ล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชน 7.ล้มเหลวในการสร้างความร่วม

มือกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 8.ล้มเหลว 

ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 9.ล้ม

เหลวในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

และ 10.ล้มเหลวในการสร้างธรรมาภิบาล

“10 ประการดังที่กล่าวมานี้ แสดง

ให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ขาดคุณสมบัติ 

ขาดวิสัยทัศน์ ขาดจริยธรรม ขาดเจตจำานง

ทางการเมือง ขาดความสามารถ และขาด

ความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อ

ไป” นายบุญแทนกล่าว

นายสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษา 

ครป.กล่าวว่า ขอยกย่องแกนนำาราษฎร 

เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง กลไกที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 

60 สร้างปัญหาให้ประเทศไทย รู้สึกเป็น

ห่วงว่าทุกสถาบันกำาลังเสื่อมถอย เสื่อม

ศรัทธา อาจเกิดภาวะล้มละลายได้ และ

อาจเกิดความรุนแรงทางสังคมในอนาคต

ปัญหาเกิดจากการผูกขาดอำานาจ ซึ่งคน

รุ่นตนพูดถึงนายทุน ขุนศึก ศักดินา และ

วันนี้ก็มีการพูดถึงกันอีกครั้งอย่างชัดเจน 

ซึ่งเป็นโจทย์เก่าการเมืองไทยที่ยังดำารงอยู่ 

กลุ่มทุน ขุนศึก ศักดินา จะไม่สามารถปิด

กั้นหยุดยั้งการเติบโตของประชาชนและ

ประชาธิปไตยได้อีกต่อไป แม้ว่าวันนี้จะมี

การออกกฎหมายควบคุมประชาชนต่างๆ 

มากมาย ในอนาคตปีหน้า มีโอกาสอย่าง

สูงที่จะเกิดวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม ซึ่งเกิดจากวิกฤตศรัทธาในปีนี้

ต่อสถาบันต่างๆ ทางสังคม จะเกิดวิกฤต

รัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงในปี 2565 ไม่ว่า

จะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในปี 2565 หรือ

ไม่ก็ตาม ขอให้ประชาชนร่วมกันติดตามกล

โกงของผู้มีอำานาจจากนี้ ไป ไม่ว่าจะเป็นการ

ยุบพรรคหรือการกลั่นแกล้งทางการเมือง 

หรือการล้มทั้งกระดาน ซึ่งกำาลังจะมีการปั่น

กระแสความขัดแย้ง สร้างบรรยากาศของ

ขั้วข้างทางการเมืองเพื่อสร้างความเกลียด

ชังในหมู่ประชาชน. 

กรุงเทพฯ • ตำารวจ ปคม.บุก

จับกุมเกย์หนุ่มที่ใช้บริการทาง

เพศผ่านทางทวิตเตอร์ ก่อนผัน

ตัวมาเป็นพ่อเล้าในการจัดหา

ชักชวนเด็กชายอายุต่ำากว่า 

18 ปี ค้ากาม สลดเด็กชายแค่

ต้องการหาเงินเล่นเกม 

วันที่ 26 ธ.ค.64 พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการ                             

ให้ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำาชำานาญ 

ผบก.ปคม. พร้อมด้วย พ.ต.อ. 

มารุต กาญจนขันธกุล รอง 

ผบก.ปคม., พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ 

ศรีพิณเพราะ ผกก.2 บก.ปคม., 

พ.ต.ต.ศิษฏ์ พูลวงศ์ สว.กก.2 

บก.ปคม. นำากำาลังเข้าจับกุม

นายยศสรัล ดรุณ อายุ 35 ปี ที่

บ้านเลขที่ 15 ม.6 ต.แหลมงอบ 

อ.แหลมงอบ จ.ตราด ตามหมาย                                                  

จับศาลอาญา ที่ 2164/2564 

ลงวันที่ 23 ธ.ค.64 ข้อหา 

“ค้ามนุษย์ โดยการแสวงหา

ประโยชน์ โดยมิชอบจากการ

ค้าประเวณี โดยกระทำาแก่

บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี, เป็น

ธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพา

ไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคล

นั้นกระทำาการค้าประเวณีฯ” 

พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 

1 เครื่อง และสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 2 เล่ม

ซึ่งการจับกุมตามหมาย

จับในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่                                                    

ตรวจสอบและพบว่ามีการ

ขายบริการทางเพศเด็กชาย

ในพื้นที่จังหวัดตราดผ่านทาง

ทวิตเตอร์ จึงวางแผนเข้า

จับกุมพร้อมช่วยเหลือเด็ก ซึ่ง

ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

และเหตุผลที่มาขายบริการ

เนื่องจากต้องการเงินไปเล่น

เกมเท่านั้น

จากการสอบสวนนาย

ยศสรัลรับสารภาพว่า หลัง

จากเรียนจบมหาวิทยาลัยที่

กรุงเทพฯ ได้แต่งงานมีภรรยา

ตามปกติ แต่ตอนหลังพบว่า

ตนเองชอบไม้ป่าเดียวกัน เลย

หย่ากับภรรยา และมีการเรียก

ใช้บริการเด็กผู้ชายอายุต่ำากว่า 

18 ปี โดยขอซื้อบริการทาง

เพศจากช่องทางทวิตเตอร์มา

หลายครั้ง ทำาให้เริ่มคุ้นเคยกับ

เด็กที่มาขายบริการ ก่อนที่จะ

ผันตัวเองมาเป็นพ่อเล้าคอย

จัดหาเด็กให้ลูกค้า โดยมีการ

โพสต์ขายทางทวิตเตอร์ นำารูป

เด็กในสังกัดของตัวเองกว่า 10 

คน ส่วนใหญ่อายุต่ำากว่า 18 ปี 

ค่าบริการครั้งละ 1,200-1,500 

บาท หักค่านายหน้า 500 บาท 

ซึ่งตนทำาธุรกิจแบบนี้มา

ได้ 2 ปีแล้ว นอกจากตนแล้ว

ในพื้นที่ก็ยังมีอีกหลายเครือ

ข่ายที่ลวงเด็กมาค้าประเวณี

แบบเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ

สืบสวนขยายผลต่อไป ส่วน

ตัวผู้ต้องหาได้นำาส่งพนักงาน

สอบสวน บก.ปคม.ดำาเนินคดี

ต่อไป.

จับเกย์พ่อเล้าขายกามเด็กทางทวิตเตอร์

เพชรบุรี • ตำารวจติดตามรวบ 

2 ผัวเมียเครือข่ายรายใหญ่ภาค

ใต้ท่ีลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

ข้ามชาติ หลังหนีมากบดานอยู่

เพชรบุรี พร้อมเตรียมควาน

หาตัวการใหญ่ท่ียังหลบหนีอยู่

นราธิวาส

เม่ือเวลา 08.00 น. 

วันท่ี 26 ธ.ค.2564 ท่ีสถานี

ตำารวจภูธรท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 

จ.เพชรบุรี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระ

สวัสด์ิ รอง ผบ.ตร. ได้ส่ังการ

ให้ พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ 

ผบก.ตชด.ภาค 4 พล.ต.ต.กัญชล 

อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

ร่วมกันจับกุมตัวนายมาโนช 

(บัง) จันดำา อายุ 54 ปี ชาว 

อ.จะนะ จ.สงขลา ซ่ึงมีหมาย

จับจำานวน 3 หมาย พร้อมด้วย

ของกลาง โทรศัพท์ 1 เครื่อง 

รถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 

น.ส.กีรติกกา (แอน) โชติกิจ          

วรกุล อายุ 40 ปี ชาว อ.สะทิง

พระ จ.สงขลา ตามหมายจับศาล 

จ.นาทวี ท่ี 357/2564 ลงวันท่ี 

7 ธ.ค.2564 ในข้อหา ร่วมกัน

นำา หรือพาคนต่างด้าวเข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 

และช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วย

ประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าว

รวบตัวใหญ่ใต้ขนแรงงานเถื่อน

ท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้น

จากการจับกุม

สืบเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี

ได้จับกุมขบวนการลักลอบขน

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 

จำานวน 24 คน ท่ีบริเวณบ่อ

ดินหลังกุโบว์บ้านตรับ หมู่ 9 

ต.จะโหน่ง อ.จะนะ จ.สงขลา 

เมื่อวันท่ี 11 พ.ย.2564 ท่ีผ่าน

มา สามารถจับกุมผู้ต้องหา 

1.นายมาหามะอีดิลอัฎฮา สือน 

อายุ 31 ปี 2.นายอนุกูล สุขเอียด 

อายุ 32 ปี 3.นายฮาซัน วาแม็ง 

อายุ 23 ปี รวม 3 คน ส่วนนาย

มาโนช (บัง) จันดำา อายุ 54 ปี 

และเมียหลบหนีไปได้ และยัง

มีผู้ส่ังการอีก 1 รายท่ียังไม่ถูก

จับกุม คือ นายแบ (ไม่ทราบ

ช่ือสกุลจริง) เป็นคนส่ังการท่ี 

จ.นราธิวาส

ซ่ึงผู้ต้องหา 2 ผัวเมีย

มีพฤติการณ์ด้วยการเปิดใช้

โทรศัพท์ และให้แรงงาน

ต่างด้าวเปิดใช้โทรศัพท์เพ่ือ

ติดต่อกันสำาหรับหลบหนีการ

ติดตามการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี 

และยังส่ังการให้ลักลอบนำาพา

บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

ต่อมาชุดการข่าว ตชด.ภาค 4 

ได้สืบสวนติดตามจนทราบว่า 

ผตห.ท้ัง 2 รายมีการออกหมาย

จับและหลบหนีการจับกุมจาก

พ้ืนท่ี จ.สงขลา มาหลบซ่อนตัว

อยู่ภายในหมู่บ้านห้วยไผ่ ม.6 

ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

จึงได้ประสานชุดปฏิบัติการข่าว

กองร้อยตำารวจตระเวนชายเเด

นท่ี 144 จ.เพชรบุรี ร่วมกันเข้า

จับกุมไว้ได้ท้ัง 2 ราย ผตห. 2 

ผัวเมียให้การรับสารภาพว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับจริง และ

ไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน จากน้ัน 

จนท.จึงนำาไปลงบันทึกประจำา

วันท่ี สภ.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 

จ.เพชรบุรี ก่อนนำาตัวพร้อมของ

กลางนำาส่ง พงส.สภ.ควนมีด 

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อ

ไป และจะสืบสวนหาตัวนาย

แบ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ซ่ึงเป็น

คนส่ังการใหญ่ จ.นราธิวาส อีก

รายมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันท่ี 26 ธ.ค.64 พล.ต.ต.ย่ิง

ยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ เผยว่า ในช่วงเวลาใกล้จะเข้า

สู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซ่ึงพ่ีน้อง

ประชาชนหลายท่านจะได้เดินทางไป

อวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ท่ีเคารพรัก และ

ออกไปซ้ือของขวัญ ไปทำาบุญ หรือไป

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ แต่อาจจะ

มีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาหลอก

ลวงทำาให้เกิดความเสียหายแก่พ่ีน้อง

ประชาชนได้

“ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปี

ใหม่ 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติมีความห่วงใยกับพี่

น้องประชาชน จึงได้มอบหมาย

ให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ใน

ฐานะดูแลรับผิดชอบงานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม จัดเตรียม

มาตรการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม ซึ่งได้กำาชับไปยังเจ้า

หน้าที่ตำารวจให้ระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2565 และได้จัดกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทั้งในและนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่

บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้พี่น้อง

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน”

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติกล่าวต่อว่า สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติขอแจ้งเตือนไปยังพ่ีน้อง

ประชาชนในการทำากิจกรรมต่างๆ 

ในวันหยุดปีใหม่ ให้ระมัดระวังกลุ่ม

มิจฉาชีพ “10 แก๊งร้าย อันตรายช่วง

ปีใหม่” ประกอบไปด้วย 1. แก๊งส่ง

ของขวัญปีใหม่ 2.แก๊งเร่ียไรทำาบุญ 

3.แก๊งขายสินค้าราคาถูก 4.แก๊งชุบทอง 

ล้างทองรูปพรรณ 5.แก๊งสารพัดช่าง 

6.แก๊งชวนเล่นการพนัน 7.แก๊งล้วง 

และกรีดกระเป๋า 8.แก๊งจัดงานเล้ียง 

9.แก๊งมอมยา 10.แก๊งใช้ธนบัตรปลอม 

และบัตรเครดิตปลอม

หากท่านใดได้รับความเดือด

ร้อนจากแก๊งมิจฉาชีพ หรือพบเห็น

การกระทำาความผิด กรุณารีบแจ้ง

สถานีตำารวจใกล้บ้านท่าน หรือโทร.

สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 

24 ชั่วโมง. 

เตือนปชช.ระวัง

10แก๊งอันตราย

เทศกาลปีใหม่
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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‘เลือกตั้ง’

ว่าคนสงขลาหันมาตอบรับพรรค ปชป.

มากขึ้น มั่นใจว่าการทำาหน้าที่ ผอ.เลือก

ตั้งสงขลา เขต 6 ของนายเดชอิศม์ ขาว

ทอง รองหัวหน้าพรรคภาคใต้คนใหม่ จะ

สามารถทำาให้พรรค ปชป.สามารถปักธงใน

เขต 6 ได้ ทุกคนก็มั่นใจ ตัวผู้สมัครเองก็มี

ศักยภาพ ขณะเดียวกันพรรค ปชป.ก็ได้รับ

ความนิยม ได้รับความมั่นใจและเชื่อมั่นมาก

ขึ้นในจังหวัดสงขลา ซึ่งตนก็รวมทั้งภาคใต้

ด้วย  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผลการเลือกตั้งทั้ง

สงขลาและชุมพร จะเป็นตัวชี้

วัด ปชป.ในอนาคตเกี่ยวกับภาค

ใต้หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.

กล่าวว่า ก็คงเป็นเขตเลือกตั้ง

หนึ่ง แต่อย่างน้อยก็มีผลกระทบ

กระเทือนถ้าเราได้รับเลือกตั้ง ก็

จะช่วยส่งผลต่อขวัญกำาลังใจใน

การทำางานในเขตอื่นๆ ไปด้วย 

เมื่อถามถึงการเลือกตั้ง                                               

ซ่อมที่ เขตหลักสี่ มีพรรคการ 

เมืองหลายพรรคเปิดตัวผู้สมัคร                                     

แล้ว ปชป.มีแนวโน้มจะส่งหรือ

ไม่หรือต้องการรักษามารยาท

ทางการเมือง นายจุรินทร์กล่าว

ว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราพูด

กันไปแล้ว และตนก็เคยยืนยัน

ว่าจะไม่ขอย้อนกลับไปพูดถึง

อีก สำาหรับการเลือกตั้งซ่อม

นั้น พรรคจะพิจารณาตามความ

เหมาะสม เพราะไม่ได้แปลว่ามี

เลือกตั้งซ่อมที่ไหน ประชาธิปัตย์

ก็ต้องลงไปแข่งที่นั่นเสมอไป เรา

ก็ดูเป็นจุดๆ เป็นที่ๆ ไป เรื่อง

มารยาททางการเมืองต้องถาม

พรรคการเมืองแต่ละพรรค ใน

อดีตก็คุยกันในบรรดาพรรค

ร่วมกันว่าถ้ามีที่นั่งว่างที่ ไหน

เป็นของใครในบรรดาพรรค

ร่วมรัฐบาล ก็ให้พรรคนั้นเป็น

ผู้ส่งเพื่อรักษาเก้าอี้รักษาที่นั่ง

ไว้ แต่เมื่อแนวทางนี้ดูเหมือน

จะถูกลบเลือนไป ก็สุดแล้วแต่

แต่ละพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้

พิจารณา 

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศ 

บาล 1 บ้านท่าตะเภา อ.เมืองฯ 

จ.ชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรือ “ผู้

กำากับหนุ่ย” และทีมงาน เดิน

ทางเข้ายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

ซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 ต่อกรรม                       

การการเลือกตั้ งประจำ า เขต

เลือกตั้งที่ 1 ชุมพร โดยมีนาย 

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ 

สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

กล้า เดินทางมาร่วมให้กำาลัง                                            

ใจ โดย พ.ต.อ.ทศพล ได้หมาย                                                    

เลขประจำาตัวผู้สมัครคือ หมาย 

เลข 5 

นายกรณ์กล่าวว่า เรา

มั่นใจมากที่พรรคจะได้ที่นั่งใน

พื้นที่ จ.ชุมพร เขต 1 จากการ

ที่ตนพร้อมทีมงานและ พ.ต.อ. 

ทศพลลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน

มานานเกือบ 1 ปี สัมผัสได้

ว่าประชาชนต้องการให้มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ

พรรคกล้าก็ถือเป็นทางเลือก

ของชาวบ้าน และพรรคกล้าจะ

ไม่มีการผูกติดทางการเมืองกับ

ญาติพี่น้องเหมือนพรรคอื่น เรา

จะเลือกคนทำางานจริง ตัวจริง

ลงสมัครเท่านั้น เพื่อทำางานให้

ประชาชน

ด้าน พ.ต.อ.ทศพลกล่าว

ว่า ตนอาสาเข้ามาเพื่อพัฒนา 

จ.ชุมพร ไม่อยากให้ชุมพรประตู

ภาคใต้เป็นแค่เมืองผ่านอีกต่อ

ไป อยากให้ใครไปใครมาก็ต้อง

แวะชุมพร จากการลงพื้นที่มา

นานเกือบ 1 ปี จึงมีความมั่นใจ

ว่าประชาชนต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง พรรคกล้าจึงเป็นทางเลือกของ

ประชาชนในขณะนี้ 

หลังจากนั้น นายกรณ์พร้อมด้วย

นายอรรถวิชช์และ พ.ต.อ.ทศพล ได้ออกมา

พบปะทักทายพร้อมรับมอบพวงมาลัยและ

ดอกกุหลาบจากบรรดาผู้สนับสนุน ก่อนขึ้น

ไปบนเรือสปีดโบตที่บรรทุกอยู่บนรถลากจูง

เพื่อตระเวนหาเสียงไปรอบๆ ตัวเมืองชุมพร 

ท้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23-26 ธ.ค.ที่ผ่าน

มา มีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมืองที่เข้ายื่น

ใบสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแล้ว ประกอบด้วย 

หมายเลข 1 นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ พรรค

ประชาธิปัตย์, หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย 

แพ่งยงยุทธ พรรคไทยศรีวิไลย์,  หมายเลข 

3 นายวรพล อนันตศักดิ์ พรรคก้าวไกล, 

หมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลัง

ประชารัฐ และหมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล 

โชติคุตร์ พรรคกล้า

ขณะเดียวกัน  พล.ต.ต.วิชัย สังข์

ประไพ หรือ “ผู้การแต้ม” ผนึกกำาลังกลุ่ม

นักการเมืองหญิงพรรคประชาธิปัตย์ นำาโดย 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค 

และรองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี, 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษก

พรรค ปชป., น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ คณะ

ทำางาน รมว.การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดงาน “พลังหญิง 

: สร้างพลัง เสริมแรงใจ สู้ภัยโควิด” ในพื้นที่

เขตหลักสี่ ให้กลุ่มสตรีที่อาศัยในพื้นที่เขต

หลักสี่-จตุจักร ร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ใน

พื้นที่ เพื่อปลุกพลังบวกและส่งเสริมผู้หญิง

ให้ “เก่ง-กล้า-แกร่ง” หลังเจอพิษโควิด และ

ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายฐานมวลชนให้

กับพรรคประชาธิปัตย์ 

พล.ต.ต.วิชัยกล่าวว่า ตนเห็นความ

สำาคัญของผู้หญิง จึงนำาโครงการมาจัดให้กับ

กลุ่มผู้หญิงในเขตหลักสี่-จตุจักร เพราะเล็ง

เห็นถึงประโยชน์ ที่สำาคัญพรรคประชาธิปัตย์

มีนโยบายที่จะส่งเสริมศักยภาพและบทบาท

ของผู้หญิงในสังคม เพื่อให้ผู้หญิงค้นหาตัว

เอง และสร้างผู้หญิงไทยในปัจจุบันให้มี

ความสามารถครบเครื่อง ดูแลตัวเองได้ และ

สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง แม้จะต้อง

เผชิญกับภาวะวิกฤต 

ทางด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 

หัวหน้าพรรคไทยภักดี แถลงเปิดตัวนาย

พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้บริหารระดับ CEO 

บริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ เป็นว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่ กทม. โดยกล่าว

ว่า วันนี้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เบื่อ

นักการเมือง เบื่อผู้แทนฯ ที่ ไม่เข้าประชุม

สภา ทำาให้สภาล่มเป็นประจำา คนเบื่อกุ๊ย เบื่อ

กร่าง เบื่อโกง และเบื่อคนชังชาติ ประชาชน

เรียกร้องนักการเมืองรุ่ น ใหม่ที่ ทำ างาน

สร้างสรรค์ ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ มั่นใจจะชนะเพราะประชาชนไม่

เห็นพรรคการเมืองเป็นที่พึ่ง ส.ส.ไม่ทำาหน้าที่

ในสภา แต่มีพวกกุ๊ย พวกกร่าง และมีพวก

ชังชาติ 

นพ.วรงค์ยืนยันว่า พรรคไทยภักดียัง

คงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็น

นายกฯ เหมือนเดิม เพราะเป็นคนซื่อสัตย์

สุจริต ไม่โกง แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนรัฐมนตรี

ทุกคน เขตหลักสี่ถือว่ามีความสำาคัญมาก 

พรรคไทยภักดีจึงขอส่งนายพันธุ์เทพ ซึ่งเป็น

คนหนุ่มมากประสบการณ์ เพื่อจะมาเปลี่ยน

เขตหลักสี่ 

ขณะที่นายพันธุ์เทพกล่าวว่า ตนไม่กุ๊ย 

ไม่โกง ไม่กร่าง ที่สำาคัญรักชาติ รักสถาบันฯ 

พร้อมที่จะใช้หัวใจอันบริสุทธิ์และใช้ความ

รู้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารของตน

มากว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาเขตหลักสี่ให้กับ

ประชาชน 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหา 

สารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต. 

มีการหารือถึงความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. และเสนอ ครม.เรียบร้อยแล้ว ดัง

นั้น ครม.ต้องรีบเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.โดยเร่ง

ด่วน ไม่มีเหตุผลที่ไม่จัดการเลือกตั้ง เพราะ

มหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวและยืนยัน

ว่ามีพร้อมในจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ขณะนี้มีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์,  นายสุชัช

วีร์ สุวรรณสวัสดิ์, น.ส.รสนา โตสิตระกูล, 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และนายสกลธี 

ภัททิยกุล ที่จะลงผู้ว่าฯ กทม. ทยอยเปิดตัว 

เชื่อว่าปีหน้าต้องเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แน่นอน

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.

พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าทีมพลภูมิ 

กล่าว ถึงการส่ง ส.ก.สู้ศึกเลือกตั้งที่คาดว่า

จะมีขึ้นกลางปี 65 ว่า ตนพร้อมสนับสนุน

และเป็นกำาลังใจให้น้องๆ ในทีมทุกคนเพื่อ

ให้ ได้รับชัยชนะ หลังได้เปิดตัวทีมพลภูมิ

มาเกือบ 4 ปี เรียกได้ว่าตอนนี้ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก.พรรคเพื่อไทย ทีมพลภูมิ คือนางชญา

ดา วิภัติภูมิประเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขต

คันนายาว, นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ว่าที่ผู้

สมัครเขตบึงกุ่ม และ น.ส.มธุรส เบนท์ ว่าที่ผู้

สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง มีความพร้อมมาก 

หากว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ในทีมตนได้รับเลือกตั้ง

สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องมาเริ่มเรียน

รู้ระบบใหม่ 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้  

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ 

ลงพื้นที่ฝั่งธนบุรี ร่วมกับผู้สมัคร ส.ก. นาย

วิรัช คงคาเขตร เขตบางกอกใหญ่, นายสุธา 

นิติภานนท์ เขตภาษีเจริญ, นายศิริชัย เกียรติ

ศิริลักษณ์ เขตจอมทอง และนายวงศธรณ์ 

พิศาลกาญจนกิจ เขตธนบุรี ล่องเรือสำารวจ

พื้นที่ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน 

จอมทอง ภาษีเจริญ โดยเห็นว่าคลองมอญ 

คลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน ตลิ่งชัน ชาว

บ้านบางส่วนตลอดสองริมฝั่งคลองยังคง

รักษาชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณ แม้เมือง

จะมีการพัฒนา แต่จะต้องมีการอนุรักษ์

วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป และหลายแห่ง

สามารถพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ได้ สร้างรายได้ให้ชุมชน.

‘ประยุทธ์’ กำ�ชับ

ได้ควบคุม กำากับดูแลราคาสินค้าให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะรายการสินค้า

ซึ่งเป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่า

จะเป็น กระเช้าของขวัญ ของฝาก อาหาร 

เครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวย

โอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน เช่น

เดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่

ประชาชนจะเดินทางไปใช้บริการมากขึ้นใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้

พาณิชย์จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นช่วยกันตรวจตรา การขายสินค้า

ในสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือ

ผู้ประกอบการไม่ขึ้นราคาสินค้าและบริการ

โดยไม่จำาเป็น ซึ่งจะช่วยเสริมบรรยากาศการ

ท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ได้เป็นอย่างดี

“นายกฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบ

การไม่ขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อที่ประชาชนจะได้จับจ่ายใช้สอยได้อย่าง

เต็มที่  เพื่ อ เป็นการกระตุ้ น

เศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่ ง

ขึ้น ที่สำาคัญการจำาหน่ายสินค้า

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะต้อง

ได้คุณภาพ ไม่นำาสินค้าเสื่อม

คุณภาพ หมดอายุ หรือใกล้

หมดอายุมาวางจำาหน่วยให้กับ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นการค้าขาย

อย่างไม่เป็นธรรม หากได้รับการ

ร้องเรียนก็อาจได้รับโทษตาม

กฎหมาย” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เปิด

เผยว่า สำาหรับในช่วง 7 วัน

อันตราย นายกฯ ได้มอบนโยบาย

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ได้

ไปช่วยดูแลความปลอดภัยการ

เดินทางของพี่น้องประชาชน 

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อน 

รับปีใหม่ 2565 จึงต้องการเน้น                                  

ย้ำา 10 ข้อ ในการขับขี่ปลอดภัย 

ดังต่อไปนี้ 1.สภาพร่างกายผู้  

ขับขี่มีความพร้อม พักผ่อนเพียง                             

พอ 2.ตรวจสภาพรถก่อนออก 

เดินทาง 3.ศึกษาและวางแผน 

เส้นทาง เพื่อให้ถึงที่หมายโดย                                              

ปลอดภัย 4.ดื่มไม่ขับ รวมถึงผู้                                               

โดยสารต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์บน                                             

รถโดยเด็ดขาด 5.ถึงช้าหน่อย 

แต่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็วเกิน

กฎหมายกำาหนด 6.ใช้อุปกรณ์

นิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร 

(หมวก เข็มขัด) 7.ปฏิบัติตามก

ฎจราจรและคำาแนะนำาของเจ้า                                                               

หน้าที่ตำารวจ 8.ไม่เปิดเพลงเสียง 

ดัง หรือก่อความเดือดร้อนรำาคาญ

ในทาง 9.หากง่วงนอนหรือเพลีย 

ให้แวะพัก 10.มีน้ำาใจให้เพื่อน 

ร่วมทางบนท้องถนน สำาหรับผู้

ที่ใช้รถใช้ถนน หากเกิดอุบัติเหตุ 

หรือขอความช่วยเหลือ นึกถึง

ตำารวจ โทร. 191 หรือ 1193

พ.ต.อ.หญิงวิชญ์ชยากร                                              

ณิชาบวร  รองโฆษก ตร. ระบุ

ว่า ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว 

ประชาชนมีการออกเดินทาง

กลับภูมิลำาเนาและท่องเที่ยวทั่ว

ไทยตามที่ต่างๆ กันเป็นจำานวน

มาก มีการพักค้ างแรมโดย

ทิ้งบ้านที่พักอาศัย ไม่มีคนอยู่

บ้านหลายวัน จึงเป็นโอกาสให้

มิจฉาชีพหาช่องทางเข้าไปลัก

ทรัพย์ ในบ้านได้ โดยง่าย ดัง

นั้นเพื่อป้องกันอาชญากรรม

การประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือ

อันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน

หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 

นี้ สำานักงานตำารวจแห่งชาติมี

ทางเลือกการป้องกันบ้านตาม

ความสะดวกของแต่ละบ้าน วิธี

แรกทำาได้ง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

คือการจัดสภาพแวดล้อมของ

บ้านให้เสมือนมีคนพักอาศัยอยู่

ในบ้านตลอดเวลา เช่น ปิดเสียง

เรียกเข้าของโทรศัพท์บ้าน และ

ไม่ตั้งเสียงแจ้งไม่มีคนอยู่บ้าน 

ไม่แชร์ข้อมูลทางสังคมออนไลน์

ที่อาจคิดได้ว่าท่านไม่อยู่บ้าน

หลายวัน และจัดการกับตู้รับ

จดหมายไม่ให้คนเห็นด้านใน  

“วิธีต่อมา ท่านอาจลงทุน                                                

กับค่าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์

คุ้มกันบ้าน เช่น กล้อง CCTV  

สัญญาณกันขโมย และเหล็กดัดตามประตู 

หน้าต่าง ช่องลม เป็นต้น ส่วนวิธีสุดท้าย 

ท่านสามารถใช้บริการฝากบ้านไว้กับตำารวจ 

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชารัฐ

ร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน

ช่วงเทศกาลสำาคัญ หรือฝากบ้าน 4.0 ผ่าน

แอปพลิเคชัน OBSi - Service  หรืออาจ

ติดต่อแจ้งความประสงค์ ได้ที่สถานีตำารวจ

ที่บ้านของท่านตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานีตำารวจนั้นๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้ประชาชน

เมื่อพบเหตุด่วนเหตุร้าย หรือเบาะแส

อาชญากรรม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน

การป้องกันอาชญากรรมต่างๆ โทร. 191 

และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง”.


